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อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง ครัง้ที ่3/2566 อา่นตอ่หนา้ 4 

12 ต.ค. 66 TTIA จัดประชมุวสิามัญ ครัง้ที ่5/2566   
อา่นตอ่หนา้ 25 
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9 ต.ค. 66  TTIA เขา้ร่วมประชมุกับผูแ้ทน Freedom fund และ 
Humanity United ประเด็นการนโยบายการสรรหาแรงงาน / 

การทํางานร่วมกับ VERITE / และการทํา GLP อา่นตอ่หนา้ 21 
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TTIA รว่มประชุมคณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน คร ัง้ที ่3/2566 
 
 วันที ่2 ตลุาคม 2566 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์
ทีป่รกึษาสมาคมฯ คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมและ คณุวรพล 
จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแรงงาน
และพัฒนาฝีมอืแรงงาน ครัง้ที ่3/2566 ณ หอ้งประชมุ
หอการคา้ไทย โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ รองประธานกรรมการ 
หอการคา้ไทย เป็นประธาน โดยมสีาระสําคัญการประชมุ 
ดังน้ี  
 
 ดร.พจน ์แจง้ในทีป่ระชมุ  
  1. ประเด็นที่ตอ้งจับตาดูคอืเรื่องค่าแรงขัน้ตํ่า ซึง่ที่มีการหารือแลว้กับรัฐมนตรี
แรงงานคนใหม ่คณุพพิัฒน ์รัชกจิประการ ซึง่เบือ้งตน้ทา่นรับฟังเรือ่งประเด็นการปรับค่าแรงตาม
กฎหมายและการทําตามการหารอืของคณะกรรมการไตรภาค ีและมกีารผลักดันคา่แรงไปถงึ 400 
บาท แตเ่ป็นรายสาขาวชิาชพีเป็นหลัก  
 
  2. สรุปการหารือกับคุณภูมธิรรม เวชยชัย รมต พาณิชย์ มีเรื่องการเจรจาทาง
การคา้ และมกีารหารอืเรือ่งตน้ทนุราคาสนิคา้ว่าสามารถปรับราคาลงไดห้รอืไม่ซึง่การปรับราคา
สนิคา้เชน่ในสว่นเกษตรทอ่งเทีย่วและ SME ประเด็นค่าแรงขัน้ตํ่าสําคัญมาก ถา้จะมกีารลดราคา
ตอ้งพจิารณาทัง้หว่งโซ ่ 
 
  3. ประเด็นมาตรการบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายการนําเขา้แรงงานต่างดา้วของ
ผูป้ระกอบการ  
   3.1 การพจิารณาเพือ่ลดค่าธรรมเนียมวซี่า 1,900 บาท เหลอื 500 บาท 
รัฐมนตรกีระทรวงแรงงานจะนําเสนอเขา้ในทีป่ระชมุครม. ในสัปดาหห์นา้ และคาดว่าจะผ่านและ
ออกกฎกระทรวงตามมา  
   3.2 ขณะน้ีค่าใชจ้่ายเรื่องปัญหาแรงงานท่านผูซ้ื้อและ NGO พยายาม
ผลักดันใหเ้ป็นหนา้ทีข่องนายจา้ง รวมถงึหลักการของ ILO ก็ตคีวามไม่ชัดเจน โดย TTIA และ 
TFFA กําลังเจรจากับกลุ่มผูซ้ือ้เพือ่ชะลอประเด็นน้ีอยู่เพราะหากอตุสาหกรรมเหล่าน้ีรับจะทําให ้
อุตสาหกรรมอืน่อาจตอ้งทําตาม ซึง่ปัจจุบันจุดยนืหลักการ fair recruitment ทางอุตสาหกรรม
ยังยอมรับค่าใชจ้่ายทีม่ใีบเสร็จเท่านัน้ และค่าใชจ้่ายในประเทศตน้ทางยังตอ้งเจรจาซึง่การสรร
หาแรงงานตอ้ง fair ทัง้สองฝ่ัง โดยหลังจากน้ีหากทมีรัฐบาลเรยีบรอ้ยมากขึน้ทางสภาหอจะนํา
ประเด็นน้ีหารอืในทีป่ระชมุกลุม่แรงงานตา่งดา้วกบัหน่วยงานรัฐตอ่ไป  
   3.3 สรปุสาระสําคัญ คกก.บรหิารจัดการการทํางานของคนต่างดา้ว ครัง้ที ่
4/66  
    - กลุ่มแรงงานสเีทา ทีย่ืน่ namelist ไวเ้พื่อขออยู่ทํางานต่อคาด
วา่มปีระมาณ 1 ลา้นคน จะมกีารนําเรือ่งเสนอ ครม.เพือ่พจิารณาแนวทางดําเนนิการตอ่ในอาทติย์
หนา้  
    - กลุ่มแรงงาน เอกสารหมดอายุทีต่อ้ง RE-MOU มปีระมาณ 5-6 
หมืน่คน แนวทางดําเนนิการจะสามารถต่อเอกสารไดท้ีช่ายแดน ซึง่ใชเ้วลาเพยีง 2-3 วันเท่านัน้ 
และคาดวา่ใชเ้งนิประมาณ 3,000 ตอ่คนซึง่ถกูกวา่การทําในประเทศเมยีนมาร ์ 
   3.4 การขยายผล GLP ขณะน้ี มีสถานประกอบการที่นําไปใช ้27,000 
แห่ง และขอตราสัญลักษณ์ 1,183 แห่ง และกําลังมทํีา GLP ฟารม์สกุร ซึง่เพิม่เริม่เมือ่สงิหาคม 
2566 น้ี / โดยสภาหอ ตอ้งการขยายผล GLP เน่ืองจากปัจจุบันประเด็นทางการคา้มีเรื่องของ
สทิธมินุษยชนเขา้มาเกีย่ว และหลักการ GLP ครอบคลมุประเด็นสทิธมินุษยชนอยูแ่ลว้ จงึเห็นวา่
ควรใช ้GLP เป็นเครือ่งมอื โดยจะเริม่จากการจัดอบรมขยายผล GLP ไปอตุสาหกรรมตา่งๆ  
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  4.การทําโครงการ Platform Talent Thailand (กําลังพลสรา้งคุณค่า) โดยสภา
หอฯ เป็นเครื่องมอืทีจ่ับคู่งานกับผูส้งูอายุทีม่คีวามสามารถทีย่ังตอ้งการทํางาน เพือ่ใหส้ามารถ
หางานทําไดเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และทําใหผู้สู้งอายุรูส้กึมีคุณค่าในตนเอง โดย 
PLATFORM น้ี จะช่วยจับคู่และหลังจากนั้นภาคธุรกจิสามารถตกลงกับผูสู้งอายุไดว้่าตอ้งการ
ทํางานรายชั่วโมง หรอืรายวันในรูปแบบใด ต่อไป โดยกระทรวงแรงงานใหข้อ้มูลเพิม่ว่า ขณะน้ี
กําลังมรีา่งกฎหมายงานนอกระบบอยูซ่ ึง่คาดวา่จะมาตอบโจทยป์ระเด็นน้ีได ้
 
 ดร.พจน ์เสรมิทา้ยการประชมุ ประเด็นดา้นแรงงานขณะน้ีเกีย่วพันกบัเรือ่งทางการคา้โดน
เฉพาะขอ้ตกลง IPEF และ ILO 87/98 และมีการเสนอกฎหมายปลดล็อค IUU ซึง่ตอ้งคอย
ตดิตามประเด็นน้ีตอ่ไป    
 
 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลน ์TFMA TALK "เสวนาภาษาปศุสตัว"์ ตอนที ่2 การประมง
ทีย่ ัง่ยนื: ปญัหาเศรษฐกจิหรอืสิง่แวดลอ้ม 
 
 วันที ่2 ตุลาคม 2566 TTIA คุณวชิญา จนท.
ดา้นประมง เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ TFMA TALK 
"เสวนาภาษาปศุสัตว"์ ตอนที ่2 การประมงทีย่ั่งยนื : 
ปัญหาเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดลอ้ม จัดโดยสมาคม
ผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย มคีณุพรศลิป์ พัชรนิทรต์นะกลุ 
เป็นผูด้ําเนนิรายการ สรปุดังน้ี 
 
 1. ไขขอ้สงสัยที่มาของ IUU Fishing ปัญหาเศรษฐกจิหรือสิง่แวดลอ้ม บรรยายโดย 
ศ.ดร.ทวนทอง จฑุาเกต ุ
  1.1 ความเป็นมาของ IUU ในภาคการประมง 
   - สหภาพยุโรปมกีารประกาศใชร้ะเบยีบการทําการประมงที่ผดิกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม หรือ IUU Fishing โดยมีการบังคับใชก้ับประเทศที่มีการ
สง่ออกสนิคา้สตัวน้ํ์าไปยังสหภาพยุโรป วัตถปุระสงคห์ลัก เพือ่ควบคมุการทําการประมงใหอ้ยู่ใน
ระดับทีเ่หมาะสม และไมเ่กดิ Overfishing 
   - หลังจากพบการทําประมงแบบ overfishing เป็นจํานวนมาก ทําใหม้กีาร
ออกจรรยาบรรณวา่ดว้ยการทําประมงอยา่งรับผดิชอบ (Code of Conduct (1995))  
   - การแกไ้ข IUU >> รัฐควรจัดสรา้งกลไกทีม่ีประสทิธภิาพ สําหรับการ
ตดิตามตรวจสอบ ควบคุม และการบังคับใชก้ฎระเบียบดา้นการประมงภายในขอบเขตอํานาจ 
เพือ่ทําใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏบิัตติามมาตรการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรและการประมงทีต่นได ้
กําหนดขึน้ เพือ่สรา้งความยั่งยนืของทรัพยากร 
   - ตอ้งมกีารศกึษาวจิัยมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกําหนดมาตรการต่างๆ 
อันจะเห็นไดจ้ากการสนับสนุนของแตล่ะประเทศในการจัดทําโครงการปรับปรุงการทําประมงของ
ไทยอย่างยั่งยนื (Fishery Improvement Project: FIP) ซึง่ประเทศไทยก็มกีารจัดทํา FIP แลว้ 
3 FIP ไดแ้ก ่FIP ปูมา้, FIP อวนลาก และ FIP อวนลอ้ม โดยไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณการ
วจิัยจากสํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (สวก.) 
  1.2 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการทําประมงอยา่งรับผดิชอบ Code of Conduct (1995) 
   - แผนปฏบิัตกิารสากลในการขจัดการทําการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไรก้ารควบคมุ (IPOA-IUU) 
   - การอนุญาตใหทํ้าการประมง โดยเรือต่าง ๆ ควรจะไดร้ับอนุญาตใหทํ้า
การประมงไดก้็ต่อเมือ่เจา้ของเรือหรือผูค้วบคุมเรอื ยนิยอมทีจ่ะทําการประมงตามเงือ่นไขทีไ่ต ้



   Newsletter                            October 2023 3 | 52 

 

กําหนดไวใ้นอาชญาบัตร เพื่อใหร้ัฐเจา้ของธงสามารถควบคุมกจิกรรมในการทําการประมงของ
เรอืลํานัน้ได ้
  1.3 การมสีว่นสนับสนุนในดา้นวชิาการภาครัฐและเอกชน 
   - การตัดสนิใจตา้นการอนุรักษ์และการจัดการประมงนัน้ ควรมพีืน้ฐานตาม
หลักฐานทางวชิาการทีด่ทีีส่ดุ 
   - รวมทัง้นําเอาความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับทรัพยากร และแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตวน้ํ์าเหล่านั้นมาร่วมพจิารณา รวมทัง้ปัจจัยที่เกีย่วขอ้งทางสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิและ
สงัคม 
   - ควรกําหนดลําดับความสําคัญในการทํางานวจิัยและการเก็บขอ้มูลเพือ่
นํามาใชพ้ัฒนาความรูท้างวทิยาศาสตร ์และทางวชิาการประมง รวมถงึปฏบิัตสิมัพันธท์ีม่ตีอ่ระบบ
นเิวศ ทัง้ในระดับประเทศ ทวภิาค ีและพหภุาคเีทา่ทีเ่หมาะสม 
 

 2. ทําความรูจ้ักกบั TSFR บรรยายโดย คณุ
วรพงษ์ เอีย่มตระกลู (ผูจ้ัดการโครงการ FIP) 
  2.1 ก า ร ล ง น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่าง 8 สมาคม >> มีการลงนามปันทึก
ขอ้ตกลงการส่ง เสริมการทําประมงอย่าง
รับผิดชอบและยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ร่วมกันของสมาคมผูป้ระกอบการ 8 สมาคม 
(สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย, สมาคม
การประมงนอกน่านน้ําไทย, สมาคมผูผ้ลติปลา

ป่นไทย, สมาคมผูผ้ลติอาหารสัตวไ์ทย, สมาคมผูผ้ลติอาหารสําเร็จรูป, สมาคมกุง้ไทย, สมาคม
อาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย และสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย) วันที ่4 พฤศจกิายน 2566 
  2.2 วัตถปุระสงคก์ารจัดตัง้คณะทํางาน TSFR 
   - เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการประมงตลอดห่วงโซ่อุปทานใหเ้กดิ
ความยั่งยนื 
   - ดําเนนิการโครงการแนวทางการพัฒนาการประมงอวนลากในอา่วไทยสู่
ความยั่งยืนตามแนวปฏบิัตมิาตรฐานสากล Fishery Improvement Project (FIP) เพื่อความ
มั่นคงของทรัพยากร 
  2.3 กรอบการดําเนนิงาน Fishery Improve Project (FIP) 
   - STEP 1 Meeting with Steering Committee (Project Kick-off) 
   - STEP 2 Fishery Assessment 
   - STEP 3 Action Plan Development 
   - STEP 4 FIP Implementation 
  2.4 ความเห็นภายใตโ้ครงการ FIP >> (1) อยากใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง Focus สตัวน้ํ์า
กลุม่เป้าหมายของอวนลาก และ (2) รว่มมอืกนัฟ้ืนฟสูตัวน้ํ์า เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติทีด่ขี ึน้ 
 
 3. สถานการณ์ปลาป่น โดยคณุอํานวย เอือ้อารมีติร นายกสมาคมผูผ้ลติปลาป่นไทย  
  - อุตสาหกรรมปลาป่นใหค้วามสําคัญในประเด็นของความยั่งยนืของทรัพยากร
และใหค้วามรว่มมอืกบักรมประมงดว้ยดเีสมอมา เน่ืองจาก เมือ่กอ่นมกีารจับปลาเพือ่ผลติปลาป่น
ไดป้ระมาณ 400,000-500,000 ตัน จนกระทั่งประเทศไทยประสบกับปัญหา IUU Fishing ก็มี
ปรมิาณปลาป่นเหลอืเพยีง 260,000-300,000 ตัน สง่ผลใหโ้รงงานปลาป่นลดลง  
  - สถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฎการณ์เอลนินโญ่ทําใหป้ริมาณปลาลดลง ราคา
วัตถุดบิปลาป่นจงึมีแนวโนม้ปรับราคาสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยคู่แข่งของการส่งออกปลาป่น 
ไดแ้ก่ เปรู ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกปลาป่นไปยังประเทศจีนเป็นหลัก (90% ของ
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ปรมิาณปลาป่นทัง้หมด) มกีารคาดการณ์วา่ ในชว่ง 3 เดอืนหลังของปี 2566 สถานการณ์วัตถุดบิ
และราคาน่าจะกลับเขา้สูส่ถานการณ์ปกต ิสว่นการนําเขา้วัตถดุบิปลาป่น >> ยังคงน้ําเขา้ปกต ิ
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คร ัง้ที่ 
3/2566 
 
 วันที่ 2 ตุลาคม 2566 TTIA ดร. พจน์ อร่าม
วัฒนานนท์ ที่ปรึกษากติตมิศักดิ ์ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการธุรกจิประมง
และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง สภาหอฯ ดร.อดิศร ที่
ปรกึษาสมาคมฯ และคณะฯ คุณสุพัตรา ผอ. ในนาม
กรรมการและเลขานุการคณะฯ เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
ครัง้ที ่3/2566 สรปุดังน้ี  
 
 1. ดร.พจน ์แจง้ในทีป่ระชมุ 
  1.1 จากการทีภ่าครัฐมกีารจดัตัง้ คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการประมงทะเล เพือ่
ฟ้ืนฟกูารประมงทะเล และอตุสาหกรรมการประมง โดยมนีายภมูธิรรม เวชยชยั รองนายกรัฐมนตรี
ฯ เป็นประธานคณะฯ และมีรอ้ยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และนายปลอดประสพ สุรัสวดี ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการประมง เป็นรองประธานร่วมฯ 
วัตถุประสงคเ์พือ่การแกไ้ขกฎหมาย และการบังคับใชใ้หเ้หมาะสม เพือ่การบรหิารจัดการทรัพยา
กรประมง ทางทะเลอยา่งยั่งยนื ภาคเอกชนตอ้งมกีารเตรยีมตัวในการทํางานกับคณะฯ ชดุใหมน้ี่ 
และคาดว่าจะเป็นไปในแนวทางทีด่ ีอย่างไรก็ตาม คอยตดิตามนโยบายแนวทางการทํางานของ
คณะฯ ดว้ย เน่ืองจากปัจจบุันยังมคีณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาต ิ
  1.2 การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศในปัจจุบันเกีย่วขอ้งกบัหลายหน่วยงาน และ
มหีลายประเด็นทีค่วรเร่งหารือร่วมกัน เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อระเบยีบการคา้ระหว่างประเทศ อาท ิ
UPOV1991, ดา้นแรงงาน การรับอนุสัญญา87,98, CBAM, ทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึประเด็น 
IUU Fishing ของ EU ถอืเป็นวาระของทั่วโลก  
 >>ดร.อดศิร ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า การแกก้ฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับ IUU Fishing จะมี 2 
ส่วนไดแ้ก่ (1) พรบ.ประมง ตอ้งใชเ้วลาพอสมควรเพราะตอ้งเสนอในสภาฯ และ (2) กฎหมาย
อื่นๆ ที่รองลงมาที่เป็นประกาศต่างๆ ภายใตพ้ระราชกําหนด อย่างไรก็ตามตอ้งมกีารหารือให ้
ชัดเจน โดยเฉพาะกับ EU หากการแกไ้ขกฎหมายของไทยมีปัญหาไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศ อาจทําใหม้ปีระเดน็กบัยโุรปไดเ้หมอืนทีผ่่านมาได ้จงึเสนอใหม้คีวามระมัดระวัง
ในการแกก้ฎหมายครัง้น้ีดว้ย 
 
 2. ทีป่ระชมุมกีารอัพเดทความสถานการณ์สนิคา้ประมงไทย ดังน้ี 
  2.1 นายกสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็ง และนายกสมาคมกุง้ไทย ไดนํ้าเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาในอุตสาหกรรมกุง้ (ตน้น้ํา) โดยมีประเด็นปัญหาเกีย่วกับโรคกุง้ที่ยังคงเป็น
ปัญหาใหญท่ีส่ดุในการเพาะเลีย้งกุง้ ราคากุง้ตกตํ่า กุง้นําเขา้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ราคากุง้ใน
ประเทศ และมคีวามเสีย่งตอ่โรคในปัจจบุันและอบุัตใิหมด่ว้ย  
   - มีการเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาจัดตัง้คณะทํางานเพื่อวจิัยและแกไ้ข
ปัญหาโรคกุง้, ตัง้ศูนยป์ฎบิัตกิารดา้นจุลนิทรยีท์ีใ่ชใ้นการเลีย้งสัตวน้ํ์าในศูนยป์ระมงทุกจังหวัด, 
การพัฒนาสายพันธุก์ุง้, การส่งเสรมิการบรโิภคในประเทศและต่างประเทศ, การเจรจาจัดทํา
ขอ้ตกลงการคา้ FTA เพื่อลดภาษี, หาแนวทางลดตน้ทุนใหเ้กษตรกร, สนับสนุนฟารม์กุง้ใหไ้ด ้



   Newsletter                            October 2023 5 | 52 

 

มาตรฐาน BAP/ASC และตอ้งมีการตรวจสอบกุง้ นําเขา้อย่างเขม้งวด ไม่ใหก้ระทบต่อ
ภายในประเทศ 
  2.2 ปัญหาการนําเขา้ปลา
กะพงจากประเทศเพื่อนบา้น(มาเลเซีย) 
โดยสมาคมผูเ้พาะเลีย้งปลายไทย ปัจจบัุน
ปลากะพงในประ เทศไทยมีป ริมาณ 
80,000 ตัน/ปี สอดคลอ้งกับปริมาณบ
บรโิภคในประเทศ แตใ่นขณะเดยีวกนั ยังมี
การสง่ผลผลติปลากะพงเขา้มาในไทยจาก
แหล่งตน้ทางประเทศมาเลเซยีเป็นจํานวน

มาก ทําใหป้ลากกะพงเกนิความตอ้งการ สง่ผลใหร้าคาตกตํ่าสรา้งความเสยีหายใหก้บัเกษตรกร
ไทย 
   - เสนอใหม้กีารเร่งรัดมาตรการตรวจและควบคุมปรมิาณการนําเขา้ หรือ
เพิม่กฎระเบยีบขอ้บังคับใหเ้ขม้งวด, ควบคุมไมใ่หม้กีารนําเขา้กลอ่งโฟมทีบ่รรจปุลา เพือ่ลดการ
นําเขา้ขยะมลพษิและทําลายสิง่แวดลอ้มภายในประเทศ 
  2.3 ปัญหาอตุสาหกรรมปลานลิไทย: มกีารนําเขา้สนิคา้ทดแทนปลาเน้ือขาวเพือ่
การบรโิภคราคาถกูจํานวนมาก ทีไ่มไ่ดม้าตรฐานเดยีวกบัการสง่ออก, ตน้ทนุการผลติสงู (อาหาร
สตัว ์คา่ไฟฟ้า) 
   - เสนอใหม้ีการปรับมาตรการตรวจรับสนิคา้สัตว์น้ําเพื่อการบริโภคให ้
เทยีบเทา่กบัมาตรฐานการสง่ออกเพือ่ความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 
 
 3. ดร.ชนนิทร ์ประธานฯ ใหค้วามเห็น ดังน้ี 
  - ใหส้มาคมการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งฯ จัดทําขอ้มูลใหพ้รอ้ม และจัดประชมุหารือนอก
รอบกนักอ่น เพือ่นําขอ้มลูไปเสนอภาครฐั โดยจะแยกเป็นรายประเด็นไป เชน่ การลดตน้ทนุ/การ
ทําตลาด จะหารอืกบักระทรวงพาณชิย,์ เรือ่งกฎระเบยีบเทคนคิ จะหารอืกบักรมประมง เป็นตน้ 
  - ในปี 2566 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยมีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศใหม้ผีลผลติเพิม่มากขึน้ โดยมสีนิคา้กุง้ ปลา เป็นสนิคา้นํารอ่งยทุธศาสตรก์อ่น 
       
 ทัง้น้ี สภาหอการคา้จะมปีระชมุรว่มกบัรัฐมนตรกีระทรวงเกษตรฯ ในวันที ่5 ตลุาคม 2566 
น้ี โดยจะยกประเด็นปัญหาสนิคา้เกษตร อาหาร หารอืในทีป่ระชมุดว้ย 
 
 อนึง่ คกก.ธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง รว่ม
แสดงความยนิดกีับ คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท ์รองประธาน
กรรมการ หอการคา้ไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงาน 
ไดร้ับประกาศเกยีรตคิณุจากกระทรวงแรงงาน เป็นผูป้ระกอบ
คุณงามความด ีอดทน เสยีสละจนเกดิผลดตี่อสว่นรวม และ
งานราชการของการะทรวงแรงงาน จนไดร้ับเครือ่งหมายเชดิ
ชเูกยีรต ิ"ตรเีทพพทิักษ์" 
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TTIA รว่มใหก้ารตอ้นรบัเอกอคัรราชทูตสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสป์ระจําประเทศไทย เพือ่
หารอืเกีย่วกบัแนวทางการสง่เสรมิการคา้และเศรษฐกจิรว่มกนั 
 
 วันที่ 2 ตุลาคม 2566 TTIA ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ ในนามกรรมการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
ใหก้ารตอ้นรับ H.E. Mr. Obaid Saeed Obaid Bintaresh 
Al Dhaheri เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมเิรตสป์ระจํา
ประเทศไทย โดยในวาระโอกาสเขา้พบคุณสน่ัน อังอุบล
กุล ประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกีย่วกับแนวทางการสง่เสรมิ
การคา้และเศรษฐกจิร่วมกัน รวมถงึการสนับสนุนในดา้น
ต่างๆ เพื่อสรา้งผลประโยชน์โดยรวมระหว่างประเทศ ณ 
สภาหอฯ สรปุดังน้ี  
 สําหรับการหารอืในเบือ้งตน้ กล่าวถงึการสนับสนุนการจัดทําความตกลงการคา้เสร ีFTA 
TH-UAE รว่มกนั โดยการจัดทํา FTA ดังกลา่วฯ ไมไ่ดค้ํานงึถงึเรือ่งการคา้หรอืลดภาษีเพยีงอยา่ง
เดียว ยังมีประโยชน์ร่วมกันทัง้สองฝ่าย อาท ิการส่งเสรมิสนิคา้เกษตรและอาหาร การลงทุน 
การเงนิ การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ซึง่ประเทศไทย เป็นจดุหมายปลายทางอันดับหนึง่สําหรับการ
เดนิทางท่องเที่ยวของประชากร UAE อยู่แลว้ ดา้น UAE ถือเป็นตลาดศักยภาพใหม่ของไทย
โดยมบีทบาทเป็นศูนยก์ลางการคา้ และการคมนาคมในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม หากการ
เจรจาความตกลง FTA TH-UAE ประสบผลสําเร็จ ก็จะส่งผลไปถงึการเจรจา FTA TH-GCC อกี
ดว้ย 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุม คกก.อเมรกิาและโอเชยีเนยี คร ัง้ที ่1/2566 
 
 วันที ่3 ตลุาคม 2566 คณุสพุัตรา ผอ.TTIA/ TPFA 
(แทน ดร ชนินทร์ กรรมการสภาหอฯ) ร่วมประชุม คกก.
อเมรกิาและโอเชยีเนีย ครัง้ที่ 1/2566 ณ สภาหอฯ โดย 
ดร.พจน์  เ ป็นประธาน, ผู เ้ข า้ร่วมจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) และกรมการคา้ต่างประเทศ (คต.)
กระทรวงพาณชิย ์สรปุดังน้ี  
 
 1. ฝ่ายเลขาฯ แจง้โครงสรา้ง คกก.การคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ วาระปี 2566-
2567 รายชือ่ คกก.อเมรกิาและโอเชยีเนีย วาระปี 2566-67 และผล/แผน ดําเนนิงาน ปี 2566  
 
 2. US GSP: คต.ใหข้อ้มูลโครงการ US GSP ซึง่หมดอายุ เมือ่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ผู ้
ส่งออกยังสามารถใชส้ทิธไิด ้โดยเสยีภาษีปกต ิ(MFN rate) ไปก่อน เมือ่สหรัฐฯ ต่ออายุฯ จงึ
ค่อย refund/ ผปก.ไทยใชส้ิทธิฯประมาณ 10-11% ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ส่วนประกอบ
เครือ่งปรับอากาศ กรดซติกิ หบีเดนิทางขนาดใหญ ่เป็นตน้   
  - ขณะน้ี ทางรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการต่ออายุโครงการฯ อาจมี
ประเด็นอื่นเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น ตอ้งเป็นประโยชน์ต่อ supply chain ของสหรัฐฯ คํานึงถึง
สิง่แวดลอ้ม สทิธมินุษยชน เป็นตน้ 
 
 3. IPEF (Indo Pacific Economic Framework): กต.แจ ง้ว่ า  IPEF ก่อตั ้ง เมื่อ เดือน 
พฤษภาคม 2565 เพือ่สง่เสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขันและโอกาสทางเศรษฐกจิ/ ประเทศ
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หุน้ส่วน ไดแ้ก่ เกาหลีใต ้สงิคโปร์ ออสเตรเลีย 
อิน เดีย  มา เล เซีย  ไทย บรู ไน  อินโดนี เซีย 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ฟิจิ ญี่ปุ่ น ฟิลิปปินส์ 
เวยีดนาม 
  การเจรจา 4 เสาความรว่มมอื ไดแ้ก ่เสา 1. 
การคา้ (ยังคา้งดา้นสนิคา้เกษตร)/ เสา 2. ห่วงโซ่
อปุทาน (คาดวา่ มกีารตัง้ CEO forum เชญิเอกชน
มาร่วม, การตัง้ไตรภาคีที่ปรึกษาดา้นแรงงาน)/ 

เสา 3. เศรษฐกจิสะอาด (ความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ/ อาจกําหนดมาตรฐาน carbon footprint 
รว่มกนั) และ เสา 4. เศรษฐกจิทีเ่ป็นธรรม  
  ประเด็นทีย่ังคยุไมจ่บ เชน่ สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิดจิติอล แรงงาน 
 
 4. ความเห็นทีป่ระชมุ  
  สภาหอฯ ร่วมกับ กกร.เคยเสนอ USTR เมื่อ 13 กันยายน 2566 ประเด็นความ
ร่วมมือในกรอบ IPEF เนน้สนิคา้เกษตรและอาหาร ไดแ้ก่ 1) Food Security ความมั่นคงทาง
อาหาร 2) Business and human rights protection และ 3) การจัดการขยะทัง้บนบกและใน
มหาสมทุรทางสภาหอฯ  
  เน่ืองจากเน้ือหา IPEF กวา้ง จงึขอให ้กต. ชว่ยสรุปเป็นเอกสารว่า จาก 4 เสา มี
ขอ้บทใดเจรจาเสร็จแลว้ มปีระเด็นใดทีเ่ป็นขอ้กังวล เพื่อสภาหอฯ จะสามารถวเิคราะหแ์ละให ้
ความเห็นมุมมองเอกชนไดเ้ร็วขึน้ โดยไดต้ัง้กลุ่มไลน์ และจะประชุมหารือ หรือ จัดสัมมนา
ออนไลน ์กบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง เพือ่ระดมความเห็น สรปุภายในสิน้เดอืนตลุาคมกอ่นนายกรัฐมนตรี
เดนิทางไปสหรัฐฯ งาน APEC กลางพฤศจกิายน 2566 
 
 
TTIA เขา้รว่มรบัฟังความเห็นตอ่รา่งกรอบการเจรจาความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิ
ระหวา่งไทยกบัสาธารณรฐัเกาหล ีความตกลงเสรกีารคา้ระหวา่งไทยกบัอสิราเอล และ
ความตกลงการใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ระหวา่งไทยกบัภฏูาน 
 
 วันที ่3 ตลุาคม 2566 TTIA คณุปิยะราช จนท.
การคา้ เขา้ร่วมรับฟังความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจา
ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐเกาหล ีความตกลงเสรีการคา้ระหว่างไทย
กับอสิราเอล และความตกลงการใหส้ทิธพิิเศษทาง
การคา้ระหว่างไทยกับภูฏาน จัดโดย กรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ โดยมคีุณชวชิญ ์ปิยะปราโมทย ์รอง
อธบิดกีรมเจรจาฯ เป็นประธาน สรปุดังน้ี  
 
 1. ดว้ยกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศมแีผนจะเปิดเจรจาการคา้จัด FTA ฉบับใหม่ 3 
ฉบับ กบัประเทศคูค่า้ของไทยในปี 2566-2567 ดังน้ี 
  (1) ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 
(Thailand-Korea Economic Partnership Agreement: EPA),  
  (2) ความตกลงเสรกีารคา้ระหวา่งไทยกบัอสิราเอล (Thailand-Isarael FTA) 
  (3) ความตกลงการใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ระหว่างไทยกับภูฏาน (Thailand-
Bhutan Preferential Trade Agreement)  
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   - สถานนะล่าสดุ: อยู่ระหว่างยกร่างความตกลงฯ เพือ่เสนอครม.ใหค้วาม
เห็นชอบเปิดการเจรจาฯ โดยการยกร่างกรอบการเจรจา FTA 3 ฉบับดังกล่าวฯ กรมฯ จะใช ้
พืน้ฐานจากกรอบ FTA TH-EU, FTA TH-EFTA, FTA TH-UAE ทีค่รม.เคยเห็นชอบมาแลว้ 
 
 2. วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการเจรจาในภาพรวม 
  - เพื่อขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุนเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนใน
ประเทศ 
  - เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและความยดืหยุ่นต่อห่วงโซ่อุปทานสนิคา้และบรกิาร
ระหวา่งกนั 
  - เพือ่สง่เสรมิและดงึดดูการลงทุน เพือ่ใหเ้กดิการขยายตัวทางเศรษฐกจิและการ
พัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขันของไทย 
  - เพือ่เจรจาใหไ้ดป้ระโยชนใ์นภาพรวมสงูสดุกบัประเทศ โดยคํานงึถงึความพรอ้ม 
ระดับการพัฒนา และภมูคิุม้กนัของประเทศ ตลอดจนการมุง่สูเ่ป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
  - ใหค้วามสําคัญกับทุกภาคส่วนของไทยทีอ่าจไดร้ับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการคา้ โดยใหม้รีะยะเวลาในการปรับตัวและมาตรการรองรับผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
 ทัง้น้ี กรมเจรจาฯ จะจัดทําสรุปร่างกรอบการเจรจา FTA 3 ฉบับ เสนอครม. ภายในปี 
2566 น้ี เพือ่ใหค้วามเห็นชอบในหลักการ และดําเนนิการเปิดการเจรจาฯ ตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มเป็นวทิยากรในงานสมัมนา เรือ่ง “กรุยทางขยายโอกาสการคา้การลงทุน
ในตะวนัออกกลางดว้ย FTA ไทย-GCC และ CEPA ไทย-UAE” ภายใตห้วัขอ้ “เปิดประตู
การคา้การลงทนุในภมูภิาคตะวนัออกกลางดว้ย FTA ไทย-GCC และ CEPA ไทย-UAE 
 

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 TTIA ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลง
การคา้ระหว่างประเทศ สภาหอฯ เขา้ร่วมเป็นวทิยากรใน
งานสมัมนา เรือ่ง “กรยุทางขยายโอกาสการคา้การลงทุน
ในตะวันออกกลางดว้ย FTA ไทย-GCC และ CEPA ไทย-
UAE” ภายใตห้ัวขอ้  “เปิดประตูการคา้การลงทุนใน
ภูมภิาคตะวันออกกลางดว้ย FTA ไทย-GCC และ CEPA 
ไทย-UAE” จัดโดย บรษัิท โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี 
(ประเทศไทย) ร่วมกับกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
ณ รร.อสีตนิ แกรนด ์พญาไท กรงุเทพฯ  สรปุดังน้ี  
 

ดว้ยกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ไดม้อบหมายใหบ้จก.โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี 
(ประเทศไทย) ไดด้ําเนินโครงการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจัดทําความตกลงการคา้เสรี
ระหว่างไทยกบักลุม่ประเทศสมาชกิคณะมนตรคีวามร่วมมอืรัฐอา่วอาหรบั(GCC) และความตกลง
หุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(์UAE) โดยไดนํ้าเสนอสรุปผล
การศกึษาเบือ้งตน้ ดังน้ี 
 
 1. ผลการศกึษา FTA ไทย-GCC 
  1.1 กลุม่ประเทศสมาชกิคณะมนตรคีวามรว่มมอืรัฐอาอาหรบั (GCC) ม ี6 ประเทศ 
ไดแ้ก ่สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ซาอดุอิาระเบยี โอมาน กาตาร ์คเูวต และบาหเ์รน 
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   - การจัดทํา FTA ระหว่างไทยกบั GCC สง่ผลให ้GDP ของไทย ขยายตัว
เพิ่มขึน้ 938 -1,061 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 0.23-0.26 หากการเปิดเสรี
ครอบคลุมทัง้การคา้สนิคา้ การคา้บรกิารและการลงทุน GDP ของไทยขยายตัวเพิม่ขึน้คดิเป็น
รอ้ยละ 0.36-0.49 
   - การส่งออกของไทยไปยัง GCC จะขยายตัวเพิม่ขึน้ 2,179-4,095 ลา้น
เหรยีญสหรัฐ หรอืคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 23.85-44.82  
   - การส่งออกของ GCC มายังไทย จะขยายตัวเพิม่ขึน้ 827-1,313 ลา้น
เหรยีญสหรัฐ หรอืคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 3.65-5.80 
   - สนิคา้ไทยทีค่าดว่าจะสง่ออกไปยังกลุ่ม GCC ไดเ้พิม่ขึน้ เชน่ ยานยนต์
และชิน้ส่วน เครื่องจักร เครื่องใชไ้ฟฟ้า ยาง เครื่องหนัง และผลติภัณฑ ์สนิคา้ประมง สนิคา้
เกษตรและอาหาร 
 
  1.2 ปัญหาและอปุสรรคทีอ่าจพบสําหรับการลงทนุใน GCC 
   - ขาดการทําความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของลําดับตําแหน่งตา่ง ๆ 
   - สัปดาห์การทํางานที่แตกต่างกัน เช่น สัปดาห์การทํา งานใน
ซาอดุอีาระเบยีเริม่ตน้ในวันเสารแ์ละมักจะสิน้สดุในวันพุธ วันพฤหัสบดแีละวันศกุรเ์ป็นวันพักผ่อน
ตามประเพณี 
   - มาตรฐานทางเทคนคิทีแ่ตกตา่งกนั 
   - มาตรฐานการตรวจคนเขา้เมอืงทีเ่ขม้งวด 
   - ความแตกตา่งหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
  1.3 แนวทางทีป่ระเทศไทยจะใชป้ระโยชนจ์ากความตกลงทางการคา้ของ GCC 
   - มโีอกาสขยายตลาดสูก่ลุ่มประเทศอาหรับและตะวันออก ซึง่เป็นตลาด
ขนาดใหญแ่ละมศีักยภาพสงู 
   - เพิม่แตม้ตอ่ใหก้บัผูป้ระกอบการและนักลงทนุไทย 
   - อตุสาหกรรมอาหารฮาลาล 
   - ไดร้ับประโยชนจ์ากการรว่มมอืกบัประเทศพัฒนาแลว้หลายแหง่ใน GCC 
 

 2. ผลการศกึษา FTA ไทย-UAE 
  2.1 การส่งออกของไทยไปยัง UAE จะ
ขยายตัวเพิม่ขึน้ 609-849 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืคดิ
เป็นอัตรารอ้ยละ 27.18-37.88 
   - การส่งออกของ UAE มายังไทย 
จะขยายตัวเพิม่ขึน้ 121-312 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอื
คดิเป็นอัตรารอ้ยละ 18.25-47.06 
   - สนิคา้ไทยทีค่าดว่าจะส่งออกไป
ยัง UAE ไดเ้พิ่มขึน้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร สิง่ทอ 
เครื่องแต่งกาย ผลติภัณฑ์หนังสัตว์ ผลติภัณฑ์ไม ้

เคมีภัณฑ ์ผลติภัณฑย์างและพลาสตกิ โลหะที่มใิช่เหล็ก เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
เครือ่งมอืและเครือ่งจักร ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 
   - สนิคา้ UAE ทีค่าดวา่จะสง่ออกมายังไทยเพิม่ขึน้ เชน่ น้ํามันและไขมันที่
ไดจ้ากพชื เคมภัีณฑ ์ผลติภัณฑโ์ลหะ ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 
 
  2.2 ปัญหาและอปุสรรคทีอ่าจพบสําหรับการลงทนุในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
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   - การแข่งขันที่ค่อนขา้งรุนแรงจากผูป้ระกอบการรายใหญ่รวมถึงการ
ลงทนุของรัฐบาลเอง 
   - ดา้นตน้ทนุในการประกอบธรุกจิ เชน่ ตน้ทนุคา่ครองชพี และคา่เชา่ทีด่นิ 
   - ดา้นความเสีย่งจากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิที่พึง่พารายไดจ้ากการ
สง่ออกน้ํามนั 
   - กฎหมายและกฎระเบียบที่มีความซับซอ้นและมีการเปลี่ยนแปลงใน
บอ่ยครัง้ 
   - ความแตกตา่งหลากหลายทางวัฒนธรรมเน่ืองจากเป็นศูนยร์วมผูค้นจาก
ทั่วโลก 
 
  2.3 UAE มุ่งเนน้ใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะ การวจิัย
และพัฒนา, อาหารและเกษตรกรรม บรกิารสขุภาพ IT/AI เภสชักรรม และการผลติ เป็นตน้ 
      
 3. ดร. ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิ ดังน้ี 
  - สภาหอฯ ไดพ้บเอกอัครราชทูตฯ UAE แจง้ว่าทาง UAE ตอ้งการผลักดันความ
ตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) 
ระหว่างไทย - สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(UAE) ใหส้ําเร็จโดยเร็วเพือ่ประโยชน์ของทัง้สองประเทศ 
เช่น การลดภาษีนําเขา้ในอุตสาหกรรมสนิคา้เกษตรและอาหาร, การลดอุปสรรคทางเทคนิค
กฎระเบยีบ รวมถงึหากม ีFTA TH-UAE เมือ่ไหร ่ทาง UAE มนีโยบายการสง่เสรมิการลงทนุ SME 
ของไทย ใน Free zone เขา้ไปจัดตัง้บรษัิทใชเ้ป็นศูนยก์ลางขนถ่ายและส่งต่อสนิคา้ เพื่อลด
ตน้ทนุใหผู้ป้ระกอบการ   
  - UAE ถือเป็นตลาดศักยภาพใหม่ของไทยโดยมีบทบาทเป็นศูนยก์ลางการคา้ 
และการคมนาคมในตะวันออกกลาง มศีักยภาพดา้นการขนสง่ทัง้ทางบก อากาศ และทางน้ํา 
  - การจัดทําความตกลง FTA กับ GCC และ UAE นอกจากจะชว่ยเพิม่โอกาสใน
การสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหาร  
ยังชว่ยดงึดูดนักทอ่งเทีย่วจากภูมภิาคตะวันออกกลาง เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ภาคบรกิาร ยา 
สขุภาพ ชอ้ปป้ิง ดว้ย 
  - ประเทศไทยเป็นประเทศที่กลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและ
แอฟรกิาใต)้ ตอ้งการเชญิใหไ้ทยเขา้ร่วมดว้ย เป็นส่วนสําคัญในดา้นของการเมืองและความ
มั่นคงของชาต ิเพราะจะตอ่เน่ืองไปถงึเรือ่งของความรว่มมอื IPEF และ FTA TH-EU ดว้ย 
  - ประเทศไทยตอ้งการการปฏริูปโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหพ้ัฒนามากยิง่ขึน้ 
ตอ้งสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้ับสนิคา้และบรกิาร เพราะจะเป็นการกระจายรายได ้เพิม่การจา้งงาน 
เขา้ถงึทุกภาคสว่น ลดความเหลือ่มล้ําอย่างแทจ้รงิ อย่างไรก็ตามไทยควรเรง่สรุปการเจรจา ทุก
กรอบ FTA ใหเ้ร็วทีส่ดุ เพือ่ประโยชนข์องประเทศ 
  - UAE และ ซาอฯุ มแีหลง่เงนิทนุจํานวนมากเพือ่สง่เสรมิผูป้ระกอบการ SMEs อยู่
แลว้ หากผูป้ระกอบการสนใจเขา้ไปลงทุนสามารถส่งเรื่องมาทีส่ภาหอการคา้แห่งประเทศไทย
เพือ่ชว่ยประสานได ้อยา่งไรก็ตามก็ตอ้งศกึษาจัดทําขอ้มลูใหพ้รอ้มดว้ย 
  - ในอนาคต 10-20 ปีขา้งหนา้ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจะขาดแคลนทั่ว
โลก เน่ืองจากประชากรโลกจะเพิม่มากขึน้, การเกดิ Climate Change ประเทศไทยตอ้งพัฒนา
เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและตอ้งมกีารส่งเสรมิการลงทุนเชือ่มกับทั่วโลกใหม้ากทีสุ่ด เพื่อ
ความมั่นคงยั่งยนืของประเทศ  
 
 ดผูลการศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี:่ https://shorturl.at/adlx0 
 
 

https://shorturl.at/adlx0
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TTIA เขา้รว่มประชุมขอ้ผกูพนัเปิดตลาดบรกิาร ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรขีองไทย 
 
 วันที ่5 ตุลาคม 2566 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ 
เขา้ร่วมประชมุขอ้ผูกพันเปิดตลาดบรกิาร ภายใตค้วามตกลง
การคา้เสรขีองไทย จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
โดยมีคุณพริว้แพร ชุมรุม ผอ.สํานักเจรจาการคา้บรกิารและ
การลงทนุ เป็นประธาน สรปุดังน้ี  
 
 1. ความคบืหนา้การเจรจาการคา้บรกิารภายใต ้FTA TH-EFTA  
  - สามารถสรุปขอ้บทไปแลว้ 12 ขอ้บท จาก 21 ขอ้บท ยังมปีระเด็นคงคา้ง เชน่ 
บรกิารดา้นการเงนิใหม่ๆ ขอบเขต/นยิาม, บรกิารโทรคมนาคม, บรกิารพืน้ฐาน, ความรับผดิชอบ
ดา้นการทอ่งเทีย่ว และการฝึกอบรมการเสรมิสรา้งศักยภาพ 
  - การจัดทําร่างขอ้เสนอผูกพันเปิดตลาดบริการของไทย (Revised offers) 
ภายใต ้Thai-EFTA FTA: โดยหลักการจะพจิารณาจากขอ้ผูกพันจาก FTA ที่ผ่านมาของไทย 
เชน่ ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) และ RCEP 
  - กรมฯ อยู่ระหว่างหารือกับผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อพจิารณาเปิดตลาดเพิม่เตมิในสาขา
บรกิาร/บรกิารย่อยตามขอ้เรียกรอ้ง (การเงนิ, บรกิารสิง่แวดลอ้ม, บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับการให ้
คําปรกึษาดา้นบรกิารการจัดการ กอ่สรา้ง ขนสง่และสถานีอัดประจ)ุ ทางหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งขอ
กลับไปหารอืภายในกอ่น และจะแจง้ขอ้มลูกลับมายังกรมฯ อกีครัง้ 
  - การประชมุคณะทํางานดา้นการคา้บรกิาร ครัง้ที ่7 มกีําหนดจัดขึน้ระหว่างวันที่
6-10 พฤศจกิายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวสิ 
 
 2. ความคบืหนา้การเจรจาการคา้บรกิารภายใต ้FTA TH-UAE 
  - ทัง้สองฝ่าย สามารถหาขอ้สรุปการจัดทําบทการคา้บรกิาร ภาคผนวกบรกิาร
โทรคมนาคมและบรกิารดา้นการเงนิไดแ้ลว้ โดยคงเหลอืเพียงการระบุถอ้ยคําในส่วนของการ
จัดทําขอ้ผกูพักเปิดตลาดบรกิาร 
 
 ทัง้น้ี สําหรับกรอบการเจรจาความตกลง FTA TH-EFTA กรมฯ มีเป้าหมายสรุปผลการ
เจรจาใหแ้ลว้เสร็จทุกขอ้บทภายใน 2 ปี (2567) ดา้น FTA TH-UAE มีเป้าหมายสรุปผลการ
เจรจาภายในสิน้ปี 2566 หรอืชว่งตน้ปี 2567 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการอนุญาโตตลุาการการคา้ไทย คร ัง้ที ่1/2566 
 
 วันที ่5 ตุลาคม 2566 คุณวรพล จนท.สมาคม 
ไดเ้ขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
การคา้ไทย ครัง้ที ่1/2566 จัดโดย สภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย ผา่นทางออนไลน ์สรปุสาระสําคัญดังน้ี  
 
 ป ร ะ ธ า น แ จ ้ง ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ตั ้ ง  ค ก ก .
อนุญาโตตุลาการการคา้ไทยสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย ประจําปี วาระ 2566-2567 (มี ดร.ชนินทร์ เป็นคณะที่ปรึกษาของ คกก.
อนุญาโตตลุาการการคา้ไทย)  
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 การคัดเลือกตําแหน่งประธาน คกก.อนุญาโตตุลาการ ประจําปีวาระ 2566-2567 ซึง่
ปัจจุบันยังไม่มปีระธาน คกก.อนุญาโตตุลาการม ีผศ.ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา เป็นรักษาการอยู่
ขณะน้ี ทีป่ระชมุไดล้งคะแนนโหวตให ้ ผศ.ดร.วณีา อนุสรณ์เสนา เป็นประธานในชดุปัจจุบันต่อ 
ดว้ยเสยีงเอกฉันท ์ 
 
 การพิจารณาอนุมัติรูปแบบการชี้ขาดในคดีขอ้พิพาทหมายเลขดังที่ 1/2564 ที่
ศาสตราจารยส์ชุาต ิธรรมาพทิักษ์กลุ อนุญาโตตุลาการไดพ้จิารณาทําคําชีข้าดเสร็จสิน้แลว้ แต่
ขอใหท้างฝ่ายเลขาฯ ทีป่ระชมุตรวจสอบขอ้ความในเอกสารเน่ืองจากพบคําผดิหลายจดุ 
 
 การพจิารณาอนุมัตบิุคคลผูข้อขึน้ทะเบียนรายชือ่อนุญาโตตุลาการของสํานักงานสภา
อนุญาโตตลุาการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (คณุพชิญา ธรรมาพทิักษ์กลุ) โดยทีป่ระชมุได ้
ลงความเห็นอนุมัต ิแต่ไดม้ขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในอนาคตอาจตอ้งมเีงือ่นไขในการร่วมเป็นคณะ
อนุญาโตตลุาการเพิม่เตมิ เชน่ เคยเขยีนคําชีข้าดขอ้พพิาทมากอ่น 
 
 รับทราบประกาศใช ้ขอ้บังคับอนุญาตโตตุลาการการคา้ไทยสภาหอการคา้แห่งประเทศ
ไทยฉบับปรับปรงุตามประกาศสภาหอฯ ที ่144/2566 ลงวันที ่16 สงิหาคม 2566  
 
 รับทราบรายงานขอ้พพิาททีอ่ยู่ในการดําเนนิงานของสํานักงาน แจง้ขอ้มูลจํานวนคดขีอ้
พพิาทที่ดําเนินการเสร็จในปี 2565-2566 โดยปี 2565 มีจํานวน 23 คดีไกล่เกลีย่และถอนคดี
เป็นจํานวน 9 คด ีและในปี 2566 มจํีานวน 1 คด ีและในทีป่ระชมุกรรมการไดเ้สนอใหฝ่้ายเลขา
รวบรวมปัญหาการทํางานและนํามาหาเลขประธานในทีป่ระชมุเผือ่บางเรือ่งอาจออกเป็นระเบยีบ
ในการแกไ้ขการทํางานได ้เช่น กรณีไม่สามารถคืนเงนิหลังขอ้พพิาทจบแลว้เน่ืองจากตดิต่อ
คูก่รณีไมไ่ด ้เป็นตน้ 
 
 แนวทางการประชาสัมพันธอ์นุญาโตตุลาการภายใตส้ถาบันสภาหอการคา้แห่งประเทศ
ไทยประจําปี 2566 เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการและผูท้ีส่นใจไดร้ับทราบ ผ่านการจับเสวนา Facebook 
live คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ โดยคณะกรรมการไดนํ้าเสนอเพิม่เตมิควรมี case study 
หรอืมดีงึแรงจงูใจนําเสนอความมปีระโยชนข์องการใชก้ลไกอนุญาโตตลุาการ 
 
 สําหรับกําหนดการประชมุครัง้ถัดไป ความเห็นของคณะกรรมการเห็นว่าใหม้จีัดประชุม
เมือ่มกีรณีพพิาทโดยใหท้างฝ่ายเลขาฯ หารอืกบัประธานเพือ่จัดประชมุในครัง้ถัดไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืสมาคมเจา้ภาพสมาพนัธห์อการคา้ไทย-จนี และสมาคมธุรกจิ
ตา่งๆ 
 
 วันที่  5 ตุลาคม 2566 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุมหารือสมาคมเจา้ภาพ
สมาพันธห์อการคา้ไทย-จีน และสมาคมธุรกจิต่างๆ 
ณ หอการคา้ไทย-จนี สรปุดังน้ี  
 
 1. สมาพันธ์หอการคา้ไทย-จีนมีกําหนดจัด
ประชมุสมาพันธห์อการคา้ไทย-จนี และสมาคมธรุกจิ
ต่างๆ ครั ้งที่ 239 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 น้ี 
โดยไดเ้ชญิสมาคมการคา้ต่างๆ ร่วมเป็นเจา้ภาพ ไดแ้ก่ สมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย, สมาคม
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ไทยบรกิารท่องเทีย่ว, สมาคมการคา้ภาคตะวันตกเฉียงเหนือจนีไทย, สมาคมการคา้ไทย-เจียง
ซ,ู สมาคมการคา้ไทย-เซีย่งไฮ,้ และสมาคมการคา้การสง่เสรมิผูป้ระกอบธรุกจิไทย-ซาตตง  
  - ขอใหส้มาคมฯ เจา้ภาพเตรยีม PPT เพือ่นําเสนอวสิยัทัศน ์พันธกจิ และกจิกรรม
ตา่งๆ ของสมาคมฯ โดยใชเ้วลานําเสนอประมาณ 5-7 นาท ี
 
 2. การประชมุสมาพันธฯ์ ครัง้น้ี จะเชญิแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นกระดูกสันหลัง 
และผูอ้ํานวยการ โรงพยาบาลเอส ไสปน์ แอนด ์เนิร์ฟ มาใหค้วามรู ้และแนะนําโรงพยาบาล
เฉพาะทางดา้นกระดกูสนัหลังแหง่แรกในประเทศไทย 
 
 ทัง้น้ี ในทีป่ระชมุ ไดเ้สนอใหเ้ชญิท่านเอกอัครราชทูตจนีประจําประเทศไทย มาบรรยาย
พเิศษ เรือ่งความสมัพันธไ์ทย-จนี, นโยบายของประเทศจนีดา้นการคา้การลงทุน, การทอ่งเทีย่ว 
ดว้ย เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและใหค้วามรูส้มาคมการคา้ตา่งๆ ดว้ย 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการสายงานแรงงาน คร ัง้ที ่10/2566 
 
 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 คุณอรรถพันธ ์ที่ปรกึษาดา้น
แรงงาน คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เข า้ร่ วมประชุม 
คณะกรรมการสายงานแรงงาน ครั ้งที่ 10/2566 ณ สภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สรปุสาระสําคัญดังน้ี 
      
 1.  ขอ้เสนอเพื่อแกไ้ขปัญหาแรงงาน ต่อ รมต.
แรงงานคนใหม ่จากสภาอตุฯ  
  - ก า ร เ พิ่ ม ผ ลิต ภ า พ แ ร ง ง า น  ( Labor 
Productivity) สรา้งความสามารถในการแขง่ขันของไทยกบัประเทศคูแ่ขง่ 
  - การส่งเสรมิ พัฒนา SMEs นําระบบ Automation ทดแทนกําลังแรงงานทีข่าด
แคลน 
  - การจัดทํา Big Data ทีท่ันสมัย แม่นยําเพื่อบรหิารจัดการ Demand & Supply 
ดา้นแรงงาน แกปั้ญหา Mis Matching/ขาดแคลนแรงงาน 
  - ประสานความร่วมมอื ภาครัฐ ภาคการศกึษา ภาคเอกชน ในการผลติบุคลากร
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
  - การแกปั้ญหาขาดแคลนแรงงานตา่งดา้ว 
  - การแกปั้ญหาไทยเขา้สูส่งัคมสงูวัย 
  - การเพิม่รายได ้ใหก้บัแรงงาน 
  - นโยบายปรับอัตราค่าจา้งขัน้ตํ่า เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมระหว่างนายจา้งและ
ลกูจา้ง 
     
 2. ความตกลงกรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิอนิโด-แปซฟิิก (Indo-Pacific Economic 
Framework: IPEF) โดยสภาอตุฯ สายแรงงาน มคีวามเห็นตอ่ภาครัฐดังน้ี  
  2.1 Article 8: IPEF Labor Rights Advisory Board  
   - ไม่เห็นดว้ย ต่อการเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มที่อํานวยความสะดวกใน
การลงทุนในธุรกิจที่ส ิทธิแรงงานมีมาตรฐานสูง (ขอ้ 1 b) เน่ืองจากไม่สามารถบ่งชี้ใน
รายละเอยีดเกีย่วกับสทิธแิรงงานทีม่มีาตรฐานสงูทีไ่ดก้าํหนดในความตกลงฯ และอาจกอ่ใหเ้กดิ
การเลอืกปฏบิัตไิด ้
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   - การคัดเลือกผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง
ของประ เทศไทย  ขอใหพ้ิจ า รณาจากผู แ้ทน
ภาคเอกชนภายใตค้ณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) เพือ่รว่มเป็นสว่นหนึง่ในคณะกรรมการ
ใหค้าปรึกษาดา้นสิทธิแรงงาน IPEF (IPEF Labor 
Rights Advisory Board) 
  2.2 Article 9: Addressing Facility-

Specific Labor Rights Inconsistencies 
   - ไมเ่ห็นดว้ย กรณีทีข่อ้รอ้งเรยีนไมส่ามารถหาขอ้ยตุไิด ้คณะอนุกรรมการ
จะนําขอ้รอ้งเรียนดังกล่าวไปบรรจุเป็นขอ้รอ้งเรียนสาธารณะ (Public List) หากขอ้รอ้งเรียน
ดังกล่าวไม่มมีูล เป็นเท็จ อันจะนํามาซึง่ความเสยีหายต่อการดําเนินธุรกจิของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้
(เน่ืองจากหากบรษัิทใดอยู่ใน Public list ตอ้งรอระยะเวลาถงึ 4 ปี จงึจะสามารถนําออกจาก
รายชือ่ได)้ 
 จากการประชมุในวันน้ี ภาครัฐจะนําความเห็นต่างๆ นําไปเป็นขอ้มูล เพือ่เสนอ ครม. ใน
การแตง่ตัง้ผูแ้ทนสําหรับการเจรจาแกไ้ขกรอบ IPEF ตอ่ไปในอนาคต 
 
 3. สรุปประชมุคณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการทํางานของคนต่างดา้ว (คบต.) 
ครัง้ที ่4/2566 
  - ครม. มีมติเห็นชอบการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และ
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพือ่อยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสําหรับคนต่างดา้วซึง่เขา้มา
เพือ่ทํางานในราชอาณาจักรตามบันทกึความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมอืดา้นการจา้งแรงงาน หรอื
ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษ โดยปรับลดเหลอือัตรา 500 บาท มี
ผลใชบ้ังคับเป็นเวลา 4 ปี 
  - แนวทางการบรหิารจัดการการทํางานของคนต่างดา้วซึง่นายจา้งไดย้ื่นบัญชี
รายชือ่ความตอ้งการจา้งแรงงานตา่งดา้ว ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่5 กรกฎาคม 2566 ผอ่น
ผันใหต้า่งดา้วอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษและทํางาน ตัง้แตวั่นที ่1 ตลุาคม 2566 ถงึวันที ่
13 กมุภาพันธ ์2568 
  - แนวทางการบรหิารจัดการการทํางานของคนต่างดา้ว 3 สัญชาต ิ(กัมพูชา ลาว 
และเมยีนมา) ทีเ่ขา้มาทางานตาม MOU วาระการจา้งงานครบ 4 ปี ตัง้แต่วันที ่1 พฤศจกิายน 
2563 - 31 ธันวาคม 2566 โดย แรงงานจะไดร้ับการผ่อนผันใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษและทางานเป็นการชัว่คราว ถงึวันที ่30 เมษายน 2567 
 
 กําหนดการประชมุคณะกรรมการสายงานแรงงาน ครัง้ถัดไป จะจัดขึน้ ในวันพฤหัสบดทีี ่2 
พฤศจกิายน 2566 เวลา 13:30 – 16:00 น. ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หากมีการ
เปลีย่นแปลงกําหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนาในหวัขอ้ The New European ESG Supply Chain Regulations 
and the Impact on Thailand 
 
 วันที ่5 ตุลาคม 2566 TTIA คุณอนุสรา จนท.
ความปลอดภัยดา้นอาหาร เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ 
The New European ESG Supply Chain 
Regulations and the Impact on Thailand จัดโดย 
ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นนโยบายสาธารณะและธรรมาภิ
บ า ล  เ ย อ ร มั น - เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต ้ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (German-Southeast 
Asian Center of Excellence for Public Policy and 
Good Governance, CPG) โดยมีผู เ้ชี่ยวชาญจาก
ภาครัฐ นักวชิาการ และ อัครราชทตูทีป่รกึษา หัวหนา้
ฝ่ายการคา้และเศรษฐกจิ (Minister Counsellor, the Head of Trade and Economic Section) 
รว่มเวทเีสวนา สรปุดังน้ี 
 
 วัตถุประสงค ์เพือ่นําเสนอประเดน็ของร่างกฎหมายเกีย่วกบัการตรวจสอบห่วงโซอ่ปุทาน
ดา้นความยั่งยนืของสหภาพยโุรป (EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence, 
CSDDD) ซึง่มีความเกีย่วขอ้งต่อผูป้ระกอบการไทยที่อาจไดร้ับผลกระทบจากร่างกฎหมายน้ี 
ไดแ้ก ่บรษัิททีเ่ป็นผูจ้ัดหาใหก้ับบรษัิททีเ่ขา้ขา่ย หรอืบรษัิททีล่งทุนใน EU และมคีุณสมบัตเิขา้
ขา่ย และเพือ่หารอืถงึขอ้กงัวล ความทา้ทายจากการบังคับใชก้ฎหมายดังกลา่ว 
 
 เมือ่วันที ่23 กมุภาพนัธ ์2022 คณะกรรมาธกิารยโุรปไดเ้สนอรา่งกฎหมาย “EU Directive 
on Corporate Sustainability Due Diligence” เป็นส่วนหนึ่งของ European Green Deal โดย
มเีป้าหมายเพื่อทําใหน้โยบายดา้นสภาพภูมอิากาศ พลังงาน การขนส่ง และภาษีของสหภาพ
ยุโรปเหมาะสมสําหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธอิย่างนอ้ย 55% ภายในปี 2030 
เมื่อเทียบกับระดับปี 1990 และเป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศภายในปี 2050 เมื่อรวมกับ
กฎระเบียบที่มีอยู่และความคิดริเริ่มดา้นกฎระเบียบอื่นๆ เช่น Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) หรือ EU Taxonomy Regulation CSDDD แสดงใหเ้ห็นถึงกา้ว
ตอ่ไปสูธ่รุกจิทีย่ั่งยนืภายใตเ้งือ่นไขทีเ่หมอืนกนัของยโุรป  
 
 ซึง่กําหนดหนา้ทีใ่หภ้าคเอกชนอยีูตอ้งตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ
ตน เพื่อเป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม ปัจจุบัน 
รา่งกฎหมายอยู่ในกระบวนการนติบิัญญัตขิองอยี ูรับรองโดยรัฐสภายโุรปในเดอืนมถิุนายน 2566  
ถอืเป็นกฎหมายล่าสุดและโครงการรเิริม่ต่างๆ ในยุโรปทีมุ่่งสรา้งความมั่นใจ การจัดหาอย่างมี
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติดา้นจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้นแรงงานและ
สิง่แวดลอ้มในการดําเนนิธรุกจิตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 
 
 สาระสําคัญของร่างกฎหมายฉบับน้ี คอื การกํากับดูแลใหภ้าคเอกชนอียู รวมถงึบริษัท
ตา่งๆ ทั่วโลกทีทํ่าธรุกจิกบับรษัิทในอยี ูดําเนนิธรุกจิอยา่งมธีรรมาภบิาลและมคีวามรับผดิชอบตอ่
สิง่แวดลอ้มและสงัคม โดยวางกฎเกณฑใ์หม้กีารตรวจสอบ (Due Diligence) หว่งโซอ่ปุทาน ซึง่
รวมถงึการจัดทํานโยบาย Due Diligence Policy และจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) 
สําหรับพนักงาน บรษัิทสาขา และ suppliers เพือ่ป้องกันการละเมดิ สทิธมินุษยชน (เชน่ สทิธิ
แรงงาน) และผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม (เชน่ การสรา้งมลพษิ) ตามมาตรฐานสากล อาท ิUN และ 
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OECD และทําการรายงานผล ควบคู่ไปกับการดูแลและเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบ โดยบรษัิท
ขนาดใหญ่ มหีนา้เพิม่ขึน้ทีต่อ้งตรวจสอบในดา้นสภาพอากาศ (Climate Due Diligence) ซึง่มุ่ง
จํากัดการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมเิฉลีย่ของโลกไมใ่หเ้กนิ 1.5 องศาเซลเซยีสตามความตกลงปารสี 
(Paris Agreement) ทัง้น้ี ภาคเอกชนในอยีูอาจไดร้ับโทษปรับและความรับผดิทางแพ่งหากไม่
ทํา Due Diligence ตามขอ้กําหนด 
 

  รา่งกฎหมายไมเ่พยีงแตบ่ังคับใชก้บับรษัิทสญัชาติ
อยีูเท่านัน้ แต่ยังรวมไปถงึบรษัิทตา่งชาตทิีเ่ขา้ไปทําธรุกจิ
ในเขตอียู ตลอดจนเครือข่ายธุรกจิตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การผลติสนิคา้ (ตัง้แต่การเพาะปลูก การผลติ แปรรูป) ใน
ประเทศที่สาม ที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทที่เขา้ข่าย ภายใต ้
หลักเกณฑด์ังน้ี 
  (1) บรษัิทต่างชาตขินาดใหญ่ทีทํ่าธุรกจิในอยีู (มี
ลูกจา้งตัง้แต่ 500 คนขึน้ไป และรายไดส้ทุธทิีเ่กดิขึน้ในอี
ยรูวม 150 ลา้นยโูรขึน้ไป)   

  (2) บรษัิทตา่งชาตทิีทํ่าธรุกจิในอยี ูซึง่มลีกูจา้งตัง้แต ่250-500 คน โดยมรีายได ้
สทุธทิีเ่กดิขึน้ในอยี ูรวม 40 ลา้นยโูรขึน้ไป และมรีายไดห้ลักจากทั่วโลกอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 มา
จากธุรกจิที่มีผลกระทบสูง (high impact sectors) เช่น สิง่ทอ รองเทา้ เกษตร ป่าไม ้ประมง 
อาหาร การทําเหมอืงแร ่(รวมถงึปิโตรเลยีม กา๊ซธรรมชาต ิถา่นหนิ โลหะ และแรธ่าตอุืน่ๆทีไ่มใ่ช่
โลหะ) เป็นตน้ โดยบรษัิทในขอ้ (2) จะตอ้งเริม่ทํา due diligence 2 ปี หลังจากทีก่ฎหมายมผีล
ใชบ้ังคับกบับรษัิทในขอ้ (1) 
 
 แมว้่าร่างกฎหมายไม่มีผลใชบ้ังคับกับผูป้ระกอบการ SMEs แต่เป็นกลุ่มที่จะไดร้ับ
ผลกระทบทางออ้มหากเป็น suppliers ใหก้ับบรษัิททีอ่ยู่ภายใตก้รอบบังคับของร่างกฎหมายฯ 
โดยมขัีน้ตอนทางธุรกจิเพิม่เตมิ เชน่ การปฏบิัตติาม Code of Conduct ของบรษัิทแม่ (ในกรณี
เป็นคู่คา้หลักที่ผลติและจัดจําหน่ายสนิคา้ใหก้ับบริษัทแม่/บริษัทสาขา หรือ “Critical Tier 1 
Supplier”) หรือการเพิม่ขอ้บทในสัญญา (Contractual assurance) ที่บังคับให ้suppliers ใน
ลําดับถัดไปตอ้งปฏบิัตติามขอ้กาํหนดของคูค่า้ตอ่กนัเป็นทอด ๆ (Cascading clauses) 
 
 CSDDD คาดว่าจะเขา้สูก่ารเจรจาไตรภาคภายหลังในปี 2566 โดยมเีป้าหมายในการนํา
คําสั่งดังกล่าวไปใชภ้ายในปี 2567 กฎเกณฑด์ังกล่าวจะไม่มผีลบังคับใชก้อ่นปี 2568 เป็นอย่าง
เร็วทีส่ดุ 
 
 สําหรับผูป้ระกอบการไทยทีอ่าจไดร้ับผลกระทบจากร่างกฎหมายน้ี คอื บรษัิททีเ่ขา้ไป
ลงทุนในอยีูเอง และมคีุณสมบัตเิขา้ขา่ย ตลอดจนบรษัิทในไทยทีเ่ป็น suppliers สง่ออกสนิคา้
ใหก้ับบรษัิททีเ่ขา้ขา่ย/ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะตอ้งเตรยีมการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดเพื่อลด
ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ 
 
 ปัจจุบัน อยีูเป็นตลาดสําคัญของสนิคา้ส่งออกจากไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสนิคา้ประเภท
เกษตรและอาหาร เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย รองเทา้ ตลอดจนอัญมณีและเครือ่งประดับ ซึง่ถอื
เป็นธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ดังนัน้ การปรับตัวเพือ่
ดําเนินการตามมาตรฐานใหม่ใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลับได ้จงึเป็นทัง้โอกาสและความทา้
ทายทีจ่ะชว่ยสรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับคู่คา้และผูบ้รโิภค ซึง่จะเป็นใบเบกิทางในการเจาะตลาด
การคา้และการลงทุนของสนิคา้และบรกิารไทยในตลาดยุโรป และชว่ยลดผลกระทบจากการถูก
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กดีกันทางการคา้ ซึง่เป็นทีน่่ายนิดทีีทุ่กภาคส่วนมคีวามตืน่ตัวและหันมาใหค้วามสําคัญกับเรื่อง
ความยั่งยนืมากขึน้ ทัง้ในการสรา้งความตระหนักรูแ้ละนําเสนอแนวปฏบิัตทิีด่รีะดับสากล เพื่อ
เตรียมความพรอ้มใหธุ้รกจิไทยสามารถปรับตัวใหเ้ท่าทันกระแสการคา้ยุคใหม่และเตบิโตได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มเสวนาสาธารณะ “Save Juvenile Fish หยดุกนิสตัวน์ํา้วนัออ่น“ #2 สูก่าร
จดัการอาหารทะเลไทยอยา่งย ัง่ยนื 
 
 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 TTIA คุณสุพัตรา 
ผอ. (เขา้เสวนาฯ แทน ดร. ชนินทร ์ในนามสภา
หอฯ) และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง เขา้ร่วม
เสวนาสาธารณะ “Save Juvenile Fish หยุดกนิ
สัตว์น้ําวันอ่อน“ #2 สู่การจัดการอาหารทะเล
ไทยอย่างยั่งยืน จัดโดยสมาคมรักษ์ทะเลไทย
ร่วมกับสมาคมสมาพันธช์าวประมงพื้นบา้นแห่ง
ประเทศไทย สรปุดังน้ี 
 
 ชว่งเชา้ 
  1. คุณวโิชคศักดิ ์รณรงคไ์พร ีนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย เป็นประธานกลา่วเปิด
งาน โดยงานเสวนาน้ีมวัีตถุประสงค ์เพือ่สรา้งความรับรู-้ตระหนักถงึสถานการณ์และความสําคัญ
ของอาหารทะเล และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้คดิคน้แนวทางในการรับมอืกับสถานการณ์ปัญหาการ
บรโิภคสตัวน้ํ์าวัยออ่นในบทบาทของแตล่ะฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
  2. TED TALK “ทะเลไทยยังมปีระมงพืน้บา้นยังมอียู่ “We still have… in Here” 
โดย คณุปิยะ เทศแยม้ นายกสมาคมสมาพันธช์าวประมงพืน้บา้นแหง่ประเทศไทย 
   - ปัจจุบันประเทศไทยพบกับวกิฤตปลาทูในทะเลนอ้ยลง จึงอยากให ้
ภาครัฐมีมาตรการจัดการทรัพยากรประมง เช่น การลดการจับสัตวน้ํ์าวัยอ่อน การทําประมงที่
สมดุล จะเป็นการเปิดโอกาสใหส้ัตวน้ํ์าไดข้ยายพันธุแ์ละเตบิโต ถอืเป็นความมั่นคงทางอนาคต
ของไทย รวมถงึทําใหช้าวประมงพื้นบา้นสามารถเขา้ถงึได ้เพื่อเป็นการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ
ความเป็นอยูข่องชาวประมง  
 
  3. TED TALK “กฎหมายประมง กับการแกไ้ขปัญหาทะเลไทย” โดยคุณบรรจง 
นะแส 
   - กฎหมายการทําประมงบางขอ้ ส่งผลกระทบกับชาวประมงพื้นบา้น จงึ
อยากใหภ้าครัฐมมีาตรการในการจัดสรรทรัพยากรประมงใหอ้ยู่บนพื้นฐานของวทิยาศาสตร ์// 
ตอ้งไมม่กีารทําประมงที ่overfishing 
 
 ชว่งบา่ย เสวนาขอ้เท็จจรงิ และสถานการณ์สตัวน้ํ์าวัยออ่นทะเลไทย 
  4. สัตว์น้ําวัยอ่อนในทะเลและการประมงไทย โดยคุณวโิชคศักดิ ์รณรงคไ์พรี 
นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย 
   - ปัจจุบันการทําประมงยังคงพบสัตวน้ํ์าพลอยได ้หรือสัตวน้ํ์าเศรษฐกจิ 
โดยเฉพาะอวนลากคู ่จะพบสตัวน้ํ์าเศรษฐกจิจํานวนมากทีส่ดุ รองมาเป็นอวนลอ้มจับ ทัง้น้ี พบวา่
มกีารจับปลาเป็ดมากเพิม่ขึน้ทุกปี ซึง่ตอ้งยอมรับว่าการจับสัตวน้ํ์าวัยออ่นในประเทศไทย ยังคง
เป็นเรือ่งถกูกฎหมาย จงึอยากใหม้กีารทําประมงแบบ selective  
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   - อยากใหม้กีารลดการจับสตัวน้ํ์าวัยออ่น ประมาณ 10% ต่อปี หากลดได ้
อนาคตจะมสีตัวน้ํ์าเพิม่ขึน้ คดิเป็นมลูคา่หลาย 10 ลา้น 
   - ในมุมมองของชาวประมงพืน้บา้น การลดการจับสัตวน้ํ์าวัยออ่น หรอืลด
การกนิสัตวน้ํ์าวันอ่อน เป็นการเพิม่อัตราการรอดชวีติของสัตวน้ํ์าหายาก หรือสัตวใ์หญ่ในทะเล 
ตามหว่งโซอ่าหาร 
   - ตอ้งมกีารทําประมงอยา่งสมดลุ และยั่งยนื >> เมือ่สมดลุ การลงแรงทํา
ประมงลดลง >> จับปลาไดเ้พิม่ขึน้ >> สตัวน้ํ์าพอกบัตลาด และราคาไมแ่พง 
 
  5. อาหารทะเลไทยลดลงมาก เพราะประมงพื้นบา้นจับ “แม่ปลา” จรงิหรือ??? 
โดยคณุจริศักดิ ์มฤีทธิ ์สมาคมประมงพืน้บา้นอา่วคั่นกระได ้
   - การทําประมงประเภท อวนดํา อวนจม อวนลอย มโีอกาสทีจ่ะจบีปลาทู
ไดม้ากทีส่ดุ จากขนาดของตาอวน 
   - การจับปลาขนาดใหญ่ ที่ไม่ใช่ในช่วงฤดูวางไข่ (15 กุมภาพันธ ์- 15 
พฤษภาคม ซึง่ลกูปลาจะเกดิหลังจากน้ี 1 เดอืน) 
   - ขณะน้ี ทรัพยากรทะเลไทยเขา้ขัน้วกิฤต ปลาแทบไมเ่หลอืในทะเลแลว้ 
   - การจับลกูปลา ผลกระทบก็จะสง่ผลในระยะยาว ถอืวา่เป็นการตดัทอน 
 

  6. บทบาทของตลาดผูค้า้อาหารทะเล 
โดย คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ (ผอ. TTIA/TPFA) ใน
นามสภาหอการคา้ฯ 
   - สมาคมมนีโยบายทีเ่หมอืน SDG 
คอืการเตบิโตอยา่งยั่งยนื 
   - ปรมิาณการจับสัตวน้ํ์าจากประมง
พื้นบา้นคดิเป็น 80% และจากประมงพาณิชยค์ดิเป็น 
98% 
   - การนําเขา้ ส่วนใหญ่จะเป็นทูน่า

สดหมกึสดแซลมอน ซึง่มกีารนําเขา้ถกูตอ้งตามกฎหมาย และมหีน่วยงาน RFMOs ดแูล 
   - การสง่ออกสนิคา้ประมง แบบยังไม่แปรรูปคดิเป็น 96% และแปรรูปคดิ
เป็น 19% 
   - ทัง้น้ีสภาหอมีความคดิร่วมกันในการส่งเสรมิผลักดันสนิคา้ประมงของ
ไทยใหเ้ขา้สูต่ลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากขึน้ 
 
  7. ลดการกนิสตัวน้ํ์าวัยออ่น เป็นไปไดไ้หม ? โดย ผูแ้ทนผูบ้รโิภค (ดร. เรอืงชยั) 
   - นอกจากปัญหาการจับสัตวน้ํ์าวัยอ่อนแลว้ ยังมีปัญหาที่เกดิจากภาวะ
โลกรอ้น ทีส่ง่ผลใหป้ลานอ้ยลง 
   - ผูบ้รโิภคตอ้งมกีารปรับตัว เชน่ ไม่บรโิภคปลาทีผ่ดิกฎหมาย หรือปลา 
IUU, ปลาทีทํ่าการประมงอยา่งมจีรยิธรรม, ไมม่สีารตกคา้ง และมคีวามปลอดภัยตอ่สิง่แวดลอ้ม 
   - กนิวันน้ี เผือ่วัยพรุง่น้ี 
 
  8. สตัวน้ํ์าวัยออ่น ในมมุมองของ IUU โดย ผศ.ดร.ธนพร ศรยีากลูง 
   - การจับสตัวน้ํ์าวัยออ่นก็ถอืวา่เป็น IUU 
   - จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบเรือ 385 ลําที่มีการจับสัตว์น้ําวัยอ่อน 
ส่วนมาก สัตว์น้ําพลอยไดจ้ะมาจากการตดิอวนรองอวนกน้ถุง ที่มีขนาดถี่และสูงเกนิกว่าที่
ประกาศกําหนด 
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   - ปัจจบุันกฎหมายประมงฉบับทีเ่สนอรา่งในสภาถกูปัดตกแลว้ 
   - สถานการณ์ IUU ของไทย ยังคงจัดอยู่ในความเสี่ยงที่พรอ้มจะได ้
ใบแดงตลอดเวลา จงึตอ้งมกีารบังคับใชก้ฎหมายอย่างเขม้ขน้และมกีารจัดการรูปแบบการทํา
ประมงอยา่งยั่งยนื 
 
  9. สนทนาและชวนชมิ “ลิม้ รสทะเล ใหย้ั่งยนื“ โดยเชฟขนุกลาง ขขัุนธนิ 
   - อยากใหม้ีการประชาสัมพันธ์ใหบุ้คคลทั่วไปรูจ้ักของดีในทอ้งทะเล
รวมถงึวัฒนธรรมและชนดิของปลาทีส่ามารถนํามาทําอาหารไดอ้รอ่ย 
 
 ชว่งคํ่า ”มมุมองรอบดา้นสูก่ารจัดการประมงไทย
อยา่งยั่งยนืยนื“ 
  10. ปลาทูคู่ไทย โดยคณะวจิัยปลาทูคู่
ไทย 
   -  ค ว ร มีก า ร จั ด ทํ าน โ ย บ าย
ระดับชาตดิา้นปลาทู และแผนบูรณาการ บรหิารจัดการ
ปลาท ูตามหว่งโซค่ณุคา่ 
   -  ค ว ร มี ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําดา้น
ปลาทูของประเทศอย่างยั่งยนื และสรา้งเครอืขา่ยความ
รว่มมอืแกไ้ขปัญหาและพัฒนาปลาทไูทย 
   - แสวงหาความร่วมมอืดา้นการบรหิารจัดการปลาทูระหว่างประเทศ ดา้น
สิง่แวดลอ้ม การทําประมง และมาตรการดา้นการอนุรักษ์ทรพัยากรปลาท ูในระดับภมูภิาค 
 
  11. ตลาดสตัวน้ํ์าวัยออ่น โดยดร.อภนัินท ์เอือ้อังกรู มหาวทิยาลัยทักษิณ 
   - จากการศกึษาพบว่ามกีารขายสตัวน้ํ์าวัยออ่นในตัวอย่างทีศ่กึษาทัง้หมด 
สว่นใหญจ่ะจําหน่ายใน modern trade ซึง่ปลากะตักที ่
   
  12. แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของชาวประมงพื้นบา้นไทยจาก
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง โดยคณะวจิัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
   - ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กับประมงพืน้บา้น คอื ตน้ทุนสูงขึน้ พื้นทีทํ่าประมง
เสือ่มโทรม สภาพอากาศเปลีย่นแปลง ตอนน้ีสว่นใหญช่าวประมงไมไ่ดม้กีารปรับตัว 
   - ผลกระทบจากกฎระเบยีบ สว่นใหญ่จะเป็นเรือ่งการออกใบอนุญาตและ
สมดุบันทกึการทําประมง 
 
  13. มมุมองตอ่การประมงพืน้บา้น ในสงัคมโลก โดย ผศ.ประสาท มแีตม้ 
   - ปี 2549 ปลาในอา่วไทยลดลงเหลอื 6% จากปี 2505 
   - ปี 2593 ประชากรจะเพิม่ขึน้ แต่ผลผลติประมงจะลดลง เพราะ การทํา
ประมงผดิกฎหมาย คอรัปชัน่ โลกรอ้น ปลายา้ยถิน่ฐาน 
 
 14. อวนลากและผลกระทบตอ่นเิวศนท์างทะเล โดย คณุนัฐวฒุ ิกาเซ็ม เจา้หนา้ทีอ่าวุโส 
มลูนธิคิวามยตุธิรรมเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Environmental Justice Foundation: EJF) 
   -  จากการศกึษาพบว่า 40% ของสัตวน้ํ์าทีถู่กจับดว้ยอวนลากคู่ เป็นสัตว์
น้ําเศรษฐกจิวัยออ่น ทีถ่กูจับไดก้อ่นทีจ่ะไดข้ยายพันธุ ์
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 15. Environmental and Human Rights Due Diligence โดย อ็อกแฟม (Oxfam) 
   - เวลาทํางานของแรงงานต่างดา้วบนเรือประมง ยากต่อการจัดการ 
เน่ืองจากออกเรอืไปแลว้จงึไมม่ใีครเห็นการปฏบิัตบินเรอื 
   - กฎหมายทีไ่มม่เีรือ่งคา่ชดเชยสําหรับแรงงานตา่งดา้วทีถ่กูเลกิจา้ง 
   - กลไกการรอ้งเรยีน แรงงานตา่งดา้วไมส่ามารถเขา้ถงึ หรอืเขา้ถงึไดย้าก 
 
 16. มมุมองสถานการณ์ประมงในปัจจบุัน โดย ดร.อดศิร พรอ้มเทพ 
  - ตอ้งมกีารแกไ้ขกฎหมาย เพื่อใหท้ันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคลอ้งกับ
สตัยาบันทีไ่ทยไดใ้หไ้วก้บัทกุภาคสว่นในดา้นประมง 
 
 อนึง่ TTIA ร่วมสมทบทุนการจัดเวทสีาธารณะครัง้น้ี เป็นจํานวนเงนิ 35,000 บาท พรอ้ม
มอบรปูภาพใหก้บัใหก้บัสมาคมรักษ์ทะเลไทย 
 
 
TTIA เขา้รว่มงานเสวนา หวัขอ้การแบง่ปันความทา้ทายแนวทางแกไ้ขเพือ่นําการตรวจ
สถานะดา้นสทิธมินุษยชนไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพผา่นความรว่มมอืและนวตักรรม 
 
 วันที ่6 ตุลาคม 2566 คุณวรพล จนท.สมาคม 
ไดเ้ขา้ร่วมงานเสวนา หัวขอ้การแบ่งปันความทา้ทาย
แนวทางแกไ้ขเพื่อนําการตรวจสถานะดา้นสิทธิ
มนุษยชนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพผ่านความ
ร่วมมอืและนวัตกรรม จัดโดย NGOs สถาบันอศิรา ณ 
โรงแรม Nikko กรุงเทพ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาก
ภาคส่วนต่างๆ เช่น ตัวแทนภาคธุรกิจอาหารและ
เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม  ส ม าค ม  TTIA, TFFA, NGOs Stell 
Marris, MWG, ตัวแทนผูซ้ือ้จาก tesco และ walmart 
และตัวแทนทตูสหรัฐประจําประเทศไทย สรปุดังน้ี 
  
 คุณจอนห ์ตัวแทนจาก สถาบันอสิรา นําเสนอประเด็นการตรวจสอบสทิธมินุษยชนรอบ
ดา้นเป็นเรื่องปัจจุบันที่ภาคธุรกจิจําเป็นตอ้งทําเพื่อสอดคลอ้งกับเงื่อนไขที่สหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกากําหนดใหม้ีการตรวจสอบห่วงโซ่ไม่ใหม้ีรายงานบังคับและมีการจัดการสทิธิ
มนุษยชน ซึง่ผลักดันไปถงึมาตรฐานลูกคา้ต่างๆ ซึง่เห็นว่าการทํา audit ของผูผ้ลติอาจไม่
เพียงพอตอ้งมคีวามรับผดิชอบทีม่ากขึน้และมกีารทํางานร่วมกับ NGO เพื่อลดความเสีย่งของ
ธุรกจิ เช่น ความเสี่ยงในการทําผดิกฎหมาย ความเสี่ยงในการเสียชือ่เสียง ความเสี่ยงดา้น
การเงนิการลงทนุ และความเสีย่งดา้นการคา้  
 
 ผูแ้ทนจาก TESCO ตอ้งการใหภ้าคธุรกจิบอกว่าเป็นโอกาสในการปรับมาตรฐานใหม่ๆ
และมาตรฐานน้ีจะทําใหข้ยายธรุกจิตอ่ไดแ้ละเป็นเรือ่งปกตทิีค่วรตอ้งทําไม่ตอ้งการใหภ้าคธรุกจิ
มองเป็นเรือ่ง Trade Barrier  
 
 การนําเสนอโดยสถาบันอิศรา การประเมินภาพรวมแรงงานซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
www.workervoices.org โดยอสิระไดม้ีเครือข่าย NGO ในการจัดเก็บขอ้รอ้งเรียนและปัญหา
ดา้นแรงงานซึง่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต ์สําหรับประเด็นปัญหาดา้นแรงงานทีพ่บอันดับตน้ๆไดแ้ก่
สภาพการทํางานไมต่รงกบัทีแ่จง้, agency ประเทศตน้ทางมกีารละเมดิทางวาจา, ปัญหาการทํา
เอกสารของแรงงานและการสือ่สารกบัแรงงานทีน่อ้ย  



   Newsletter                            October 2023 21 | 52 

 

 ชว่งหารือมาตรฐานสรรหาแรงงานใหม่และขอ้ทา้
ทาย ผูเ้ขา้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ไดแ้ก ่1.ผูแ้ทนจากบรษัิท
ผลิตเสื้อผา้ ที่ทําหลักการ zero recruitment, ผูแ้ทน
จัดหางานจากประเทศไทย, คุณวบิูลย์อุปนายก TFFA 
และ กก.สภาหอฯ, คณุอดศิร จาก MWG  
 
 ผูแ้ทนจากบริษัทเครื่องนุ่งห่ม และบริษัทจัดหา
งาน ใหค้วามเห็นว่าการทํา zero recruitment จะช่วย
ลดปัญหาการเทิร์นโอเวอร์และแรงงานมีความสุขจะ

ทํางานอยูก่บับรษัิทนานขึน้สง่ผลใหอ้อเดอรเ์พิม่มากขึน้คนงานเกง่อยากทํางานมากขึน้  
 
 คุณวบิูลย ์อปุนายก TFFA ใหค้วามเห็นว่าธุรกจิอาหารทะเลมกีารดแูลดา้นสทิธมินุษยชน
มานานกว่า 10 ปีแลว้ มกีาร audit ผ่านมาตรฐานลูกคา้ต่างๆ และปัจจบุันการเจรจาทางการคา้ก็
มีประเด็นทางสทิธมินชนมากขึน้ทําใหธุ้รกจิจําเป็นตอ้งทําและส่วนใหญ่ก็เห็นดว้ย แต่ควรหา
ความชัดเจนเรือ่งค่าใชจ้า่ยทกุขัน้ตอนเพราะหากจา่ยโดยทีไ่มส่นใจอาจจะเป็นการสนับสนุนการ
คอรัปชั่น ถา้ควรสนับสนุนหลักการ Fair recruitment และการทําตามหลักการของผูซ้ือ้ อาจ
ตอ้งหาแนวทางชว่ยเหลอื SME ดว้ย  
 
 คุณอดศิร จาก MWG เห็นว่าภาคนัดควรตอ้งหารือแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกัน ในการ
นําเขา้แรงงานระยะยาว และควรทําความชัดเจนของค่าใชจ้่ายประเทศตน้ทางเพื่อใหท้ราบว่า
นําเขา้ใชค้า่ใชจ้า่ยเทา่ไหร ่และอะไรควรจา่ยและอะไรไมค่วรจา่ย   
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมกบัผูแ้ทน Freedom fund และ Humanity United ประเด็นการ
นโยบายการสรรหาแรงงาน / การทํางานรว่มกบั VERITE / และการทํา GLP 
 
 วันที ่9 ตุลาคม 2566 ดร.ชนินทร ์นายก
สมาคมฯ, คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน, 
คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม, คุณวรพล และ คุณนล
ธ วัช  จนท .สมาคม ร่ วมปร ะชุมกับผู แ้ทน 
Freedom fund แ ล ะ  Humanity United (คุณ 
Ame Sagiv, คุณ Sarah Mount, คุณโรยทราย 
วงศ์สุบรรณ และคณะ ในประเด็นการนโยบาย
การสรรหาแรงงาน / การทํางานร่วมกบั VERITE 
/ และการทํา GLP ณ สํานักงานสมาคม 
 
 จดุประสงค ์เพือ่แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นและการทบทวนวธิกีารสํารวจขอ้มลูสรรหาแรงงาน 
สรปุดังน้ี  
 
 1. ประเด็นสรรหาแรงงาน เป็นประเด็นทั่วโลกใหค้วามสําคัญ 
  1.1 ปัญหาหลักการ Zero recruitment  
   - หลักการ Zero recruitment ที่มีการผลักดันโดย NGOs และ Buyer 
อาจสง่ผลใหเ้กดิการผกูขาดตลาด ซึง่จะกระทบตอ่โรงงานขนาดกลางและโรงงานขนาดเล็กทีจ่ะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และอาจเกิดกระบวนการคา้มนุษย์มากขึ้น เน่ืองจาก
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ค่าใชจ้่ายการสรรหายังคงไม่ชดัเจนเชน่เดมิ และนายจา้งก็จา่ยใหลู้กจา้งทัง้หมด ทัง้ค่าใชจ้า่ยที่
มใีบเสร็จและไมม่ใีบเสร็จ ซึง่เป็นการสนับสนุนคอรร์ัปชนั 
   - ขณะเดียวกัน Auditor ที่มาตรวจโรงงานตอ้งรับฟังเหตุผลจาก
ผูป้ระกอบการดว้ย ไม่ใชมุ่่งไปทีห่ลักการ Zero recruitment อย่างเดยีว จงึขอความร่วมมอืจาก
ทาง ผูซ้ือ้ และ NGOs ใหค้วามเห็นแนวทางเดยีวกนัว่า จําเป็นตอ้งทําใหค้า่ใชจ้า่ยสรรหามคีวาม
ชดัเจนใหไ้ด ้และผูซ้ือ้ตอ้งบังคับหลักการพรอ้มกนัไมค่วรผลักดันประเทศใดประเทศหนึง่   
   - ขณะเดยีวกนัการตอ่อายเุอกสารแรงงานทีถ่ีเ่กนิไป อาจเป็นชอ่งทางการ
หารายไดท้ีไ่ม่ถูกตอ้ง หากปรับเป็น 4 ปี/ครัง้อาจลดชอ่งทางการหาเงนิลงได ้จงึเป็นเรือ่งทีต่อ้ง
นํามาหารอืตอ่ไป  
   - ขณะน้ีพบวา่มตีัวอยา่ง บ.ใหญบ่างรายทีทํ่า Zero Recruitment พบวา่มี
ตน้ทนุดา้นแรงงานเพิม่ถงึ 50 ลา้นเหรยีญสหรัฐ   
 

  1.2 แ น ว ท า ง ไ ป สู่  Fair 
recruitment 
   - ดร.ชนินทร์เล่าว่าไดพ้บ
และหารือกับ Walmart ประเด็นดา้นการสรรหา
แรงงาน โดยนําเสนอหลักการ Fair Recruitment 
และการผลักดันค่าใชจ้่ายใหส้มเหตุสมผล เป็น
ธรรมกับแรงงาน โดยค่าใชจ้่ายสรรหาแรงงาน
จะตอ้งชัดเจนโปร่งใส มีสัญญาจา้ง ไม่มีการ
บังคับใชแ้รงงาน ควรตอ้งทําใหค้า่ใชจ้า่ยตน้ทาง 
และปลายทางใหโ้ปร่งใสก่อน ถูกกฎหมาย ตอ้ง

สรา้งกลไกการทํางานร่วมกัน ระหว่าง ผูซ้ือ้ โรงงาน NGOs จะเกดิความโปร่งใสและสามารถ
ปกป้องสทิธแิรงงานได ้โดยผูซ้ือ้แตล่ะเจา้ควรสนับสนุนใชห้ลักการ Share responsibility ดว้ย 
   - การทํา Survey ผลกระทบมาตรฐานสรรหาแรงงานของลกูคา้สําคัญมาก 
เน่ืองจากการสรรหาแรงงาน เป็นประเด็นทีโ่ลกใหค้วามสําคัญ และการเก็บขอ้มลูจะเป็นสว่นหนึง่
ที่นําไปสู่การสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม สมาคมเคยสอบถามสมาชกิหลายครัง้แลว้ สิง่ที่
สมาชกิกังวลคอื การเปิดเผยตัวเลขและตน้ทนุการผลดิ หรอืบางโรงงานอาจจ่ายบางอย่างทีไ่ม่
ถูกตอ้งซึง่ HR ไม่สามารถรับเงือ่นไขได ้เพราะผกูพันกบัเจา้ของบรษัิทโดยตรง หรอืการหารอืที่
เกีย่วกับราคา/ตน้ทุน อาจกระทบต่อกฎหมาย Anti Trust (ฮัว้) ซึง่ผูทํ้าวจิัยตอ้งรักษาขอ้มูลให ้
เป็นความลับ หากพบประเด็นตอ้งไม่ใหเ้กดิปัญหาตามมา และขอ้มูลตอ้งไม่ไปสู่ Buyer / 
Retailer ซึง่จะกลายเป็นปัญหาตอ่สมาชกิได ้ 
   - การเก็บขอ้มูล Survey จึงตอ้งอยู่บนพื้นฐานเก็บขอ้มูลเท่าที่จําเป็น
อย่างมหีลักการ ไม่ลว้งลกึไปถงึตน้ทุนและราคา หากงานวจิัยน้ีสําเร็จ สมาคมฯ จะสามารถนํา
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ หารือกับภาครัฐเพื่อนําไปสู่การลดค่าใชจ้่ายสรรหาแรงงานบางอย่าง 
รวมทัง้ชว่ยส่งเสรมิการทํา One Stop Service การดําเนินการเอกสารของแรงงานขา้มชาตไิด ้
และยังสามารถใชข้อ้มลูเจรจาทางการคา้ทีส่ําคัญได ้เชน่ IPEF TH-EU FTA เป็นตน้ 
 สถานะ : สมาคมฯและผูใ้หท้นุเห็นถงึประโยชน ์Fair recruitment ตอ่ทกุฝ่าย ดังนัน้ จาก
ขอ้กังวลของสมาคมฯ ทาง Verite รับไปปรับแบบสํารวจตน้ทุนสรรหาแรงงานตามมาตรฐาน
ลูกคา้ใหม่ >> เมือ่เสร็จแลว้ จะขอหารอืกลุ่มย่อยกบัสมาคมฯ >> จากนัน้จะเชญิสมาชกิ TTIA 
เขา้รว่มประชมุเพือ่พจิารณาแบบสํารวจฯ รว่มกนัอกีครัง้ 
   
 2. นโยบายรัฐบาล/ สภาหอฯ / NGOs statement 
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  - ดร.ชนนิทร ์ไดพ้บกบั รัฐบาลใหม ่และ รมต.แรงงานคนใหมแ่ลว้ โดยรัฐบาลได ้
มกีารชว่ยลดคา่ Visa จาก 2,000 บาท เหลอื 500 บาท ซึง่รัฐบาลปรับลดใหผ้า่นอนุมัต ิมต ิครม.
แลว้ 
  - ดร.ชนนิทร ์เสนอให ้NGOs รวมความเห็นกนัและทําหนังสอืรว่มสง่ถงึรัฐบาล ใน
ประเด็นดา้นแรงงาน หรือ IUU โดยใหทํ้าหนังสือผ่านมาถึง ดร.ชนินทร์ ในนาม ประธาน
คณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ สภาหอฯ ซึง่ตอ้งใชน้ามสภาฯ ผลักดัน
เสนอต่อ ก.พาณิชย์ ก.เกษตร ก.แรงงาน โดยจะช่วยรับเรื่องไปหารือต่อสื่อสารถึงรัฐบาล 
ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ใหค้วามสําคัญประเด็นดา้นแรงงานโดยตอ้งการใหส้ถานการ์ณคา้
มนุษยข์ึน้จาก Tier2 เป็น Teir 1 หรอืคงสถานะไว ้จงึน่าจะไดร้ับความชว่ยเหลอืเป็นอยา่งด ี
 
 3. ประเด็นสทิธมินุษยชน 
  - ประเด็น Human Rights ขณะน้ีไดถู้ก
นํามาเกีย่วพันกับประเด็นการคา้ เช่น IPEF ก็มีขอ้บท
ดา้นแรงงานทีผู่แ้ทน คกก.ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน ตอ้ง
เป็นผูท้ีร่่วมประชมุใหญก่ับ ILO ซึง่ตัวแทนนายจา้ง คอื 
สภาองคก์ารนายจา้งแหง่ประเทศไทย (ECOT) ซึง่สภา
หอฯ เป็นตัวแทนภาคเอกชนและธุรกจิที่สําคัญ และ
พยายามเสนอใหส้ภาหอฯ ไดม้ีส่วนร่วมในการเป็น 
คกก.ชดุน้ี จงึฝากประเด็นน้ีกับ NGOs หากไดม้โีอกาสหารอืกับรัฐบาล US ใหช้ว่ยเสนอใหส้ภา
หอฯ มสีว่นรว่มดว้ย  
  - สภาหอฯ ยนิดีสนับสนุนการทํางานของกระทรวงยุตธิรรม ต่อหลักการสทิธิ
มนุษยชน และเสนอว่าเรือ่งน้ีควรอยู่ในหลักการของ ASEAN ใชม้าตรฐานเดยีวกัน ไม่ควรมาให ้
ไทยรับแคป่ระเทศเดยีว 
 
 4. ประเด็นอืน่ๆ  
  - Freedom fund และ Humanity United เชญิ ดร.ชนนิทร ์ในนามสมาคมฯ เขา้
ไปร่วม Seafood Taskforce โดย ดร.ใหค้วามเห็นว่าเป็นเวทขีอง Buyer และ โรงงาน ทัง้น้ี มี
การสือ่สารกบับรษัิทรายใหญท่ีเ่ป็นสมาชกิ Seafood Taskforce อยูแ่ลว้ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งเขา้ไป
รว่มโดยตรง 
  - สําหรับความร่วมมืออื่น ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับ Freedom fund และ 
Humanity United สมาคมฯเสนอใหจ้ัดทํา Best Practice สําหรับ บ.จัดหางาน  
  - การทํากจิกรรม GLP visit ทาง TTIA ไดใ้ห ้NGOs คอื MWG เขา้ร่วมดว้ย ซึง่
ตอ้งการขยายผลไประดับอาเซียน และใหซ้ับพลายเชนไดร้่วมทําดว้ยเช่นกัน โดย TTIA ได ้
จัดทํารายงานแปล 2 ภาษาไทย/ อังกฤษ นําเสนอบนเว็บไซตส์มาคมฯ ทกุปี ขณะเดยีวกนั สภา
หอฯ ไดผ้ลักดันการทํา GLP ไปในอตุสาหกรรมต่างๆ เชน่ ไก ่หมู เพือ่ใหม้มีาตรฐานการจัดการ
ดา้นแรงงานทีด่ ี
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ BCG & ESG คร ัง้ที ่2/2566 
 
 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 TTIA คุณปิยะราช จนท.
การคา้ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ BCG & ESG ครัง้ที่ 
2/2566 จัดโดบสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย โดยมคีณุ
ประวทิย ์ประกฤตศร ีเป็นประธาน สรปุดังน้ี  
 
 ประธานแจง้ในทีป่ระชมุ ดังน้ี 
 
 1. การประชมุสมัชชาสหประชาชาตสิมัยสามัญ (UNGA) ครัง้ที ่78 ทีน่ครนิวยอรก์ของ
สหรัฐฯ โดยมผีูนํ้าและตัวแทนจากทั่วโลก ร่วมกันหารือประเด็นสําคัญ เชน่ การพัฒนาทีย่ั่งยนื 
ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และ ปัญหาความขัดแยง้ ซึง่ทั่วโลกตอ้งร่วมกันแกไ้ข 
ซึง่ประเทศไทยมีแนวทางดําเนินบทบาทการสรา้งสรรค์ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อส่งเสริม
สนัตภิาพโลก สทิธมินุษยชน สิง่แวดลอ้ม และการ พัฒนาอยา่งยั่งยนื 
  - Human Rights: การเคารพต่อสทิธมินุษยชน ศักดิค์วามเป็นมนุษย ์และสทิธิ
เสรีภาพ โดยดําเนินการเสริมสรา้งความเท่าเทียมและความยุติธรรมใหก้ับประชาชน กลุ่ม
เปราะบางและคนชายขอบ 
  - Environment & Climate Change: การดําเนินการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ําและการเกษตร 
  - Green Finance Mechanism 
  - Public Health: ยกระดับหลักประกนัสขุภาพ ใหม้คีุณภาพและเพิม่ทางเลอืกใน
การรักษาทีเ่หมาะสม 
  - Sustainability: การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และนโยบาย BCG ไป
ใชส้ง่เสรมิการเตมิโตเศรษฐกจิ ใชเ้ทคโนโลยคีวบคูก่บัการรักษาสิง่แวดลอ้ม 
  - Renew Energy: เพิม่การใชพ้ลังงานทดแทน สง่เสรมิการใช ้EV 
 
 2. กรอบความร่ วมมือทาง เศรษฐกิจอินโด -แปซิฟิก  ( Indo-Pacific Economic 
Framework:IPEF) โดยสหรัฐอเมรกิาเป็นผูร้เิริม่กรอบแนวคดิใหเ้ป็นกรอบความร่วมมอืพหุภาคี
ในกบัประเทศในภมูภิาคอนิโด-แปซฟิิก 
  - IPEF เป็นกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ และมใิชข่อ้ตกลงการคา้เสรี ดังนัน้
สหรัฐฯ จึงไม่ไดล้ดภาษีใหแ้ก่ประเทศสมาชกิความร่วมมือแต่ประเทศสมาชกิคมีหนา้ที่ตอ้ง
ยกระดับมาตรฐานการคา้ การผลติ แรงงาน และสิง่แวดลอ้ม  
  - โดยความร่วมมือดา้นพลังงานสะอาด การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และ
โครงสรา้งพื้นฐาน (Pillar3: Clean Energy, Decarbonization and Infrastructure): จะเนน้
การสง่เสรมิความมั่นคงและการเปลีย่นผ่านทางพลังงาน, การใชส้ิง่แวดลอ้มอย่างยั่งยนืและการ
พัฒนานวัตกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การสนับสนุนพลังงานและเทคโนโลยสีะอาด รวมถงึจัดตัง้คกก.ดา้น
สิง่แวดลอ้ม  
 
 3. การดําเนินการการขับเคลื่อน BCG&ESG สู่ความยั่งยืน หอการคา้ไทยและสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย เพือ่ดําเนนิแนวทางตามนโยบายของประเทศ โดยแยกเป็นรายคณะ
ย่อย เนน้การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์อาท ิGreen Finance และ Community 
Climate Action, การส่งมอบมื้ออาหารส่วนเกิน โดยมีการทดสอบการคํานวณ carbon 
reduction, มีการจัดทํา MOU-Carbon Balance และเสน้ทางท่องเที่ยว Carbon Neutral เป็น
ตน้ 
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TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่5/2566   
 
 วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่า
ไทย จัดประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 5/2566 ผ่านระบบ
ออนไลน ์Zoom meeting โดยจัดประชมุดังน้ี 
 1. เวลา 10.00-10.30 น. ประชมุวาระพจิารณารว่ม 
TTIA และ TPFA  
 2. เวลา 10.30-11.00 น. ประชมุวาระของ TTIA 
 
 โดยมีสมาชกิสามัญเขา้ร่วมประชุมทั ้งหมด 14 
บรษัิท 16 ทา่น (ครบองคป์ระชมุ) 
     
 ทั ้งน้ี สมาคมฯจะส่งรายงานการประชุมใหท้่าน
สมาชกิในสปัดาหห์นา้ 
 
 หมายเหตุ : สมาคมฯมีกําหนดจัดการประชุม
วิสามัญ TTIA ครั ้งที่  6/2566 ใน วันพฤหัสบดีที่  14 
ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting หรือ Onsite ณ 
สมาคมฯ 
 
 
TTIA เขา้ร่วมฟังบรรยายพเิศษ เรือ่ง Make global shipping as easy as shopping 
online 
 
 วันที่  12 ตุลาคม 2566 ก่อนการประชุม
วิสามัญ TTIA ครั ้งที่ 5/2566 มีการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง Make global shipping as easy as shopping 
online โดย บรษัิท แซดพเีอส คอรเ์ปอเรชัน่ จํากดั 
 
 1. เพื่อแนะนําบรกิารและผลติภัณฑด์า้นการ
ขนสง่ ใหก้บัสมาชกิสมาคมฯ มรีายละเบือ้งตน้ ดังน้ี 
  1.1 ZUPPORTS Online Freight 
   - บรกิารดา้นสบืคน้ขอ้มูลข่าวสาร ตดิตามสถานการณ์ค่า freight /ช่วย
บันทกึและคํานวนคา่ใชจ้า่ย, Booking การจองไดไ้วขึน้ 
  1.2 ZUPPORTS Connect (Goods/Services) 
   - Sourcing Management: การจัดหา/ประเมนิผูซ้ือ้-ผูข้าย 
   - Purchase Order Management: ช่วยจัดการคําสั่งซื้อทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 
   - Payment Management: อํานวยความสะดวกในการจ่ายเงิน, ช่วย
ตรวจสอบ matching เอกสาร โดยใช ้AI เพือ่ลดความผดิพลาด 
 
 หากท่านสมาชกิฯ สนใจบรกิารสามารถตดิตอ่เพือ่ทดสอบระบบกบัทาง บจก. แซดพเีอส 
คอร์เปอเรชั่น (Zupports) ไดท้ี่ E-mail: kongkitl@zupports.co โทร 081-780-1010, 092-
2610543  คุณก อ้งกิติ ลิ่ว เจ ริญชัย  managing director และคุณ ธัญมน ธนะ เพิ่มพูล 
sales&operation director 
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TTIA เขา้ร่วมประชุมซกัซ้อมทําความเขา้ใจการใหบ้รกิารการส่งหนงัสอืกํากบัการ
จําหนา่ยสตัวน์ํา้นําเขา้ (IMD) ไประบบ PSE แบบอตัโนมตั ิ
 
 วันที ่12 ตุลาคม 2566 TTIA คุณวชิญา จนท.
ดา้นประมง เขา้ร่วมประชมุซักซอ้มทําความเขา้ใจการ
ใหบ้ริการการส่งหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ํา
นําเขา้ (IMD) ไประบบ PSE แบบอัตโนมัต ิจัดโดยกอง
ตรวจสอบเรอืประมง สนิคา้สัตวน้ํ์า และปัจจัยการผลติ 
กรมประมง มคีุณยุพด ีทองม ีหัวหนา้กลุ่มควบคุมการ
นําเขา้สง่ออกสตัวน้ํ์า เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 วัตถุประสงค์ เพื่อซักซอ้มทําความเขา้ใจในระบบการส่ง IMD ไประบบ PSE แบบ
อัตโนมัต ิและเพือ่อํานวยความสะดวกใหก้ับผูนํ้าเขา้ ลดระยะเวลาการดําเนินการโดยไม่ตอ้งรอ
ใหจ้นท.อนุมัตใิบจับคู ่
 
 ในการประชมุ กรมฯ ใหข้อ้มลู ดังน้ี 
  1. สําหรับปลาตู ้จะตอ้งยืน่เอกสาร 1 คํารอ้ง : 1 IMD และจะตอ้งมกีารพจิารณา
จากความเสีย่ง 
  2. การยืน่คํารอ้งแบบปกต ิและแบบอัตโนมัต ิสําหรับปลาตู ้สามารถทําได ้2 แบบ 
แตท่ัง้น้ี ตอ้งดใูนรายละเอยีดของแตล่ะประเทศคูค่า้วา่ตอ้งการเอกสารแบบใดบา้ง 
  3. หากจะแนบเป็นเอกสารเพื่อส่งออกไปญีปุ่่ น, อนิโดนีเซยี, สหรัฐฯ แนะนําให ้
สง่อเีมลเ์พือ่ยืน่คํารอ้งตามแบบปกต ิ
  4. การเพิม่จํานวน CC/SCC เป็นเอกสารแนบมากกวา่ 1 ใบในระบบ ยังไมส่ามารถ
ทําได ้
  5. ขัน้ตอนการส่ง IMD ไประบบ PSE แบบอัตโนมัต ิจะเกดิหลังจากผูนํ้าเขา้ส่ง
น้ําหนักให ้กตส. และปิดน้ําหนักบนเรอืเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 ทัง้น้ี กรมฯ จะใหบ้รกิารการสง่หนังสอื IMD ไประบบ PSE แบบอัตโนมัต ิตัง้แต่วันที ่16 
ตุลาคม 2566 หากท่านมขีอ้สงสัย สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่กลุ่มควบคุมการนําเขา้สง่ออก
สัตวน้ํ์า กองตรวจสอบเรือประมง สนิคา้สัตวน้ํ์า และปัจจัยการผลติ กรมประมง โทรศัพท ์02-
5793614-15 ตอ่ 105 

 
 ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
  1. ประกาศกองตรวจสอบเรอืประมง สนิคา้
สตัวน้ํ์า และปัจจัยการผลติ ลงวันที ่4 ตลุาคม 2566 
   1.1 กรณีนําเขา้สนิคา้สัตว์น้ําดว้ย
เรอืขนถา่ยสตัวน้ํ์าตา่งประเทศ (bulk) หรอืเรอืประมง
ต่างประเทศ ที่มีการแจง้นําเรือเขา้เทียบท่าตัง้แต่
วันที ่16 ตลุาคม 2566 เป็นตน้ไป กรป.จะดําเนนิการ
ส่งหนังสือ IMD จากระบบ FSW ไปยังระบบ PSE 

แบบอัตโนมัต ิใหท้กุกรณี 
    - ขัน้ตอน : สนิคา้ของทัง้เรอืเทกองตอ้งจัดทํา IMD ใหแ้ลว้เสร็จ 
>> จนท.ทําการ ปิดงาน เพื่อใหร้ะบบประมวลผลน้ําหนักสัตว์น้ํา >> จนท.ทําการส่งขอ้มูล
น้ําหนักสัตวน้ํ์าใหก้ับประเทศธงเรือ >> จนท.ทําการส่ง IMD ทุกฉบับของเรอืขนลําน้ีไประบบ 
PSE แบบอัตโนมัต ิ
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   1.2 กรณีนําเขา้สนิคา้สัตวน้ํ์าดว้ยเรือบรรทุกตูค้อนเทนเนอร ์ทางเรือขน
ถ่ายสัตวน้ํ์าหรอืเรอืประมงสัญชาตไิทย ทางรถยนต ์ทางเครือ่งบนิ ทางรถไฟ และทางไปรษณีย ์
ทีม่กีารอนุญาตใหนํ้าเขา้สัตวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ัตวน้ํ์า ตัง้แต่วันที ่16 ตุลาคม 2566 เป็นตน้ไป 
ใหผู้ท้ีม่คีวามประสงคส์ง่หนังสอื IMD จากระบบ FSW ไปยังระบบ PSE แบบอัตโนมัต ิยืน่ความ
ประสงคต์่อศูนยบ์รหิารจัดการด่านตรวจประมงหรือด่านตรวจประมงทีต่รวจปล่อยสนิคา้นําเขา้ 
ตามแบบคํารอ้งขอ 
    - สามารถเลอืกได ้2 วธิ ี
     (1) จนท.ตรวจปล่อยสนิคา้นําเขา้ และดําเนินการออก 
IMD >> แจง้ขอสง่ IMD ไประบบ PSE แบบปกต ิ>> จนท. สง่ IMD ไประบบ PSE แบบปกต ิ
     (2) จนท.ตรวจปล่อยสนิคา้นําเขา้ และดําเนินการออก 
IMD >> ยืน่คํารอ้งขอสง่ IMD ไประบบ PSE แบบอัตโนมัตติามรูปแบบทีก่ําหนด >> จนท. สง่ 
IMD ไประบบ PSE แบบปกต ิ
 
  2. ระบบควบคมุการนําเขา้สนิคา้สตัวน้ํ์าม ี3 ระบบ 
   - ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอนิเตอรเ์น็ตของกรมประมง 
(Fisheries Single Window ; FSW)  
   - ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจา้ของท่า (Port State Measure ; 
PSM)  
   - ระบบการออกหนังสอืรับรองการแปรรปูสตัวน้ํ์า (Processing Statement 
Endorsement; PSE) 
 
  3. ขอ้ควรระวัง: การสง่ IMD ไประบบ PSE แบบอัตโนมัต ิ
   3.1 ไม่สามารถดงึ IMD กลับจากระบบ PSE เพื่อทําการแกไ้ขขอ้มูลการ
นําเขา้ทีร่ะบบ FSW ไดอ้กี 
   3.2 การส่งแบบอัตโนมัต ิจะไม่รองรับกรณีนํา CC/SCC มาจับคู่ภายหลัง 
มากกวา่ 1 ใบตอ่รายการ เชน่ CC/SCC ของอนิโดนีเซยี ญีปุ่่ น สหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ 
 
  4. กระบวนการ การจับคู ่IMD 
   4.1 การจับคู่  IMD ครั ้งแรก 
จากการสง่ IMD ไประบบ PSE แบบปกต ิ
    - การขออนุมัตปิรมิาณ
ตัง้ตน้วัตถุดบิ (จับคู่ IMD) : จนท.ด่าน จัดทํา IMD 
ส่ง  PSE แบบปกติ >> ผู นํ้าเขา้  ยื่นคํ าขอจับคู่  
IMD+CC/SCC/OT ครัง้แรก >> จนท.ดา่นตรวจ IUU 
และอนุมัติ >> จนท. กตส. ตรวจสุขอนามัย และ
อนุมัต ิRMBS1 สถานะ PS หรอื NO-PS 
   4.2 การจับคู่ IMD แบบ CC/SCC มาภายหลัง จากการส่ง IMD ไประบบ 
PSE แบบปกต ิ
    - การขออนุมัติปริมาณตัง้ตน้วัตถุดิบ (จับคู่ IMD) : จนท.ด่าน 
จัดทํา IMD สง่ PSE แบบปกต ิ>> ผูนํ้าเขา้ ยืน่คําขอจับคู่ IMD+CC/SCC/OT มาภายหลัง >> 
จนท.ด่านตรวจ IUU และอนุมัต ิ>> จนท. กตส. ตรวจสุขอนามัย และอนุมัต ิRMBS1 สถานะ 
NO-PS เทา่นัน้ 
    - การขออนุมัติปริมาณตัง้ตน้วัตถุดิบ (จับคู่ IMD ภายหลัง) : 
จนท.ดา่น จัดทํา IMD สง่ PSE แบบปกต ิ>> ผูนํ้าเขา้ ยืน่คําขอจับคูภ่ายหลัง (ครัง้ที ่2) โดยใช ้
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CC/SCC >> จนท.ด่านตรวจ IUU และอนุมัติ >> จนท. กตส. ตรวจสุขอนามัย และอนุมัติ 
RMBS1 สถานะ PS 
   4.3 การจับคู่ IMD แบบ CC/SCC มาภายหลัง จากการส่ง IMD ไประบบ 
PSE แบบอัตโนมัต ิ
    - จนท.ด่าน จัดทํา IMD ส่ง PSE แบบอัตโนมัติ >> ผูนํ้าเขา้ 
ไดร้ับ RMBS1 สถานะ NO-PS แบบนํา CC/SCC มาภายหลัง  
    - การขออนุมัติปริมาณตัง้ตน้วัตถุดิบ (จับคู่ IMD ภายหลัง) : 
จนท.ด่าน จัดทํา IMD ส่ง PSE แบบอัตโนมัต ิ>> ผูนํ้าเขา้ ยื่นคําขอจับคู่ภายหลัง (ครัง้ที่ 2) 
โดยใช ้CC/SCC >> จนท.ด่านตรวจ IUU และอนุมัต ิ>> จนท. กตส. ตรวจสุขอนามัย และ
อนุมัต ิRMBS1 สถานะ PS 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่เสนอความเห็นตอ่รา่ง พรบ.แกไ้ขเพิม่เตมิ พรก.ประมง พ.ศ 
2558 จํานวน 2 ฉบบั 
 
 วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ดร.ชนินทร์ ชลิ
ศราพงศ์ นายกสมาคมฯ และตําแหน่งประธาน 
คกก.ประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง สภาหอฯ 
และ คุณอดิศร พรอ้มเทพ ที่ปรึกษาดา้นประมง
สมาคมฯ และตําแหน่งทีป่รกึษา คกก.สภาหอฯ ได ้
ร่วมประชุม ออนไลน์ เพื่อเสนอความเห็นต่อร่าง 
พรบ.แกไ้ขเพิม่เตมิ พรก.ประมง พ.ศ 2558 จํานวน 
2 ฉบับ ซึง่เสนอโดยคุณศักดนัิย นุ่มหนู ส.ส พรรค
กา้วไกล, คุณอนุทนิ ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย การ
ประชมุจัดโดย คกก.ประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง สภาหอฯ มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุจาก TTIA คุณ
สพุัตรา ผอ.สมาคม คณุวรพล และคณุวชิญา จนท.สมาคม, ผูแ้ทนจาก TFFA, ผูแ้ทนจาก TFPA 
สรปุดังน้ี  
 
 1. ความเห็นต่อร่าง พรบ.แกไ้ขเพิม่เตมิ พรก.ประมง พ.ศ 2558  เสนอโดยคุณศักดนัิย 
นุ่มหนู สส.พรรคกา้วไกล  
  - ทีป่ระชมุมคีวามเห็นไม่เห็นดว้ย โดยเห็นว่าปัญหาสว่นใหญ่ของ พรก.ฉบับเดมิ
อยู่ทีก่ฎหมายลําดับรอง ขณะทีร่่างกฎหมายฉบับทีเ่สนอมาก็จําเป็นตอ้งพจิารณารายมาตราดว้ย 
เพราะอาจขัดตอ่มาตรฐานประมงระหวา่งประเทศได ้ 
  - เห็นว่าร่างกฎหมายฉบับน้ีเกีย่วขอ้งกับผูม้สี่วนไดเ้สยีจํานวนมากควรทําประชา
พจิารณ์กอ่นกฎหมายเขา้สภา  
 
 2. ความเห็นต่อร่าง พรบ.แกไ้ขเพิม่เตมิ พรก.ประมง พ.ศ 2558  เสนอโดยคุณอนุทนิ 
ชาญวรีกลุ  รองนายกรัฐมนตร ีและ รมต.วา่การกระทรวงมหาดไทย สรปุดังน้ี  
  - ทีป่ระชมุเสนอใหอ้าจรอใหม้กีารพจิารณา ร่างกฎหมายทัง้ 2 ฉบับ ใหผ้่านวาระ 
1 ในสภากอ่นแลว้จงึค่อยพจิารณารายมาตราอกีครัง้ เพราะกฎหมายทัง้ 2 ฉบับ มโีอกาสทีจ่ะไม่
ผา่นวาระ 1  
  - เสนอใหเ้ลขาฯ ที่ประชุม ตัง้กรุ๊ปไลน์เพื่อเสนอความเห็นต่อร่าง พรก.ประมง 
ดังกลา่ว  
  - สําหรับร่าง กฎหมาย ฉบับ คุณอนุทนิ อาจมกีารประชมุร่วมกนัอกีครัง้ กอ่นวันที ่
25 ตลุาคมน้ี  
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 กรณีไดค้วามเห็นเป็นขอ้สรปุแลว้ทางสภาหอสง่สรุปใหแ้ตล่ะสมาคมเพือ่ขอความรว่มมอื
สมาคมการคา้และสมาชกิใหช้ว่ยตอบความเห็นกลับไปที ่web สนง.เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร
เพือ่จะไดม้คีวามเห็นทศิทางเดยีวกนัในหลายหน่วยงาน 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะทํางานบูรณาการความรว่มมอืฯ กรณีสนิคา้ Tinplate และ 
Tin Free Steel คร ัง้ที ่4/2566 
 
 วันที่ 16 ตุลาคม 2566 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ. และคุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะทํางานบูรณาการ
ความร่วมมอืฯ กรณีสนิคา้ Tinplate และ Tin Free 
Steel ค รั ้ ง ที่  4/2566 จั ด โ ด ย ก ร ม ก า ร ค ้า
ต่างประเทศ โดยมีคุณรณรงค ์พูลพพิัฒน์ อธบิดี
กรมการคา้ตา่งประเทศ เป็นประธาน สรปุดังน้ี  
 
 1. ประธานแจง้ขอ้มลูในทีป่ระชมุ ดังน้ี 
  1.1 สถานการณ์สนิคา้ Tinplate และสนิคา้ Tin Free Steel 
   - Tinplate: ปริมาณการนําเขา้  (สิงหาคม 2566 เปรียบเทียบกับ 
พฤษภาคม 2566) จากเกาหลใีตเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 24.51, จากไตห้วันเพิม่ขึน้รอ้ยละ 777.78, จนี
ลดลง 48.08 และไมม่กีารนําเขา้จากสหภาพยโุรปในเดอืนกรกฎาคม 2566 ดา้นปรมิาณขายของ
อตุสาหกรรมภายใน ลดลงรอ้ยละ 17.42   
   - Tin Free Steel: ปริมาณการนําเขา้ (สงิหาคม 2566 เปรียบเทียบกับ 
พฤษภาคม 2566) จากจนีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 106.11, จากเกาหลใีตเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 10.23 และไม่มี
การนําเขา้จากสหภาพยุโรปตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2566 ดา้นปริมาณขายของอุตสาหกรรม
ภายใน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.68 
  1.2 สถานการณ์การคา้เหล็กโลก 
   - ตัง้แต่ Q2/2565 ทศิทางราคาวัตถุดบิ ประกอบดว้ย เศษเหล็ก ถ่านหนิ 
และสนิแรเ่หล็ก มทีศิทางลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 
   - ราคาเหล็กโลกมคีวามผันผวนอย่างมาก โดยในช่วงตน้ปี 2566 ราคา
ปรับสูงขึน้ทีสุ่ดในเดอืนเมษายน และเริม่มแีนวโนม้ปรับลดลง จนถงึจุดตํ่าสุดในเดอืนมถิุนายน 
2566 จากนัน้ราคายังคงทรงตัวและมแีนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ยในเดอืนกนัยายน 2566 
 
 2. อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา (TMPA TTIA TPFA TFPA) ไดแ้จง้สถานการณ์
สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับสมาคมฯ ตนเอง โดยภาพรวมการสง่ออกสนิคา้เกษตร และอาหารแปรรูปมี
ปรมิาณและมลูคา่ลดลงจากสถติเิดอืนมกราคม-สงิหาคม 2566 
 
 ทัง้น้ี ตามทีก่รมฯ ไดป้ระกาศขยายการเรยีกเก็บอากร AD รอ้ยละ 0 กรณีสนิคา้ Tinplate 
และ Tin Free Steel ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน จะสิน้สุดการขยายเรียกเก็บในวันที่ 10 
พฤศจกิายน 2566 นัน้ ขณะน้ีกรมฯ อยู่ระหว่างพจิารณาขอ้มูล เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการไต่สวนฯ 
โดยการพจิารณาการใชม้าตรการ AD TP/TFS จะอา้งองิจากขอ้มลูของอตุสาหกรรม และมคีวาม
เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 
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TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา การเปิดตวัรายงานการศกึษาเรือ่งการคุม้ครองนกัปกป้องสทิธิ
มนุษยชน 
 
 วันที่ 16 ตุลาคม 2566 คุณนลธวัช จนท.
แรงงาน เขา้ร่วมงานสัมมนา การเปิดตัวรายงาน
การศึกษาเรื่ อ งการคุ ม้ค รอง นักปก ป้องสิทธิ
ม นุ ษ ย ช น  จั ด โ ด ย  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ห่ ง
สหประชาชาต ิ(UNDP) ร่วมกับ กรมคุม้ครองสทิธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุตธิรรม ผ่านทางออนไลน์ 
(Zoom meeting) สรปุสาระสําคัญดังน้ี  
  
 จุดประสงค์ของงาน เพื่อนําเสนอขอ้มูลที่สําคัญจากการศึกษาเรื่องการปกป้องนัก
คุม้ครองสทิธมินุษยชน รวมถงึสรา้งความตระหนักแก่สาธารณชนเกีย่วกับบทบาทหนา้ที่และ
สถานการณ์ของนักปกป้องสทิธมินุษยชนภายใตบ้รบิทของธุรกจิและสทิธมินุษยชนในประเทศ
ไทย 
  
 1. การนําเสนอผลการวจิัยของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตใินหัวขอ้การคุม้ครอง
นักปกป้องสทิธมินุษยชน 
  - นักปกป้องสทิธมินุษยชน คอื บุคคลใดๆ ทีม่สีว่นร่วมกับผูอ้ืน่โดยปัจเจกบุคคล
และรว่มกบัผูอ้ืน่ สง่เสรมิและตอ่สูเ้พือ่การคุม้ครองและการตระหนักถงึสทิธมินุษยชนและเสรภีาพ
ขัน้พืน้ฐานในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
  - การเคลือ่นไหวในดา้นการปกป้องสทิธมินุษยชน เชน่ การยืน่หนังสอืตอ่ภาครัฐ, 
การแสดงความเห็นในเวทีต่างๆ ซึง่จะมีการยกระดับใหม้ีการเรียกรอ้งมากขึน้ เช่น การชุมนุม
บรเิวณสถานทีร่าชการ การยืน่หนังสอืตอ่องคก์รระหวา่งประเทศ  
  - รูปแบบการถูกข่มขู่คุกคาม เช่น การตดิตามผูฟ้้องรอ้ง, การโทรข่มขู่, การใช ้
ชอ่งทางกฎหมาย (วธิ ีSLAP) 
  - วธิีการป้องกันการถูกคุกคามของนักปกป้องสทิธ ิเช่น การใชส้ื่อทาง social 
media, การใชท้นายความ, การยื่นหนังสอืถงึหน่วยงานรัฐดา้นสทิธมินุษยชนหรือ หน่วยงาน
ระหวา่งประเทศ, การรวมตัวกนัของเครอืขา่ย  
  - ปัจจัยความเสีย่ง เชน่ ชอ่งทางการคุม้ครองทางกฎหมายไมค่รอบคลมุ, บทบาท
ของกระบวนการทางยุตธิรรมทีไ่ม่เหมาะสม เชน่ เจา้ทีร่ัฐขาดความเขา้ใจในหนา้ทีข่องผูป้กป้อง
สิทธิมนุษยชน, คําพิพากษาไม่สอดคลอ้งกับสถานการณ์, การบังคับใชก้ฎหมายไม่มี
ประสทิธภิาพ เชน่ การดําเนนิการของเจา้หนา้ทีร่ัฐลา่ชา้  
  - ขอ้เสนอแนะ เช่น การเสริมสรา้งความรับรูใ้นดา้นสทิธมินุษยชนเกีย่วกับนัก
ปกป้องสทิธ ิทัง้ในภาครัฐ และ ภาคเอกชน /การสรา้งกลไกระดับชาต ิ(คณะกรรมการสทิธ,ิ กรม
คุม้ครองสทิธ)ิ / การพัฒนากลไกการรอ้งเรียนใหก้ับนักปกป้องสทิธ/ิ ภาครัฐตอ้งปรับตัวใหเ้ขา้
กบัสถานการณ์ในยคุสมัยใหม ่/การสรา้งพืน้ที ่หรอื ชอ่งทางการหารอืรว่มกนั กอ่นเกดิปัญหา 
  
 2. สถานการณ์ของนักปกป้องสทิธมินุษยชนและแนวทางเพื่อคุม้ครองนักปกป้องสทิธิ
มนุษยชนใหด้ยีิง่ขึน้ 
  - แนวโนม้สถานการณ์นักปกป้องสทิธมินุษยชนขากเรือ่งรอ้งเรยีน เชน่ การจํากดั
เสรีภาพในการชมุนุม (กรณีการสลายชมุในจังหวัด จะนะ), การฟ้องคดปิีดปาก, การโจมตดีว้ย
ขอ้มูลข่าวสารทางออนไลน์ (การใช ้IO จากรัฐบาล), ขาดการเขา้ถึงการใหค้วามช่วยทาง
กฎหมาย (กรณีการเขา้ไมถ่งึกองทนุยตธิรรม) 
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  - ปัจจบุัน ภาครัฐมกีารใชค้วามเขม้งวดเกนิ
จําเป็นต่อการจัดการสถานการณ์ต่างๆ เช่น เวลาที่
ชาวบา้นใชเ้สรีภาพในการแสดงความเห็น จะถูกรัฐ
ควบคมุ 
  - ปัจจุบัน กลต. ส่งเสริมใหภ้าคธุรกิจ
ตระหนักถงึสถานการณ์สทิธมินุษยชนมากขึน้ เชน่ บ. 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตอ้งมีมาตรการที่
เกี่ยวขอ้งกับดา้นสิทธิมนุษยชน หรือ การเปิดเผย

ขอ้มลูนโยบายใหส้าธารณชนทราบ 
  - กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ ไดม้ีแผนปฏบิัตกิารระดับชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกับ
สทิธมินุษยชน เพื่อใหภ้าครัฐในส่วนอืน่ๆ และภาคเอกชน ตระหนักถงึความสําคัญต่อดา้นสทิธิ
มนุษยชนมากขึน้  
 
 
TTIA รว่มใหก้ารตอ้นรบั Mr. Mohamed Siraj ประธาน Atoll Council สาธารณรฐัมลั
ดฟีส ์พรอ้มคณะ 
 
 วันที ่17 ตลุาคม 2566 TTIA คณุสพุัตรา ผอ 
(แทน ดร ชนนิทร ์นายกฯ และ คกก สภาหอฯ) เขา้
ร่วมใหก้ารตอ้นรับ Mr. Mohamed Siraj ประธาน 
Atoll Council สาธารณรัฐมัลดีฟส์ พรอ้มคณะ ณ 
สภาหอฯ โดยมีคุณสน่ันฯ ประธานสภาหอฯ เป็น
ประธาน รว่มดว้ย คกก. สรปุดังน้ี 
 
 1. จุดประสงค ์เพื่อแลกเปลีย่นโอกาสการคา้ การลงทุน เนน้ท่องเทีย่ว ประมง เกษตร
และอาหาร ทัง้น้ี เกาะ Atoll เป็นแหล่งท่องเทีย่ว อยู่ห่างจาก Mainland ประมาณ 45 นาท ีทาง
เครือ่งบนิ 
 2. สภาหอฯ ใหค้ําแนะนําว่า ธุรกจิท่องเทีย่วของมัลดฟี อาจต่อยอดพัฒนาธุรกจิ SMEs 
ดา้นอาหารเพื่อสุขภาพ future food เนน้ความปลอดภัยอาหารและยั่งยืน BCG พัฒนาสนิคา้
ชมุชน อย่างม ีstory ซึง่ประเทศไทยมจีดุแข็งดา้นน้ี อกีทัง้เป็นแหล่งผลติสนิคา้อาหารฮาลาลที่
ไดร้ับการยอมรับจากประเทศมสุลมิ ยนิดใีหค้ําปรกึษาได ้ 
 - เชญิมาร่วมงาน Anuga Thaifex Food fair 2024 เพื่อประสบการณ์และโอกาสทาง
ธรุกจิ 
 3. TTIA แนะนําองคก์รสมาคม สมาชกิโรงงานทูน่า 26 บ. และใหข้อ้มูลว่าไทยนําเขา้ทู
น่าแชแ่ข็งจากทั่วโลกปีละประมาณ 7 แสนตัน นําเขา้จากมัลดฟีประมาณ 7% ยนิดรีับซือ้ปลา
คณุภาพจากมัลดฟีไมจํ่ากดัจํานวน 
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TTIA เขา้ร่วมหารอืกบัสถานเอกอคัรราชทูตองักฤษประจําประเทศไทย ประเด็นการ
จดัทํา FTA และการแลกเปลีย่นการศกึษา 
 
 วั น ที่  17 ตุ ล าค ม  2 5 66 TTIA ด ร .
ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย และ ประธาน
คณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่าง
ประเทศ สภาหอฯ  เขา้ร่วมหารือกับสถาน
เอกอัครราชทตูอังกฤษประจําประเทศไทย คณุ
รวภิา รองผูอ้ํานวยการ และคุณนิธยิา หัวหนา้
ฝ่ายนโยบายการคา้ ในประเด็นการจัดทํา FTA 
และการแลกเปลีย่นการศกึษา  สรปุดังน้ี  
        
 ดว้ยสถานเอกอัครราชทตูอังกฤษประจําประไทยมหีน่วยงาน Department for Business 
and Trade Thailand: DBT ศูนยส์ง่เสรมิธุรกจิอังกฤษในประเทศไทย เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการ
สง่เสรมิธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ของอังกฤษในไทย โดยมนีโยบายหลัก 4 ดา้น ดังน้ี 
  (1) การสง่เสรมิการจัดทํา FTA และการลดอปุสรรคทางการคา้ 
  (2) การสง่เสรมินักลงทนุไทยไปลงทนุในอังกฤษ 
  (3) การสง่เสรมิดา้นการสง่ออก 
  (4) การทํางานภายใต ้WTO (support data) 
 Sector ที่ทาง DBT ใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่ Defence&Security, Digital/Technology, 
Infrastructure, Transportm, Clean Growtg/Energy, Education, Retaill&Consumer, 
Food&Drink, Agriculture และ Healthcare&Life Science  
 
 ดา้นการจัดทํา FTA TH-UK ทางสถานทูตฯ เห็นดว้ยในการจัดทํา FTA ร่วมกับประเทศ
ไทย แตอ่ยา่งไรก็ตามตอ้งตดิตามสถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศอังกฤษในปี 2567 ดว้ย 
  - ปัจจุบัน มีคณะกรรมการร่วมดา้นเศรษฐกจิและการคา้ (JETCO) TH-UK และ
กําลังร่างกรอบ Enhanced Trade Partnership (ETP) เพื่อส่งเสรมิความร่วมมือความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ, การแลกเปลีย่นขอ้มูลเพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ แต่จะไม่มเีรื่องของการลด
ภาษีเขา้มาเกีย่วขอ้ง  
 
 ทางสถานทตูฯ มทีมีทีด่เูรือ่งการศกึษาโดยตรงอยูแ่ลว้ และเมือ่วันที ่16 ตลุาคม 2566 ที่
ผา่นมา มกีารจัดงานใหม้หาวทิยาลัยจากอังกฤษ มาพบกบัมหาลัยของประเทศไทย 
 ทัง้น้ี หากทางเอกชนสนใจเป็น partnership กับทางมหาวทิยาลัยไหนของ UK สามารถ
ตดิต่อสถานทูตฯ ไดโ้ดยตรง  เชน่ ม.นอตทงิแฮม ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร ์ในหลักสตูรวศิวะ เป็น
ตน้  
 >>ทางสภาหอฯ อยูร่ะหวา่งประสานขอขอ้มลูมหาวทิยาลัยทีเ่ขา้รว่ม 
 
 ดร. ชนนิทร ์ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ ดังน้ี 
  - ภาคเอกชนสภาหอฯ ใหก้ารสนับสนุนทุกกรอบการเจรจาฯ อย่างเต็มที่ 
อย่างไรกต้ามกรอบการเจรจาฯ ในปัจจุบันไม่ไดห้ารอืเฉพาะเรือ่งลดภาษีเพยีงอย่างเดยีว แต่จะ
ใหค้วามสําคัญในเรื่องของการแลกเปลีย่นการศกึษาระหว่างประเทศ, การแลกเปลี่ยนความรู ้
นวัตกรรมเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์วศิวกร เป็นตน้  
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  - ขอใหท้างสถานทูตฯ ใหค้วามสําคัญใน
ประเด็นการแลกเปลีย่นการศกึษามากขึน้ เน่ืองจากทาง 
UK เขา้มาลงทุนในประเทศไทยดา้นน้ีจํานวนมาก จงึ
เสนอใหท้าง UK เพิม่โควตาใหก้ับนักเรยีนไทยมากขึน้ 
ในกรอบความร่วมมือ jetco, ETP หรือกรอบ FTA 
โดยเฉพาะในดา้นวิทยศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกร 
คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

  - เสนอสถานทตูฯ ร่วมกับสภาหอการคา้ฯ ในการประสานงาน และประชาสมัพันธ์
การแลกเปลีย่นความรูด้า้นการศกึษา เพือ่ใหเ้กดิเป็นรปูธรรมอย่างแทจ้รงิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ให ้
ทัง้สองประเทศ ในอนาคตประเทศไทยจะเป็นศนูยก์ลางในการลงทนุดา้นการศกึษา 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมออนไลน ์เพือ่เสนอความเห็นต่อร่าง พรบ.แกไ้ขเพิม่เตมิ พรก.
ประมง พ.ศ 2558 พ.ศ. .... เสนอโดยคุณอนุทนิ ชาญวรีกุล  รองนายกรฐัมนตร ีและ 
รมต.วา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 วันที ่18 ตุลาคม 2566 ดร.อดศิร พรอ้ม
เทพ ทีป่รกึษาสมาคมฯ และทีป่รกึษา คกก.สภา
หอฯ ไดร้ว่มประชมุออนไลน ์เพือ่เสนอความเห็น
ต่อร่าง พรบ.แกไ้ขเพิ่มเตมิ พรก.ประมง พ.ศ 
2558 พ.ศ. .... เสนอโดยคุณอนุทนิ ชาญวรีกุล 
ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  แ ล ะ  ร ม ต . ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย จัดโดย คกก.ประมงและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง สภาหอฯ มีผู เ้ขา้ร่วม
ประชมุจาก TTIA คณุสพุัตรา ผอ.สมาคม คณุวร
พล และคณุวชิญา จนท.สมาคม, ผูแ้ทนจาก TFFA, ผูแ้ทนจาก TFPA สรปุดังน้ี  
 
 ความเห็นทีป่ระชมุ >> ไม่เห็นดว้ย (คลา้ยกับร่างฯ ของคุณศักดนัิย) โดยพจิารณาแลว้ 
ว่ากฎหมายฉบับเดมิยังคงมขีอ้บทบางประการทีค่วรคงไว ้ทัง้น้ี หากมกีารแกก้ฎหมาย หรอื ร่าง
พรบ.ฉบับน้ีผ่าน และมีการบังคับใช ้จะเกดิปัญหากับประมงไทย และอาจทําใหป้ระเทศไทย
กลับมาไดร้ับใบเหลอืง หรอืใบแดง จาก EU หรอือาจขัดต่อมาตรฐานประมงระหว่างประเทศได ้
และเป็นการลดิรอนสทิธิข์องประมงพื้นบา้น ส่งผลใหม้ีการเลอืกปฏบิัต ิอย่างไรก็ตาม การแก ้
กฎหมายน้ีสง่ผลกระทบวงกวา้ง ควรมกีารทําประชาพจิารณ์จากผูม้สีว่นไดเ้สยีกอ่นกฎหมายเขา้
สภา 
 
 หากไดค้วามเห็นเป็นขอ้สรุปแลว้ทางสภาหอสง่สรปุใหแ้ต่ละสมาคมเพือ่ขอความร่วมมอื
สมาคมการคา้และสมาชกิใหช้ว่ยตอบความเห็นกลับไปที ่web สนง.เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร
เพือ่จะไดม้คีวามเห็นทศิทางเดยีวกนัในหลายหน่วยงาน 
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TTIA เขา้ร่วมงานเสวนา ห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลกบัมาตรฐาน Business Social 
Compliance Initiative (BSCI) 
 
 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 คุณนลธวัช จนท.
แรงงาน เขา้ร่วมงานเสวนา ห่วงโซอ่ปุทานอาหารทะเล
กับมาตรฐาน Business Social Compliance Initiative 
(BSCI) จัดโดย โครงการแฟรฟิ์ช แพลนอนิเตอรเ์นชั่น
แ น ล  ผ่ า น ท าง อ อ น ไ ลน์  ( Zoom meeting) ส รุ ป
สาระสําคัญดังน้ี  
  
 จุดประสงค ์เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมรับทราบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับ BSCI ตลอดจนประโยชน์ของ
การใช ้BSCI ในหว่งโซอ่ปุทาน  
 
 1. ความคาดหวังของ Buyer ต่อแนวทาง BSCI โดย คุณ Vilma จากบริษัท Kesko 
Finland  
  - บรษัิท Kesko ทําธุรกจิเกีย่วกับ การคา้ปลกีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในยุโรป
เหนือ โดยมกีารนําเขา้อาหารทะเลจากไทย เชน่ ปลาทนู่า/ ปลาแชแ่ข็ง มลูคา่ประมาณ 12 ลา้น
ยโูร ตอ่ปี ซึง่ไดม้กีารใชร้ะบบ BSCI ในการทําธรุกจิ  
  - หลักการของ BSCI เกี่ยวกับหลักการสรรหาอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น 
หลักการโปรง่ใส, หลักความมั่นคง, หลักการจา่ย, หลักการเพศสภาพในการทํางาน  
  - ขอ้เสนอตอ่กฎระเบยีบของสหภาพยโุรป  
  (1) ขอ้เสนอหา้มสนิคา้ทีทํ่าดว้ยแรงงานบังคับ 
   - ใชก้ับผลติภัณฑท์ุกประเภท รวมถงึส่วนประกอบ โดยไม่คํานึงถงึภาค
สว่นหรอือตุสาหกรรม 
   - หน่วยงานระดับชาตคิวรไดร้ับมอบอํานาจในการถอนผลติภัณฑท์ีผ่ลติ
โดยใชแ้รงงานบังคับออกจากตลาดสหภาพยโุรป 
  (2) ขอ้เสนอสําหรับคําสัง่ตรวจสอบสถานะความยั่งยนืขององคก์ร 
   - ควรมกีารสอบสถานะองคก์รต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาสทิธมินุษยชนเชงิ
ลบในหว่งโซอ่ปุทาน 
   - การเพิม่สทิธปิระโยชนส์ําหรับคูค่า้นอกสหภาพยุโรปทีส่ามารถปฏบิัตไิด ้
ตามหลักการ  
  

 2. การนํา BSCI ไปปฏบิัตใิช ้โดย คุณ Sally จาก 
Solution People Co.,Ltd 
  - BSCI code of conduct อัพเดตล่าสุดปี 
2022 มดีว้ยกันทัง้หมด 13 ขอ้ โดยมุ่งเนน้ไปที ่เชน่ 
ขอ้ 1 ระบบการจัดการทางสังคม, ขอ้ 4 ไม่เลือก
ปฏบิัต ิความรนุแรงงาน และการคกุคามตา่งๆ, ขอ้ 11 
การไม่ใชแ้รงงานขัดหน้ี แรงงานบังคับ และ การคา้
มนุษย ์ 

  - ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการนํา BSCI ไปใช ้เชน่ เพิม่โอกาสในตลาดโลก, ผูบ้รโิภค
มคีวามมั่นใจมากขึน้, ลดความเสีย่งในดา้นชือ่เสยีง, ลดตน้ทนุ 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลนง์าน PRO-Thailand Network Webinar 2023 ในหวัขอ้ 
“ Driving Thailand’s EPR Policy: Unveiling Voluntary PRO for Change” ส ร้า ง
อนาคตเศรษฐกจิหมนุเวยีนจากการจดัการบรรจภุณัฑใ์ชแ้ลว้อยา่งย ัง่ยนื 
 
 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 TTIA คุณอนุสรา 
จนท.ความปลอดภัยดา้นอาหาร เขา้ร่วมสัมมนา
ออนไลน์งาน PRO-Thailand Network Webinar 
2023 ในหัวขอ้ “Driving Thailand’s EPR Policy: 
Unveiling Voluntary PRO for Change” ส ร ้า ง
อนาคตเศรษฐกจิหมุนเวียนจากการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์ใชแ้ลว้อย่างยั่งยืน จัดโดย PRO-Thailand 
Network สรปุดังน้ี 
 
 PRO-Thailand Network หรือ “เครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่าง
ยั่งยนื” เกดิขึน้ดว้ยการรวมตัวโดยสมัครใจของกลุม่ผูผ้ลติสนิคา้และบรรจภัุณฑใ์นประเทศไทย 7 
บรษัิท ตัง้แตปี่ 2562 เพือ่รว่มกนัรับผดิชอบตอ่บรรจภัุณฑใ์ชแ้ลว้ พรอ้มนําหลักการ EPR มาเป็น
ตน้แบบการทดลองพัฒนาโมเดลการจัดการบรรจุภัณฑอ์ย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายดา้นความ
ยั่งยนืทีช่ัดเจนในระดับโลก รวมถงึตระหนักร่วมกันถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากบรรจุ
ภัณฑใ์ชแ้ลว้ของภาคประชาชน ซึง่ไม่ไดร้ับการจัดการอย่างถูกวธิ ีและกลายเป็นขยะในประเทศ
ไทย  
 
 โดยมวัีตถุประสงคห์ลักคอื เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการจัดการบรรจุภัณฑท์ีย่ั่งยนืในประเทศ
ไทย ภายใตห้ลัก EPR (Extended Producer Responsibility) คอืหลักการขยายความรับผดิชอบ
ของผูผ้ลติใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมรับผดิชอบตลอดวงจรชวีติของบรรจุภัณฑ ์อันเป็นแนวคดิในการ
ขับเคลือ่นใหเ้กดิการจัดการทีค่รบวงจรจรงิๆ นับตัง้แต่การออกแบบ และเลอืกใชบ้รรจุภัณฑท์ี่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม การเก็บกลับ การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใชแ้ลว้จากภาคประชาชน 
ตลอดจนการกําจัดซากบรรจภัุณฑอ์ยา่งเหมาะสม เพือ่เป็นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ทีส่ดุ และ
ผลักดันใหเ้กดิเศรษฐกจิหมุนเวยีนอยา่งยั่งยนืในประเทศไทย โดยเริม่ตน้จาก (3) ประเภทบรรจุ
ภัณฑ ์คอื  
  - ขวดพลาสตกิ PET (Polyethylene Terephthalate)  
  - กลอ่งเครือ่งดืม่ UBC (อาท ิกลอ่งนม น้ําผลไม ้กลอ่งน้ํากะท)ิ และ 
  - ถงุบรรจภัุณฑช์นดิออ่น MLP (อาท ิซองขนม กาแฟ) 
 
 ปัจจุบัน PRO-Thailand Network ร่วมกับมูลนิธิ 3R ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลัก
สือ่กลางในการประสานความร่วมมอืและผลักดันใหเ้กดิการบรหิารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยนื 
ภายใตแ้นวคดิ Reduce Reuse Recycle โดย PRO-Thailand Network ดําเนินโครงการนําร่อง
เก็บกลับบรรจุภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้เขา้สู่กระบวนการรีไซเคลิ หรือแปรรูปเพื่อสรา้งมูลค่าใหก้ับบรรจุ
ภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ แน่นอนวา่เราคงไมขั่บเคลือ่นนโยบาย EPR ในประเทศไทยใหป้ระสบความสําเร็จ
ได ้โดยปราศจากการสนับสนุนทีส่ําคัญจากภาครัฐและภาคสว่น จงึเป็นโอกาสอันดทีีท่กุภาคสว่น
ขับเคลือ่นเรือ่งน้ีไปพรอ้มๆ กนั 
 
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดม้ีการจัดทําร่าง
กฎหมายการจัดการบรรจุภัณฑอ์ย่างยั่งยนืของประเทศไทย ภายใตห้ลักการ EPR ทีต่อ้งการให ้
ภาคอุตสาหกรรมเขา้มาร่วมรับผดิชอบจัดการบรรจุภัณฑต์ัง้แต่ตน้ทาง คือ การออกแบบ การ
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กระจายสนิคา้ การใชง้าน และชว่ยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการบรรจภัุณฑใ์ชแ้ลว้ จาก
เดมิที่ตกอยู่กับระบบจัดการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และปัจจุบันก็ยังไม่มี
ทรัพยากรในดา้นตา่งๆ เพยีงพอทีจ่ะเก็บรวบรวม และคัดแยกบรรจภัุณฑใ์ชแ้ลว้เพือ่จัดการอยา่ง
ยั่งยนื ทัง้ในการนําไปรไีซเคลิ หรอืทําเป็นพลังงานเชือ้เพลงิ  
 ปัจจุบัน อยู่ในขัน้ตอนการพจิารณาร่าง พรบ. เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ตอ่ไป (คาดวา่ 1-2 ปี จงึจะเริม่บังคับใช)้ 
 

 Ex. เสน้ทางองคก์ร PRO ในประเทศเบลเยีย่ม >> Focus 
Plus การเก็บกลับและการรีไซเคลิบรรจุภัณฑค์รัวเรือนที่ใช ้
แลว้ โดยมแีนวทางมาจากกฎหมายบรรจุภัณฑข์อง EU โดย
เบลเยี่ยมไดก้ําหนดเป้าหมาย การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ใน
ครั ว เรือนทั ้งหมดภายในปี 2025 โดยปัจจุบันประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายในการรไีซเคลิและสงูกว่าทีท่าง EU 
กําหนด โดยมขัีน้ตอนดังน้ี 
  - ขยายการคัดแยกขยะทีบ่า้น 
  - การเก็บขยะบรรจภัุณฑน์อกบา้นไดม้ากขึน้ 
  - การหานวัตกรรมใหม่ๆ  ในการรไีซเคลิ 
  - เพิ่มแรงจูงใจสําหรับบริษัท ที่ใชบ้รรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการนําไปใชต้่อในครัวเรือน
สามารถรไีซเคลิไดง้า่ยขึน้ 

 
 Ex. การขับเคลือ่น EPR ของประเทศในอาเซยีน (IPRO อนิโดนีเซยี) >> ตาม Waste 
Management Regulation under Indonesia’s Law No. 18/2008 โดยมกีารกําหนดกฎหมาย
และแบง่ความรับผดิชอบทีช่ดัเจน โดย IPRO มแีนวทางการทํางานดังน้ี 
  - ชว่ยรัฐบาลและกระทรวงตา่งๆ แกปั้ญหาดา้นขยะ 
  - บรหิารจัดการขยะพลาสตกิ กระป๋อง อะลมูเินียม ขวดแกว้ และกระดาษ 
  - ทํางานรว่มกบัธนาคารขยะ และหน่วยงาน เทศบาล รไีซเคลิ  
  - ประเมนิผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม ใหส้ง่ผลนอ้ยทีส่ดุและยั่งยนื 
  - ดงึสงัคมใหม้สีว่นรว่มและสอนใหท้ิง้ขยะอยา่งถกูวธิ ี
  
 ในทา้ยน้ี PRO-Thailand Network ไดก้ล่าวถงึจุดแข็งของประเทศไทย คอื มเีครือขา่ย
ธรุกจิรไีซเคลิทีเ่ขม้แข็ง เชน่ ซาเลง้ สถานทีร่ับซือ้ของเกา่ ทีส่ามารถชว่ยกนัยกระดับขึน้ได ้โดย
โรงงานรีไซเคลิของไทยสามารถรีไซเคลิบรรจุภัณฑ์ไดห้ลากหลายประเภท ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนก็มกีารตืน่ตัวและพรอ้มรว่มกนัขับเคลือ่น  
 โดยในสว่นของทาง PRO-Thailand Network ยนิดรีับสมาชกิเพิม่จากบรษัิททีส่นใจเขา้
รว่มเป็นพันธมติร เพือ่ใหส้ามารถขยายกลุม่ของบรรจภัุณฑไ์ดห้ลากหลายยิง่ขึน้ 
 
 ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร  แ ล ะ  link ก า ร รั บ ฟั ง สั ม ม น า ย ้อ น ห ลั ง 
https://www.facebook.com/prothailandnetwork/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/prothailandnetwork/
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TTIA เขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการ ทีป่รกึษากลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่
คร ัง้ที ่10 / 2566 
 
 วันที ่19 ตลุาคม 2566 คณุนลธวัช จนท.สมาคม 
เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษากลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ครัง้ที ่10 / 2566 ณ 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สรปุสาระสําคัญดังน้ี 
 
 1. การประชุมคณะทํางานเสริมสรา้งความ
เขม้แข็งวัตถุดบิตน้น้ํา-ปลายน้ําในอุตสาหกรรมอาหาร 
เครื่องดื่มและห่วงโซ่อุปทาน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 
28 กนัยายน 2566 
  - ทิศทางการขับเคลื่อน เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร, การเชื่อมโยง
ภาคอตุสาหกรรม องคก์รรัฐ และเกษตรกร ในรปูแบบ Cluster, เนน้คณุภาพ ความปลอดภัย เป็น
มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม  
  - ตน้น้ํา มเีป้าหมาย เชน่ การเพิม่มลูคา่ของสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรปู 
  - กลางน้ํา มเีป้าหมาย เชน่ ยกระดับมาตรฐาน การผลติอาหารใหส้อดคลอ้งกับ
มาตรฐานสากล เนน้คณุภาพและความปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค  
  - ปลายน้ํา มเีป้าหมาย เชน่ ยกระดับงานวจิัยและการพัฒนาเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด  
 
 2. ขอ้เสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง เมือ่วันที ่6 ตลุาคม 2566 ดังน้ี 
  - พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น Logistics และพืน้ทีส่ํารับอตุสาหกรรม 
  - สง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs 
  - พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการมุ่งสู่
เป้าหมาย Net Zero  
  - ยกระดับอตุสาหกรรมดว้ยเทคโนโลย ีนวัตกรรมและดจิทิัล  
  - ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบ เพื่อส่งเสรมิ Ease of Doing Business และเพิม่
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ  
  - พัฒนาบุคลากร เพิม่ผลติภาพแรงงานและแกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงานทัง้
ระบบ  
  - การบรหิารจัดการดา้นพลังงานทัง้ระบบรองรับการเปลีย่นแปลงผา่นพลังงาน  
 
 3. สายงาน Regulatory Affair  
  - ความคืบหนา้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มเพื่อเตรียมท่าทีของภาคอุตสาหกรรมต่อ 
Nutrient Profiling Model ของแต่ละกลุ่มอาหาร แม ้พรบ. ควบคุมฯ จะไม่ผ่าน แต่ทาง อ.ย. 
อาจวธิอีืน่ๆ เขา้มาสนับสนุนตอ่มาตรการดังกลา่วแทน  
  - ผลการประชมุหารือกับผูอ้ํานวยกองด่านฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาฉลากของอาหาร
นําเขา้ เน่ืองจากปัจจุบัน ผลติภัณฑบ์างอย่าง ไม่ไดม้ฉีลากทีเ่ป็นภาษาไทย ทําใหต้ดิปัญหาใน
การนําเขา้สนิคา้เขา้ประเทศ สง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการเป็นจํานวนมาก ทัง้น้ีจะมกีารประชมุ
กบัทาง ผอ.ดา่นอกีครัง้ เพือ่หาขอ้สรปุตอ่ไป 
 
 4. สายงาน Law & Special Activities 
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  - ร่าง พรบ. ควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(ฉบับที ่...) พ.ศ. .... ทัง้น้ีอยู่ระหว่าง
การนําเขา้สภา เพือ่อภปิรายและเสนอเป็น พรบ. ฉบับสมบรูณ์ ซึง่จะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัประเด็น
อืน่ๆ ตามมา เชน่ การปลดล๊อคขยายระยะเวลาการจําหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์หรอื การปลด
ระยะเวลาการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ และ การปลดล๊อค Zoning การขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใ์นบรเิวณตา่งๆ (ใกลส้ถานศกึษา) 

 
 5. สายงาน Food Industry Data Base  
  - ตลาดส่งออกหลักสนิคา้อาหารปี 2566 
ระหวา่งเดอืน มกราคม – สงิหาคม  ไดแ้ก ่จนี อาเซยีน 
ญีปุ่่ น อเมรกิา 
  - สินคา้ส่งออกที่ขยายตัว ไดแ้ก่ ขา้ว, 
ผลไมส้ด แชเ่ย็น แชแ่ข็งและแหง้, ผักกระป๋องและผัก
แปรรปู 
  - สนิคา้ส่งออกทีห่ดตัว ไดแ้ก่ ผลติภัณฑ์
มันสําปะหลัง, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป, ไขมัน

และน้ํามันจากพชื/สตัว ์ 
  - ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการส่งออก เช่น หลายประเทศเพิม่การนําเขา้เพื่อ
รักษาความมั่นคงทางอาหาร, การขยายการเจรจาการคา้กบัตลาดใหม่ๆ   
  - ปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออก เช่น เศรษฐกจิโลกชะลอตัว, อัตราแลกเปลี่ยน
เงนิตรามคีวามผันผวน, ตน้ทนุการผลติปรับตัวสงูขึน้  
 
 สําหรับกําหนดการประชมุกลุม่ฯ อาหารและเครือ่งดืม่ครัง้ที ่11/2566 (ครัง้ถัดไป) จะจัด
ขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่16 พฤศจกิายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 802 สภาอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทยและผา่นออนไลน ์หากมกีารเปลีย่นแปลงกําหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 
TTIA/TPFA จดัประชุมหารอื Roadmap การดําเนนิงานดา้นการลดคารบ์อนและ BCG/ 
โครงการขยะทะเล 
 
 วั น ที่  20 ตุ ล าค ม  2 5 66 TTIA/TPFA จั ด
ประชุมหารือ Roadmap การดําเนินงานดา้นการลด
คารบ์อนและ BCG/ โครงการขยะทะเล โดยมคีุณวร
วรี ์เลขาธกิารสมาคมฯ, คุณเกรยีงชัย ประธาน คกก.
เทคนิค, คุณสมศรี คุณดาวรุ่ง คกก.เทคนิค, คุณ
สุพัตรา ผอ., คุณอนุสรา คุณวชิญา จนท.สมาคมฯ 
พรอ้มดว้ยสมาชกิจํานวน 11 บรษัิท สรปุดังน้ี 
 
 1. การจัดตัง้ working group เพือ่เป็นคณะทํางานดา้นสิง่แวดลอ้มของสมาคม >> ควร
เปิดกวา้งใหบ้รษัิททีส่นใจเขา้ร่วม ทัง้น้ี ทีป่ระชมุใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า อยากใหท้กุโรงงานเขา้
ร่วม WG และหากบรษัิทไหนยังไม่สะดวกในการดําเนินงานก็ยังสามารถเขา้มาร่วมศกึษาขอ้มูล
ในคณะน้ีได ้
 
 2. TTIA/TPFA Roadmap ควรกําหนดเป็น BCG Roadmap หรือ Carbon Reduction 
Roadmap >> มตทิีป่ระชมุ เลอืก BCG Roadmap เพราะ นิยามของ BCG ค่อนขา้งกวา้ง และ
สามารถทําไดง้า่ย 
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 ทัง้น้ี จะมุง่เนน้ทีต่ัวชีวั้ดทัง้ 3 ตัว คอื 
B – Bio Economy เชน่ การนําน้ําทีใ่ชแ้ลว้กลับมาใชใ้หม่, ลดการปลอ่ยน้ําจากอตุฯทูน่า ลงบ่อ
พักน้ําเสยี 
C – Circular Economy เช่น การนํา tuna red meat / tuna offal มาทําเป็น petfood, การนํา 
crude tuna oil มาทําเป็น fish extract หรอื fish oil, การนํา tuna waste มาทําเป็น fish meal 
G - Green Economy เชน่ การนํา Solar rooftop มาประเมนิ, เพิม่กําลังการผลติ Solar rooftop, 
Packaging รไีซเคลิ 100% 
 

  3. การวิเคราะห์ขอ้มูลตาม Roadmap BCG >> 
พจิารณาว่าจะใชห้ัวขอ้ใดเป็นตัวชีวั้ด และประเมนิดว้ย
ค่ า  Carbon footprint โดยสมาคมจะมีก า ร เวียน
สอบถามสมาชกิ แบง่เป็น 2 สว่น ดังน้ี 
  (1) การสง่ขอ้มลู carbon footprint องคก์ร 
ใหต้ลาดหลักทรัพย์ (scope 1,2) เพื่อสมาคมจะได ้
นํามาวเิคราะหใ์นภาพรวมอตุฯ วา่ถงึ 60-70% หรอืไม ่
  (2) เก็บขอ้มูล Activity ดา้นสิ่งแวดลอ้ม
สมาคมจะเวียนสํารวจขอ้มูลบรษัิทสมาชกิ และนํามา

จัดกลุม่-แยกประเภทกจิกรรม BCG  
 โดยหากไดข้อ้มลูจากการสอบถามในระดับหนึง่ สมาคมจะสรปุขอ้มลูและเวยีนใหส้มาชกิ
พจิารณาใหค้วามเห็นอกีครัง้ 
 
 4. กจิกรรมโครงการขยะทะเล ภายใตท้ีจ่ะนําเสนอสภาหอฯ >> ทีป่ระชมุไม่มคีวามเห็น
เพิม่เตมิและแกไ้ข รา่งโครงการขยะทะเล  
 ความเห็นเพิม่เตมิจากที่ประชุม เรื่องการจัดการขยะในโรงงาน และการ CSR ที่มีการ
ดําเนนิการอยูแ่ลว้ ดังน้ี 
  - โรงงานมกีารดําเนนิการแยก / กําจัดขยะ ซึง่ขยะในโรงงานก็ทราบทีม่าทีไ่ปอยู่
แลว้  
  - สว่นใหญก่ารรไีซเคลิเป็นการรับชว่งตอ่จากโรงงานไปอกีท ี
  - แนวทางการ CSR ของบรษัิท / คณะทํางาน ก็ตอบโจทยเ์รื่องน้ีดว้ย เพราะ มี
การทํา CSR อยูแ่ลว้ เชน่ การเก็บขยะ การปลกูป่า 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมสถานการณ์และแนวทางสง่เสรมิการสง่ออกสนิคา้เกษตร อาหาร 
และเครือ่งดืม่ คร ัง้ที ่1/2567 
 
 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 TTIA/TPFA คุณปิยะ
ราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุมสถานการณ์และ
แนวทางส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้เกษตร อาหาร และ
เครื่องดืม่ ครัง้ที ่1/2567 โดยม ีคุณภูสติ รัตนกุล เสรี
เรงิฤทธิ ์อธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ เป็น
ประธาน จัดโดย สํานักสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและ
อุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ สรุป
ดังน้ี  
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 1. กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ แจง้ตัวเลขการส่งออกสนิคา้เดือนมกราคม – 
สงิหาคม 2566 และคาดการณ์แนวโนม้ปี 2566 ดังน้ี 
  - น่ากระป๋องและแปรรูป ในเดือนมกราคม – สงิหาคม 2566 มีมูลค่าประมาณ 
1,308.97 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 10.19% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2565 ตลาด
สง่ออกสําคัญ ไดแ้ก ่สหรัฐ ญีปุ่่ น ออสเตรเลยี 
  - กรมฯ คาดการณ์แนวโนม้สินคา้ทูน่าไวท้ี่ 73,000 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ +3% 
ปัจจัยสง่เสรมิ ไดแ้ก ่การสรา้งความเชือ่มั่นดา้นความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ในสนิคา้
ประมง, การเรง่เจรจาหาตลาดใหม ่
  - สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง การส่งออกในเดอืนมกราคม – สงิหาคม 2566 มมีูลค่า
ประมาณ 1,584.46 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 19.63% (อาหารสนัุขและแมว (-22.97% 
/สดัสว่น 83.42%) อาหารสตัวอ์ืน่ๆ (2.79% /สดัสว่น 16.58%)) เมือ่เทยีบจากชว่งเดยีวกนัของ
ปี 2565 ตลาดสง่ออกสําคัญ ไดแ้ก ่สหรัฐ ญีปุ่่ น มาเลเซยี  
  - กรมฯ คาดการณ์แนวโนม้สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไวท้ี ่86,415 ลา้นบาท เท่ากับ
ปี 2565 ปัจจัยสง่เสรมิ ไดแ้ก ่ประเทศไทยสามารถผลติอาหารสตัวเ์ลีย้งสําหรับตลาดระดับกลาง 
ถงึระดับบน (Premium) ทีม่คีุณภาพสรา้งมลูคา่เพิม่ดว้ยการสรา้งผลติภัณฑส์ง่เสรมิสขุภาพดา้น
ต่าง ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงหรอื Functional Food ประกอบกบัการปรับเปลีย่นวถิกีารใชช้วีติแบบ
ใหม่ และพฤตกิรรมการเลีย้งสัตวท์ี่เปลีย่นไป ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งของไทย
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําใหผู้ซ้ื้อ/ผูนํ้าเขา้จากทั่วโลกมีความมั่นใจในคุณภาพ และความ
ปลอดภัยในสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งของไทย 
        
 2. สมาคมฯ ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอตุสาหกรรมทนู่า และอาหารสตัวเ์ลีย้ง ดังน้ี 
  สนิคา้ทูน่ากระป๋อง: เป็นสนิคา้ที่ทั่วโลกรูจ้ักดีอยู่แลว้ ตัวเลขการส่งออกยัง
สามารถทรงตัวได ้หากสถานการณ์โลก อาท ิราคาวัตถดุบิ สงคราม สภาวะเศรษฐกจิกลับสูภ่าวะ
ปกต ิแนวโนม้การสง่ออกคาดจะเพิม่5-10%    
              สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง: การส่งออกปี2567 คาดว่าแนวโนม้จะเพิม่ขึน้5%-10% 
โดยในปี 2566 ที่ตัวเลขการส่งออกลดลงคาดจะเป็นจุดตํ่าสุด  อย่างไรก็ตาม ขอใหร้ัฐช่วย
สง่เสรมิประชาสัมพันธง์านแสดงสนิคา้ Pet fair South East Asia รวมถงึการขยายตลาดในการ
สง่ออก  เพือ่สง่เสรมิสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งของไทยใหม้ากขึน้ 
 
 ทัง้น้ี  ทางกระทรวงพาณิชยม์ีแผนประกาศเป้าหมายการส่งออกในปี 2567 ช่วงเดือน
ธันวาคม 2566 น้ี โดยจะหารอืกบัภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะ 
 
 
TTIA เขา้เยีย่มคารวะ ดร.ปานปรยี ์พหทิธานุกร รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการตา่งประเทศ 
 
 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 TTIA ดร.พจน์ อร่าม
วัฒนานนท์ ที่ปรึกษากติตมิศักดิส์มาคมฯ ในนามรอง
ประธานกรรมการหอการคา้ไทย และดร.ชนินทร ์นายก
สมาคมฯ ในนามกรรมการนายทะเบยีนสภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย เขา้เยีย่มคารวะ ดร.ปานปรยี ์พหทิธา
นุกร รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยมีคุณ คุณสน่ัน อังอุบลกุล ประธาน
กรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศ
ไทย ผูนํ้าคณะฯ เขา้เยีย่ม ณ กระทรวงการตา่งประเทศ  



   Newsletter                            October 2023 41 | 52 

 

 
 การเขา้เยีย่มคารวะรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการตา่งประเทศ ในครัง้
น้ี เพือ่แสดงความยนิดเีน่ืองในโอกาสเขา้รับตําแหน่งฯ และหารอืถงึนโยบายการต่างประเทศตอ่
การกระตุน้เศรษฐกจิของไทย สภาหอฯ มปีระเด็นนําเสนอ ดังน้ี 
  1. ขอขอบคณุกระทรวงการตา่งประเทศในการเป็นหน่วยงานหลักทีนํ่าภาคเอกชน
ไทยไปเยอืนจนีเมือ่วันที ่17-18 ตลุาคม 2566 ทีผ่า่นมา 
  2. เชญิรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเขา้ร่วมงานและกล่าวเปิดงานแสดง
สนิคา้ THAILAND MEGA FAIR 2023 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 The Arena Riyadh กรุง
รยิาด ประเทศซาอดุอีาระเบยี  
   - ทางสภาหอฯ ใหค้วามสําคัญและเชื่อมั่นว่าตลาดซาอุดีอาระเบียมี
ศักยภาพและโอกาสตอ่ผูป้ระกอบการไทยเป็นอยา่งมาก จงึไดม้กีารนําผูป้ระกอบการไทยไปบกุ
ตลาดซาอฯุ ในชว่งทีผ่า่นมาแลว้ 
  3. แจง้เรยีนความคบืหนา้การเจรจาธรุกจิของภาคเอกชนไทยกบัซาอดุอีาระเบยี 
   - กลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วกบัดา้นการทอ่งเทีย่วและ Wellness: ไดร้ับการตอบรับ
ทีด่จีากนักธุรกจิซาอุดอิาระเบยี ซึง่ความตอ้งการจากซาอุดอิาระเบยี มทีัง้การเชญิชวนไปร่วม
ลงทนุ การตัง้ ศนูยส์ง่ตอ่ผูป่้วยและการจัด Course training 
   - กลุ่มธุรกจิภาคการคา้และอุตสาหกรรมอืน่ๆ: อยู่ระหว่างการหารือเรื่อง
การลงทนุในโครงการใหญท่ีต่อ้งใชเ้วลาพจิารณา 
  4. การเป็นเจา้ภาพจัดการประชมุ ASEAN -Japan Business Meeting ครัง้ที ่50: 
โดยประเทศไทยจะเสนอเป็นเจา้ภาพจัดงาน AJBM ครัง้ที่ 50 ขึน้ในปีหนา้ 2567 ซึง่จะขอให ้
กระทรวงการตา่งประเทศเขา้มามสีว่นรว่มในงานดว้ย 
  5. ความคบืหนา้การดําเนนิงาน ABAC ประเทศไทย 
   - ABAC2023 ภายใตก้ารนําของสหรัฐฯ ไดด้ํ า เนินการภายใตธ้ีม 
Opportunity, Equity and Sustainability มกีารจัดทํา Manoa Agenda เมือ่ตน้ปีโดยมเีป้าหมาย
เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กํ าหนดไวใ้น Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) 
Economy โดยมีปฏิญญา Bangkok Goals on Bio-Circular-Green Economy Pledge (หรือ 
BCG Pledge) 
  6. การผลักดันการเจรจา FTA ในทกุๆกรอบการเจรจาของไทยกบัตา่งประเทศ 
   - สภาหอการคา้ฯ ขอความร่วมมอืกระทรวงการต่างประเทศ ชว่ยผลักดัน
การเจรจาความตกลง FTA ไทย-EU และ CEPA ไทย-สหรัฐอาหรับเอมเิรตส เพือ่สง่เสรมิการคา้
และการลงทนุของไทยไปอกีระดับหนึง่ โดยหากสามารถเจรจา FTA TH-EU สําเร็จ FTA TH-UK 
ก็จะตามมาเอง 
  7. การรือ้ฟ้ืนโครงการ ACMECS Scholarship program 
   - มอบหมายกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ TICA ร่วมมือกับ
มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย มอบทุนการศกึษาใหแ้ก่ผูร้ับทุน จากประเทศสมาชกิ ACMECS 
(สปป. ลาว เมยีนมา กมัพูชา และเวยีดนาม) 
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TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืและขอ้เสนอ ตอ่รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์
 
 วันที่  25 ตุลาคม 2566  ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ, ดร.อดศิร ที่ปรกึษา และคุณสุพัตรา เขา้ร่วม
ประชุมหารือและขอ้เสนอ ต่อรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณชิย ์(คณุภมูธิรรม เวชย
ชัย) นําโดย ดร พจน์ รองประธานกรรมการ สภาหอฯ 
พรอ้มดว้ยทีม คกก.สภาหอฯ ณ หอ้งกิตติยากร 
กระทรวงพาณชิย ์ 
 
 ทางสภาหอฯ ยืน่หนังสอืและเสนอประเด็น ดังน้ี  
  - ขอใหเ้พิม่สภาหอฯ เขา้ร่วมพจิารณาในคณะแกไ้ข ร่าง พรก การประมงดว้ย 
(ทราบวา่ม ีสส เสนอมาหลายฉบับ) เพราะประเด็นการประมงกระทบตอ่เน่ืองมายังผูป้ระกอบการ
แปรรูปปลายน้ํา หากแกไ้ขแลว้ไม่สอดคลอ้งกับทีป่ระเทศไทยผูกผันกับ EU และสากล ก็จะมี
ปัญหาตามมา และเปิดประเด็นการคา้มนุษยไ์ดอ้ีก/ ส่วนการเสนอขอใหไ้ทยมีบทบาทในเวท ี
RFMOs โดยเฉพาะ IOTC และ WCPFC มากขึน้ จะขอยกไปเสนอในที่ประชุม คกก นโยบาย
ประมงแหง่ชาต ิ
  - ขอใหส้ง่เสรมิการเพาะเลีย้งและการบรโิภคกุง้กา้มกรามและปลากะพงขาว ซึง่
ชว่ยเกษตรกรไดม้าก /ควบคมุการนําเขา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 
  - AD แผน่เหล็ก ขอใหผ้อ่นผันไปอกี 6 เดอืน ทัง้น้ี ผูแ้ปรรปูอาหารกระป๋องปลาย
น้ํา พยายามร่วมเจรจาหาทางออกกับกลางน้ําและตน้น้ําแลว้ หลักการคอืรับซือ้กระป๋องทีผ่ลติ
จากแผน่เหล็กTP, TFS ในประเทศทัง้หมด แตม่เีปิดราคามาสงูเกนิไป 
  - ขอใหเ้ร่งเจรจา TH-EU FTA โดยสภาหอฯ ยินดีช่วย lobby กับหอการคา้
ตา่งประเทศ สว่นขอ้กงัวล ILO 87/98 เสนอวา่สามารถใชเ้หตผุลทางความมั่นคงได ้
  - ขอใหเ้ร่งลงนามเจรจา TH-UAE FTA ซึง่ใกลเ้สร็จแลว้ และจะนําไปสู่การเปิด
เจรจา GACC อา่วอาหรับ และ BRICS ดว้ย  
 
 ทางรองนายกฯ แจง้ว่ารับเรือ่งไว ้และจะพจิารณาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยพยายามใช ้
แนวทางสรา้งสมดลุและเป็นประโยชนก์บัทกุฝ่าย 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุม คกก.คณะนโยบายการประมงแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่1/2566 
 
 วันที ่26 ตุลาคม 2566 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์
รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย และ ดร.ชนนิทร ์ชลิ
ศราพงศ ์กรรมการ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ได ้
เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาต ิ
ครัง้ที่ 1/2566 ณ หอ้งประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวง
พาณิชย์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์(นายภูมธิรรม เวชยชัย) เป็นประธาน 
ซึง่มสีาระสําคัญดังน้ี  
 
 รับทราบคําสัง่นายกรัฐมนตรแีละหลักการ เป้าหมายการทํางาน  



   Newsletter                            October 2023 43 | 52 

 

  1) นายกรัฐมนตรี ไดม้ีคําสั่ง ที่ 253/2566 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เรื่อง 
มอบหมายและมอบอํานาจใหร้องนายกรัฐมนตรี (นายภูมธิรรม เวชยชัย) ทําหนา้ที่ประธาน
กรรมการแทนนายกรัฐมนตร ีในคณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาต ิ
  2) นายกรัฐมนตรไีดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการประมงทะเล เพือ่ฟ้ืนฟู
การประมงและอุตสาหกรรมการประมง โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมธิรรม เวชยชัย) ทํา
หนา้ที่ประธานกรรมการ เพื่อแกไ้ขปัญหาอันสบืเน่ืองจากกฎระเบยีบของ IUU และผลกระทบ
ของพระราชกํ าหนดการประมง  พ .ศ .  2558 และการดํ า เนินงานบางประการของ
คณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาต ิ

 
 เห็นชอบการยกเลกิคําสั่งภายใตค้ณะกรรมการนโยบาย
การประมงแห่ งชาติ พร อ้มทั ้ง  ยก เลิกคํ าสั่ งแต่งตั ้ง
คณะอนุกรรมการ จํานวน 8 คณะ 
 อย่างไรก็ดี ไดเ้ห็นชอบใหแ้ต่งตัง้คณะทํางาน 1 คณะ 
โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธาน เพื่อพจิารณา
ความจําเ ป็นที่จะตอ้งแต่งตั ้งคณะกรรมการใดในการ
ขับเคลือ่นนโยบายเรง่ดว่น และนโยบายระยะยาว 
 

 เห็นชอบการดําเนนิตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตร ีดังน้ี 
  1) มอบหมายกรมประมงไปหารือกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงการ
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการต่างประเทศ ว่าจะมแีนวทางปฏบิัตอิย่างไร และมกีฎหมายหรอื
ประกาศอะไรทีเ่ป็นอุปสรรค แลว้ใหม้ารายงานต่อ คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาต ิ
ไดร้ับทราบ และเรง่ดําเนนิการแกไ้ขตอ่ไป 
  2) กรณี One Stop Service เน่ืองจากเป็นเรื่องใหม่ จงึเห็นควรใหม้คีณะทํางาน
ศกึษาและดําเนนิการในเรือ่งน้ีโดยเฉพาะ โดยประธานฯ มอบหมายให ้ดร.ปลอดประสพ สรุัสวด ี
ไปดําเนนิการตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุม การแจง้ความคบืหนา้การเจรจาความตกลงการคา้เสร ี(FTA) ของ
ไทยกบัประเทศคูค่า้ 
 
 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุ การแจง้ความคืบหนา้
การเจรจาความตกลงการคา้เสร ี(FTA) ของไทยกบั
ประเทศคู่คา้ จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยมคีุณอรมน ทรัพยท์วธีรรม อธบิดกีรม
เจรจาฯเป็นประธาน สรปุดังน้ี  
 
 1. ประธานฯ แจง้ความคืบหนา้การเจรจา
ความตกลงการคา้เสร ี(FTA) 5 กรอบ ดังน้ี  
  1.1 การเจรจา FTA ระหวา่งไทยกบัสมาคมการคา้เสรแีหง่ยโุรป (EFTA) 
   - ตัง้เป้าสรปุผลการเจรจากลางปี 2567   
   - การเจรจา 16 ขอ้บทเป็นไปทางทีด่ ีโดยขอ้บททีต่กลงร่วมกันไดแ้ลว้ 
ไดแ้ก่ การอํานวยความสะดวกทางการคา้และความร่วมมือดา้นศุลกากร, มาตรการอุปสรรค
เทคนคิตอ่การคา้ (TBT) และการแขง่ขัน(การสง่เสรมิการแขง่ขันทีเ่ป็นธรรม) 
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   - มีการเพิ่มขอ้บทเรื่อง SMEs เพิ่มเติม วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทาง
สนับสนุน SME รายยอ่ยของทัง้สองฝ่าย หาแนวทางความรว่มมอืพัฒนาขดีความสามารถ 
 
  1.2 การเจรจา FTA ระหวา่งไทยกบัสหภาพยโุรป (EU) 
   - ตัง้เป้าสรปุผลภายในปี 2568 
   - EU จะไมร่วมขอ้บทเรือ่งการคุม้ครองการลงทนุไวใ้น FTA TH-EU น้ีดว้ย 
เพราะเป็นอํานาจแตล่ะสมาชกิยโุรป 27 ในการทําขอ้ตกลงกบัประเทศไทย 
   - ประเด็นสิ่งแวดลอ้มภายใต ้CBAM จะผลักดันขอ้เสนอให ้องค์การ
บรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยรับรองก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย เพือ่ชว่ยลดตน้ทนุในการตรวจรับรองใหผู้ป้ระกอบการ  
 
  1.3 การเจรจา FTA อาเซยีน-แคนาดา (ACAFTA) 
   - มีแผนจัดประชุม ACAFTA TNC ต่อเน่ืองในปี 2567 และปี 2568 เพื่อ
เรง่ผลักดันการเจรจาใหส้รปุผลไดใ้นปี 2568  
 
  1.4 ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระหว่างไทย-สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(TH-
UAE: CEPA) 
   - ตัง้เป้าสรปุผลใหไ้ดภ้ายในปี 2566  
   - มกีารเจรจาฯ ร่วมกันแลว้ 4 รอบ สามารถสรุปผลการเจรจาไดป้ระมาณ 
80% แลว้ ขณะน้ี อยูร่ะหวา่งประสานการประชมุครัง้ที ่5  
 
  1.5 การเจรจา FTA ไทยกบัศรลีังกา (SLTFTA) 
   - แผนการเจรจารอบต่อไปในชว่งพฤษจกิายน 2566 และธันวาคม 2566 
และตัง้เป้าลงนามในชว่งกมุภาพันธ ์2567  
   - ทัง้สองฝ่ายสามารถสรปุผลการเจรจาในสว่นของ Text กนัไดแ้ลว้ 8 บท 
จาก 14 ขอ้บท 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมใหญส่ามญัประจําปี 2023 และเลอืกต ัง้คกก.บรหิาร ของหอการคา้
นานาชาติแห่งป ระ เทศ ไทย  (23rd ICC Thailand General Council Meeting& 
Election) 
 
 วันที ่26 ตุลาคม 2566 TTIA คุณสพุัตรา ผอ. แทน 
ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2023 และเลือกตัง้คกก.บริหาร ของหอการคา้
นานาชาตแิห่งประเทศไทย (23rd ICC Thailand General 
Council Meeting& Election) โดย ดร.พจน์ เป็นประธาน 
(วาระปี 2020-2023) สรปุดังน้ี 
 
 - ทีป่ระชมุรับรองรายงานครัง้ที ่22 และผลตรวจสอบงบการเงนิปี 2022, รับรอง บจก สริิ
นทร ์ซพีเีอ เป็นผูต้รวจสอบบัญชปีี 2023 คา่บรกิาร 23,000 บาท และรับทราบรายงานกจิกรรมปี 
2023 เชน่ จัดเสวนา Understanding CBAM and its impact for Thai business (28 มถินุายน), 
Improving the Incoterms documents of the Customs department (17 ตลุาคม) เป็นตน้ 
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 การเลอืกตัง้ประธานและคกก.บรหิาร ICC Thailand ประจําวาระปี 2024-2025 ประธาน
คอืนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ ์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ เลอืกรองประธานและ
คณะกรรมการบรหิาร ซึง่ดร.ชนนิทรไ์ดร้ับเลอืกตัง้เป็นรองประธาน (1 ใน 5 ทา่น) กําหนดประชมุ 
4 ครัง้ตอ่ปี หรอื ไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยประธานคนใหมก่ลา่ววา่จะตอ้งขับเคลือ่นดา้นสิง่แวดลอ้ม
ใหม้ากขึน้ ESG, Climate change, BCG 
 
 หมายเหตุ: ICC Thailand (International Chamber of Commerce Thailand) ก่อตัง้
ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2542 ดว้ยความร่วมมอืของ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยเขา้เป็นสมาชกิ ของหอการคา้นานาชาต ิหรือ 
ไอซซี ีมวัีตถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนและส่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิไทยมบีทบาทโดยตรง ในการร่วม
กําหนดนโยบายทางการคา้ และการลงทนุในเวทโีลก http://www.iccthailand.or.th/home/ 
 
 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาเปิดตวั "คู่มอืเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื" สําหรบับรษิทัจด
ทะเบยีนและมาตรฐานผลกระทบ SDG 
 
 วันที ่27 ตลุาคม 2566 คณุวรพล จนท.สมาคม 
ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาเปิดตัว "คู่มอืเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยืน" สําหรับบริษัทจดทะเบียนและมาตรฐาน
ผลกระทบ SDG ผ่านระบบออนไลน์ facebook live 
จั ด โ ด ย  UNDP (United nation development 
program) และ สนง.กลต. มีคุณเศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน สรุปสาระสําคัญ
ดังน้ี  
 
 จดุประสงค ์คณุ Gita Sabharwal จาก  UNDP, รศ.ดร.พรอนงค ์บษุราตระกลู เลขา สนง.
กลต., ดร.กอบศักดิ ์ภูตระกูล อุปนายกสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย, คุณศุภชัย เจียรวนนท ์
นายกสมาคมเครือข่าย global compact แห่งประเทศไทย ใหข้อ้มูลภาพรวมความสําคัญของ
หลักการ SDG ดังน้ี  
 ในปี 2558 องคก์ารสหประชาชาตไิดอ้อกแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาคนสิง่แวดลอ้ม
และเศรษฐกจิขึน้ (sustainable development goal SDG) ซึง่มี 17 ประการ ครอบคลุม 5 มติ ิ
ไดแ้กม่ติดิา้นสังคม, สิง่แวดลอ้ม, เศรษฐกจิ, หุน้สว่นการพัฒนา, ดา้นสันตภิาพ เพือ่ใชเ้ป็นแนว
ทางแกไ้ขปัญหาความทา้ทายดา้นสังคมเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะไปงาน SDG index 
เปิดเผยว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ที ่43 ของโลกและเป็นทีห่นึง่ของอาเซยีน ขณะเดยีวกัน
ทั่วโลกใหค้วามสนใจในหว่งโซม่ากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาธรุกจิอยา่งยั่งยนื  
 ขณะเดยีวกันก็พบว่าเป้าหมายของ SDG ไม่สมดุลและเชือ่มโยงกับเป้าหมายทางธุรกจิ 
ซึง่ปัจจุบัน กลต.ไดก้ําหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนไทยไดต้อ้งแสดงรายงานดา้นความยั่งยนืตัง้แต่
ปี 2564 ซึง่ตอ้งยอมรับตามหลักการ ESG (environment, social , governance) โดยจัดทํา
เป็นรายงานทางการเงนิและความยั่งยืนในรูปแบบ one report (หรือทีเ่รียกในวงการว่า "แบบ 
56-1")  
 เพือ่ใหเ้ป้าหมายการจัดทํารายงานมมีาตรฐานมกีารประเมนิทีช่ดัเจน undp และ กลต.จงึ
ไดร้่วมมอืกันจัดทํา SDG guideline ฉบับน้ีขึน้ เพื่อสรา้งแนวทางทีช่ัดเจนและมกีารประเมนิผล 
(IMM หรือ Impact Measurement and management)  ทีถู่กตอ้งเพื่อเป็นมาตรฐานทีนํ่าไปสู่
การเปิดเผยขอ้มลูรายงานประจําปีใน 1 report  

http://www.iccthailand.or.th/home/
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 อนึ่ง หลักการ ESG กับ SDG มกีารวัดผลทีแ่ตกต่างกันคอื ESG จะเนน้วัดผลดา้นความ
พยายาม ขณะที ่SDG จะวัดผลลัพธเ์ป็นหลัก  
 

 ชว่งเสวนาหัวขอ้การเปิดเผยขอ้มลูดา้นความยั่งยนื
ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื SDG ใน 56-1 One 
report  
 คุณพพิธิ เอนกนธิ ิกก.ผจก.ธนาคารกสกิรไทย ให ้
ความเห็นว่าธนาคารเป็นหนึง่ในตลาดทุนหลักซึง่ตอ้ง
มองเรื่องสังคมประกอบไปดว้ยในปัจจุบันเพราะเป็น
แหล่งทุนใหก้ับบรษัิทต่างๆจงึตอ้งสนับสนุนหลักการ 
SDG ซึ่งปัจจุบันไดเ้ริ่มทํากับ sector ที่พรอ้มก่อน 

โดยเป้าหมายจะขยายผลไปถงึบรษัิททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนโดยใหบ้รษัิททีจ่ดทะเบยีนไทยขยาย
ผลตอ่ไปใหถ้งึ  
 คุณเอกพล พงศส์ถาพร  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิททานตะวันอตุสาหกรรม จํากัด
มหาชน ใหค้วามเห็นว่า บรษัิททําธุรกจิผลติพลาสตกิและสว่นใหญ่สง่ใหลู้กคา้ต่างชาตทิัง้หมด
จําเป็นตอ้งเตรยีมตัวทําหลักการ sdg ซึง่ไดม้กีารเผยแพร่ใน report มาแลว้ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 
หน่วยเป้าหมายหลักของบรษัิทคอืทํากจิการใหเ้ป็นกรนีรไีซเคลิได ้100%  
 คุณเทพรัตน์ เทพพทิักษ์ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บ.echo (ผลติไฟฟ้า) ใหค้วามเห็นว่า 
บรษัิทเป็นจดุกําเนดิการปลอ่ย co2 เยอะทีส่ดุ มเีป้าหมายในการทําพลังงานหมุนเวยีนทีม่ากขึน้
เรือ่ยๆ แลว้จะทํา CSR report , sustain report ทีพ่ัฒนาขึน้เสมอ  
  คุณชนะ ภูมี ผูช้่วย ผจก.ใหญ่ การบริหารความยั่งยืนบริษัทปูนซเิมนต์ไทย จํากัด 
มหาชน ใหค้วามเห็นว่าธุรกจิไดใ้หค้วามสําคัญ hold supply chain ซึง่ตอ้งขับเคลือ่นไปพรอ้ม
กนัไดท้ัง้หมด และตอ้งมคีวามรว่มมอืและถา่ยทอดความรู ้ 
 
 สําหรับขอ้ทา้ทายการนําหลักการ sdg ไปใชค้อื  
  1.มรีาคาทีต่อ้งจา่ยเพิม่ขึน้สงู อาจตอ้งมองเรือ่งการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความ
สมดลุ  
  2.การตีความที่ชัดเจนของหลักการ sdg เช่นขอ้ 10 การลดความเหลื่อมล้ํา 
ตคีวามเชน่ไรมาตรฐานเป็นอยา่งไร  
  3.การใหภ้าครัฐสนับสนุนทัง้ความรูแ้ละเทคโนโลยีและเงินทุน ต่อการสรา้ง
โครงสรา้งดา้นพลังงานหมนุเวยีน และสรา้งแรงจงูใจใหภ้าคเอกชนนําไปใช ้
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุม CSO TFFA TTIA คร ัง้ที ่1/2566 
 
 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษา
ดา้นแรงงาน คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้ร่วมประชุม 
CSO TFFA TTIA ครั ้งที่  1/2566 จัดโดย TTIA ร่วมกับ 
TFFA ณ สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย สรุปสาระสําคัญ
ดังน้ี  
  
 จุดประสงค์ของการประชุม เพื่อเชญิภาคประชา
สังคม ร่วมหารือการดําเนินการถงึทศิทาง ขอสังเกต และ ขอ้เสนอแนะร่วมกันในกจิกรรม GLP 
ในอนาคต 
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 1. งบประมาณสนับสนุนการดําเนนิการกจิกรรม GLP จาก ILO ซึง่จะมรีะยะเวลาโครงการ
ตัง้แต ่สงิหาคม 2566 – มถินุายน 2567 โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี  
  - การจัดอบรมสัมมนา ทีเ่กีย่วขอ้งกับ GLP/สทิธสิตรี/การส่งเสรมิและสนับสนุน
เกีย่วกบัหลักการสรรหา 
  - การเขา้เยี่ยมสมาชกิผ่านกจิกรรม GLP ในพื้นที่ต่างๆ ของ TTIA และ TFFA 
เพือ่ตดิตามแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี
  - การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา GLP และ การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
ประกอบดว้ย ภาครัฐ เอกชน องคก์รระหวา่งประเทศและภาคประชาสงัคม เพือ่หารอืพัฒนากลไก
การรอ้งเรยีน ปัญหาทีพ่บ และแนวทางแกไ้ขรว่มกนัจากหลายภาคสว่น  
  - การจัดทํารายงานการดําเนนิกจิกรรม โดยแปลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพือ่เผยแพรสู่ส่าธารณะชน 
  

 2. การจัดประชมุรว่มกบัภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม โดยจะจัดขึ้นเพื่ออัพเดตความคืบหนา้แนว
ทางการดําเนินการต่างๆ ใหต้ัวแทนลูกจา้งทราบ ซึง่
จะจัดขึน้ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยครัง้น้ีเป็นครัง้แรก 
และสําหรับครัง้ถัดไปจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้  
  
 3. การจัดกจิกรรมอบรม GLP ใหก้ับสมาชกิ TTIA 
และ TFFA โดยคาดว่าจะจัดขึน้เดอืนชว่งปลายเดอืน
พฤศจกิายน ล่าสดุอยู่ระหว่างการยนืยันเรือ่งวทิยากร
จาก ILO ทัง้น้ีหากไม่ทันตามกําหนดการคาดว่าจะ

เลือ่นชว่งระยะเวลาการจัดอบรมเป็นชว่งเดอืน มกราคม 2566 โดยจัดที ่กทม. 2 วัน และภาคใต ้
1 วัน  
  
 4. ผลการดําเนนิการและความคบืหนา้กจิกรรม GLP ของ TFFA และ TTIA 
  4.1 ผลการดาํเนนิการกจิกรรม GLP ของ TFFA 
   - ภาพรวม จากการทํากจิกรรมแลว้ 14 โรงงาน พบว่า สามารถปฏบิัตไิด ้
ตามหลักการ GLP แตม่ขีอ้สงัเกตอืน่ๆ เชน่ โรงงานไดแ้จกอปุกรณ์ป้องกนัใหแ้รงงาน แตแ่รงงาน
บางคนไม่ไดส้วมใส่ หรือ คณะกรรมการสวัสดกิารส่วนใหญ่เป็นไทย หรือ การรวบรวมปัญหา
ต่างๆ จัดเก็บเป็นสถติ ิหรอื รายงาน เพือ่ประเมนิแผนงานการดําเนินและการแกไ้ขปัญหาต่อไป
ในอนาคต  
   - คําแนะนําจาก CSO เชน่ ควรมกีารประชาสมัพันธค์วามรูก้ฎระเบยีบตา่งๆ 
ใหเ้พิม่มากขึน้/ กล่องรับความเห็นควรมีผูเ้ปิดเป็นตัวแทนลูกจา้งหรือ คกส.ดว้ย/ คกส.ควรมี
แรงงานทกุระดับชัน้ทีม่าจากการเลอืกตัง้ เพือ่เป็นเสยีงของแรงงานอยา่งแทจ้รงิ  
  4.2 ผลการดาํเนนิการกจิกรรม GLP ของ TTIA  
   - ปัจจบุันปี 2566 อตุสาหกรรมทนู่ามแีรงงานประมาณจํานวน 66,000 คน 
แบง่ออกเป็น แรงงานไทย 22,000 คน แรงงานขา้มชาต ิ44,000 คน 
   - จากกจิกรรม GLP พบวา่มบีางบรษัิทปฏบิัตไิมส่อดคลอ้งตอ่ขอ้กฎหมาย 
หรือ ต่อหลักการ GLP เช่น บริษัทไม่ไดจ้ัดใหม้ีการประชุม คกส. ตามที่กฎหมายกําหนด/
แบบฟอรม์ pay-slip มกีารระบหุัวขอ้หักคา่ใชจ้า่ยกบัแรงงาน/บรษัิทมกีารตรวจตัง้ครรภ ์/บรษัิทมี
การใชบ้ัตรหอ้งน้ํา ทัง้น้ีสมาชกิทีพ่บปัญหาไดม้กีารแกไ้ขแลว้  
   - คําแนะนําจาก CSO เช่น การเนน้ใหส้มาชกิตระหนักถงึความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมการทํางานระหว่างคนไทยและแรงงานขา้มชาต ิ/ การส่งเสริมกจิกรรมที่
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เกีย่วขอ้งปัญหาของสตรี หรือ สทิธมิากขึน้/ การสรา้งนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาทีอ่าจส่งผล
กระทบตอ่แรงงานในอนาคต (โรคระบาด, ปัญหาทางการเมอืงของประเทศตน้ทาง) 
  
 5. ความเห็นอืน่ๆ ในทีป่ระชมุ  
  - คุณอรรถพันธ ์ใหค้วามเห็นว่า TTIA มีช่องทางอื่นนอกการจากทํา GLP ดว้ย 
เชน่ การประชมุในทกุ 2 เดอืนระหวา่ง สมาชกิ เพือ่อัพเดตปัญหาหรอื กจิกรรมตา่งๆ รว่มกนั หรอื 
การจัดกจิกรรม Workshop เกีย่วกบัคณะกรรมการสวัสดกิาร เพือ่สง่เสรมิประเด็นดา้นแรงงาน 
  - คุณวิบูลย์ ใหค้วามเห็นว่า TFFA มีคณะกรรมการแรงงาน ในการส่งเสริม
นโยบายดา้นแรงงาน อกีทัง้ในแต่ละสมาชกิจะมลี่ามประจําโรงงานอยู่แลว้ ซึง่สามารถแปลได ้
นโยบายและปิดประกาศใหแ้รงงานภายใน ทราบไดอ้กีดว้ย 
  - ตัวแทนจาก Oxfam มีขอ้เสนอแนะว่า โรงงานควรใหค้วามสําคัญต่อการ
เลอืกตัง้ของ คกส. มากขึน้ เน่ืองจากเป็นชอ่งทางหนึ่งทีใ่หแ้รงงานสามารถแสดงความคดิเห็น
ได ้ 
  - ตัวแทนจาก LRF มีขอ้เสนอแนะว่า อยากใหม้ีการพัฒนาเกีย่วกับ คกส. ใหด้ี
ยิง่ขึน้  
  - ตัวแทนจาก PLAN มีขอ้เสนอแนะว่า ควรส่งเสรมิให ้คกส. สามารถเป็นผูใ้ห ้
คําแนะนําและเป็นตัวอย่างแกแ่รงงานทั่วไปในเรือ่งของสทิธแิรงงาน เพือ่ชว่ยใหเ้กดิการพัฒนา
สทิธแิรงงานอยา่งยั่งยนื 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมเตรยีมการฝ่ายไทยในประเด็นเกีย่วกบัการคา้สนิคา้และกฎวา่ดว้ย
ถิน่กําเนดิสนิคา้เฉพาะราย (PSRs) ภายใตก้ารประชุมเจรจาความตกลงการคา้เสรี
ระหวา่งไทยกบั EFTA รอบที ่7 
 
 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทยใน
ประเด็นเกี่ยวกับการคา้สินคา้และกฎว่าดว้ยถิ่น
กําเนิดสนิคา้เฉพาะราย (PSRs) ภายใตก้ารประชมุ
เจรจาความตกลงการคา้เสรีระหว่างไทยกับ EFTA 
รอบที่ 7 จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
โดยมคีุณสรุนิทร สนุทรสนาน ผอ.สํานักการคา้ เป็น
ประธาน สรปุดังน้ี  
 
 1. ประธานฯ แจง้ในทีป่ระชมุ ดังน้ี 
  - ในการประชมุ WG-TIG รอบที ่6 ไทยและ EFTA ไดห้ารอืเกีย่วกับขอ้เสนอการ
เปิดตลาดสนิคา้ของทัง้สองฝ่ายแลว้  
  - สนิคา้ทีไ่ทยเปิดตลาดใหฝ่้าย EFTA ไดแ้ก ่อาหารแปรรูป อาหารเสรมิ แร่ธาตุ 
เคมีภัณฑ์บางรายการ ผลติภัณฑ์แร่ ปุ๋ ย เครื่องสําอาง เครื่องใชไ้ฟฟ้า ยาและเวชภัณฑบ์าง
รายการ สบู ่ผลติภัณฑอ์นิทรยีแ์ละสารอนิทรยีป์รงุแตง่ พลาสตกิ ยางบางรายการ ผา้ หนังสอื สิง่
ทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ สนิคา้แป้งมันสําปะหลัง ผักและผลไมแ้ปรรูป 
เหล็ก ของเบ็ดเตล็ด ของเลน่ เครือ่งเขยีน ชิน้สว่นนาฬกิา เป็นตน้ 
  - สนิคา้ที ่EFTA เปิดตลาดใหฝ่้ายไทย ไดแ้ก่ สนิคา้อุตสาหกรรม สนิคา้ประมง
(ตอนที1่6) สนิคา้เกษตร อาท ิอาหารสัตว ์อาหารหมาและแมวไม่มสีว่นผสมของนมและน้ําตาล 
เนยแข็ง ดอกไมต้กแต่ง หอม กะหลํ่าดอกและบรอกโคลถ่ัีว ขา้วโพดหวาน ผักและถ่ัวแหง้บาง
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รายการ ผลไมเ้มอืงรอ้นบางรายการ กาแฟ ขา้วขาว แป้งทีทํ่ามาจากธัญพชื(สําหรับคน)สิง่สกดั
จากพชื สมนุไพร น้ํามันทีม่าจากสตัว ์น้ํามันปาลม์ดบิ เป็นตน้ 
              
 2. รายการสนิคา้ที ่EFTA ตอ้งการใหไ้ทยยกเวน้อากรนําเขา้ ไดแ้ก ่สนิคา้ประมงในกลุ่ม
พกิัด 03, ยาและเวชภัณฑ ์อุปกรณ์และเครือ่งใชท้ีใ่ชใ้นทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กาแฟ นม
และผลติภัณฑน์ม 
 >>ในที่ประชุมมีขอ้ห่วงกังวลในการจะเปิดตลาดสนิคา้ประมง เน่ืองจากจะกระทบต่อ
เกษตรกรภายในประเทศ แต่ก็มีสนิคา้ประมงบางประเภททีอ่าจสามารถเปิดได ้เน่ืองจากทาง
อุตสาหกรรมผลติอาหารแปรรูปของไทย ใชเ้ป็นวัตถุดบิเพือ่การส่งออก อย่างไรก็ตามทางกรม
เจรจาฯ จะหารอืกบักรมประมงในประเด็นน้ีอกีครัง้  
 
 3. ดา้นการหารือกฎถิน่กําเนิดสนิคา้เฉพาะรายสนิคา้ (PSRs) ไทยและ EFTA ไดเ้ริ่ม
หารือกฎ PSRs ของสนิคา้อตุสาหกรรมเป็นอันดับแรก โดยสองฝ่ายไดข้อ้สรุปกฎ PSRs ของ
สนิคา้อตุสาหกรรมไดจํ้านวน 49 Chapter จากรายการสนิคา้ทัง้หมด 97 Chapter คดิเป็นความ
คบืหนา้รอ้ยละ 50.51 
 
 ทัง้น้ี การประชมุเจรจาความตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกับ EFTA รอบที ่7 จะจัดขึน้ใน
วันที ่5-9 พฤศจกิายน 2566 ณ เจนีวา 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมเตรยีมการฝ่ายไทยสําหรบัการประชุมคณะทํางานดา้นการคา้
สนิคา้ (WG-TIG) คร ัง้ที ่6 ภายใตก้ารเจรจาจดัทําความตกลงการคา้เสรไีทย-ศรลีงักา 
(SLTFTA) 
 
 วันที่ 30 ตุลาคม 2566 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทย
สําหรับการประชมุคณะทํางานดา้นการคา้สนิคา้ (WG-
TIG) ครั ้งที่ 6 ภายใตก้ารเจรจาจัดทําความตกลง
การคา้เสรีไทย-ศรีลังกา (SLTFTA) จัดโดย กรม
เจรจาการคา้ระหว่างประเทศ โดยมคีุณสรุนิทร สนุทร
สนาน ผอ.สํานักการคา้ เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 ประธานฯ แจง้ในทีป่ระชมุ ดังน้ี 
  1. ความเป็นมา 
   1.1 ไทยและศรีลังกาไดเ้ริ่มการเจรจา FTA เมื่อปีพ.ศ.2561 โดยการ
เจรจาไดห้ยุดชะงักลงจากสถานการณ์ภายในของศรลีังกา และการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโค
วดิ-19 ซึง่ทัง้สองฝ่ายไดฟ้ื้นฟูการเจรจาเมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยการประชมุในส่วน
ของคณะทํางานดา้นการคา้บริการ (Working Group on Trade in Services: WG-TIS) ครั ้ง
ล่าสุดจัดขึน้เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล โดยการประชุมครัง้ต่อไปมีกําหนดจะจัดขึน้ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจกิายน 
2566 ณ กรงุเทพฯ 
  2. สถานะลา่สดุ 
   2.1 บทการคา้บรกิาร: ไทยและศรลีังกาสามารถสรุปบทการคา้บรกิารได ้
แลว้ และจะสง่ต่อใหก้ับคณะทํางานดา้นกฎหมายดําเนนิการขัดเกลาถอ้ยคําทางกฎหมายตอ่ไป 
โดยบทการคา้บรกิารประกอบดว้ยขอ้บททัง้สิน้19 ขอ้บท ซึง่มพีื้นฐานจากความตกลงทั่วไปว่า
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ดว้ยการคา้บรกิาร (GATS) โดยมีพันธกรณีสําคัญๆ อาท ิการรปฎบิัตเิยี่ยงคนชาต ิ(National 
Treatment) การ เข า้สู่ตลาด (Market Access) กฎระ เบียบภายในประ เทศ  (Domestic 
Regulations) และมาตรการปกป้องฉุกเฉนิ (Emergency Safeguard Measures) 
   2.2 บทบการคา้สนิคา้: สองฝ่ายไดห้ารอืเพือ่จัดทําบทบาทการคา้สนิคา้ 
โดยปัจจุบันไดข้อ้สรุปแลว้เกอืบทัง้หมด เช่น การลดและ/หรือยกเวน้อากรศุลกากร, การเร่ง
ยกเวน้ภาษี ค่าธรรมเนียมการจัดการและพิธีการ, มาตรการที่มิใช่ภาษี กระบวนการออก
ใบอนุญาตนําเขา้, ขอ้จํากดัเพือ่ปกป้องดลุการชําระเงนิ เป็นตน้  
   2.3 ไทยและศรีลังกาไดม้ีการแลกเปลี่ยนขอ้เรียกรอ้งการเปิดตลาด 
(Request list) ระหวา่งกนัเมือ่วันที ่20 ตลุาคม 2566  
    - ไทยเรยีกรอ้งใหศ้รลีังกาเปิดตลาดจํานวน 4,663 รายการสนิคา้ 
เชน่ ปลาแหง้รมควัน อาหารกระป๋อง อาหารสัตวเ์ลีย้ง ยาง ผลติภัณฑ ์พลาสตกิ ซเีมนต ์สิง่ทอ 
เครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งปรับอากาศ และยายนตช์ ิน้สว่น เป็นตน้ 
    - ศรลีังกาเรยีกรอ้งใหไ้ทยเปิดตลาดจํานวน 3,765 รายการสนิคา้ 
เช่น ชา พริกไทย น้ํามันมะพรา้ว ปลาแช่แข็ง กุง้แช่แข็ง ยารักษาโรค ผลติภัณฑ์พลาสตกิ 
ผลติภัณฑย์าง เสือ้ผา้/เครือ่งนุ่งหม่ หมอ้แปลงไฟฟ้า สว่นประกอบยานยนต ์เป็นตน้ 
 
 ทัง้น้ี กรมเจรจาฯ ตัง้เป้าสรปุผลการเจรจาThai-Sri Lanka FTA ภายใน Q1/2567 
 
 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาการเผยแพร่ผลการศกึษาวจิยัโครงการ “ความเป็นไปไดใ้นการ
จดัทําความตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัสาธารณรฐัแอฟรกิาใตไ้ทยกบัสหภาพ
ศลุกากรแอฟรกิาตอนใต ้(SACU) และไทยกบัสหภาพแอฟรกิา (AU)” 
 
 วันที่  31 ตุลาคม 2566 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมสัมมนาการเผยแพร่ผลการ
ศกึษาวจิัยโครงการ “ความเป็นไปไดใ้นการจัดทําความ
ตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัสาธารณรัฐแอฟรกิาใต ้
ไทยกับสหภาพศุลกากรแอฟรกิาตอนใต ้(SACU) และ
ไทยกบัสหภาพแอฟรกิา (AU)” จัดโดย สถาบันอนาคต
ศึกษาเพื่อการพัฒนา ณ รร .Jasmine City Hotel 
กรงุเทพฯ สรปุดังน้ี  
 
 ดว้ยกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศไดม้อบหมายใหส้ถาบันอนาคตศกึษาเพื่อการ
พัฒนา (IFD) ดําเนินการศกึษาวจิัยความเป็นไปไดใ้นการจัดทําความตกลงการคา้เสรีระหว่าง
ไทยกับสาธารณรัฐแอฟรกิาใต ้ไทยกับสหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต ้(Southern African 
Customs Union) และไทยสหภาพแอฟรกิา (African Union) มวัีตถุประสงคเ์พือ่นําผลการวจิัย
มาประกอบการกําหนดนโยบาย และกลยุทธใ์นการเจรจาการคา้เสรกีับกลุ่มประเทศแอฟรกิาใน
อนาคต ผลการวจิัยเบือ้งตน้ สรปุดังน้ี 
 
 1. สหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต  ้ (Southern African Customs Union:SACU) 
ประกอบดว้ย5 ประเทศ ไดแ้ก่ South Africa, Namibi, Botswana, Lesotho, Lesotho และ 
Esawtini ดา้น สหภาพแอฟรกิา (African Union) มสีมาชกิ 55 ประเทศ ของทวปีแอฟรกิา 
  - ในภาพรวมแอฟรกิา: มโีครงสรา้งพืน้ฐานยังไม่ดนัีก แต่มปีระชากรจํานวนมาก 
เป็นโอกาสทีด่ใีนการสง่สนิคา้ของไทยไปเปิดตลาด ดา้นแรงงานยังขาดทักษะ แต่มโีครงสรา้ง
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ทางรา่งกายทีแ่ข็งแรง นอกจากน้ี แอฟรกิามคีวามสนใจนําเขา้สนิคา้จากไทย เชือ่มั่นในสนิคา้ว่า
มคีณุภาพและไดม้าตรฐาน    
  - สนิคา้ที่แอฟริกานําเขา้จากไทย ไดแ้ก่ ขา้วนึ่ง ยานยนต์และชิน้ส่วน ปลา
กระป๋อง พลาสตกิ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า น้ําตาล เป็นตน้ 
  - สนิคา้ทีไ่ทยนําเขา้จากแอฟรกิา ไดแ้ก ่น้ํามัน แร่ธาตุ เพชรพลอย เยือ่กระดาษ 
ปลา ฝ้าย เป็นตน้  
 
 2. อปุสรรคและปัญหาในการสง่ออก 
  - ดา้นภาษีสง่ออกสนิคา้ไปแอฟรกิายังคอ่นขา้งสงู MFN Rate 5-50%   
  - ปัญหาการชําระเงนิจากประเทศตน้ทาง 
  - การเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบียบที่บ่อยครัง้ และไม่ไดแ้จง้มายังประเทศผู ้
สง่ออกใหร้ับทราบ>ควรมคีวามชดัเจนและแหลง่ตรวจสอบขอ้มลู 
  
 3. ในภาพรวมที่ประชมุเห็นว่าตลาดแอฟรกิายังคงเป็นตลาดใหม่ทีน่่าสนใจ หากมีการ
จัดทํา FTA ระหว่างกัน จะไดป้ระโยชน์ในเรื่องของการลดภาษีนําเขา้-ส่งออก และการลงทุน 
รวมถงึยังใชแ้อฟรกิาเป็นจุดยุทธศาสตรส์ง่สนิคา้ไป US EU ไดอ้กีดว้ย แต่ยังคงมขีอ้ห่วงกังวน
จากอปุสรรคปัญหาขา้งตน้ฯ 
  - ดา้นกฎแหลง่กําเนดิสนิคา้ (Roo) ทีป่ระชมุเสนอวา่ หากมกีารเปิดเจรจาฯ ขอให ้
ใชR้oo ทีผู่ป้ระกอบการสามารถปฎบิัตงิา่ย และเป็นไปได ้
 
 4. ขอ้เสนอแนะการเตรยีมความพรอ้ม การปรับตัว และเยยีวยา 
  - หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการไทยรูจ้ักตลาดแอฟรกิามาก
ขึน้ ในดา้นภาพลักษณ์ที่ตรงความเป็นจริงในปัจจุบัน และใหค้ําแนะนําดา้นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตัดสนิใจทําการคา้การลงทนุในแอฟรกิา 
  - ภาครัฐควรกําหนดนโยบายเพื่อส่งเสรมิการคา้สนิคา้/บรกิารทีไ่ทยมศีักยภาพ
และเป็นทีต่อ้งการของประเทศในภมูภิาคแอฟรกิา 
  - ปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบการนําเขา้ใหท้ันต่อสถานการณ์การคา้และการลงทุน
ในปัจจบุัน เพือ่ลดอปุสรรค อํานวยความสะดวกและเป็นการสนับสนุนใหม้กีารพัฒนาศักยภาพใน
การคา้และการลงทนุของทกุภาคสว่น 
  - ส่งเสรมิผูป้ระกอบการภาคธุรกจิใหป้รับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิด
การคา้เสรี และกระจายตลาดส่งออก โดยขยายตลาดคา้สนิคา้ไปยังประเทศอืน่ๆ เพือ่กระจาย
ความเสีย่ง 
  - สนับสนุนและชว่ยเหลอืผูไ้ดร้ับผลกระทบ ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากกองทุน
ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้ับกระทบจากการเปิดการคา้เสร ีไดแ้ก ่กองทนุปรับโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร 
(กองทุน FTA เกษตรฯ) กองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลติและภาคบรกิารที่
ไดร้ับผลกระทบจากเปิดเสรทีางการคา้ (กองทนุ FTA พาณชิย)์ 
                            
 ดรูายละเอยีดการศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี:่ 
https://drive.google.com/file/d/14vUKMiYdF55SP3qUNqNIUwEcvYryuSKb/view 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14vUKMiYdF55SP3qUNqNIUwEcvYryuSKb/view
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TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืกบัรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(คณุไชยา พรหมา) 
 
 วันที ่31 ตลุาคม 2566 ดร. พจน ์รองประธานสภาหอ
ฯ พรอ้ม คกก และสมาคมที่เกี่ยวขอ้ง, ดร.ชนินทร์ นายก 
TTIA/TPFA แ ล ะ ใ น น า ม ป ร ะ ธ า น  ค ก ก . ป ร ะ ม ง แ ล ะ
อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง สภาหอฯ, ดร อดศิร ทีป่รกึษา และคณุ
สพุัตรา ผอ. ประชมุหารอืรว่มกบัรัฐมนตรชีว่ยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (คุณไชยา พรหมา) ณ หอ้งประชุม
กระทรวงเกษตรฯ  

 1. สภาหอฯ นําเสนอประเด็นปัญหา/ขอ้เสนอของ
สนิคา้เกษตร ประมง ปศุสัตว ์อาหารสัตวเ์ลี้ยง ในภาพรวม
เป็นปัญหาตน้ทนุการผลติสงู, ตอ้งมกีารวจิัยพัฒนาสายพันธุ,์ 
เปิดกวา้งการนําเขา้วัตถุดิบเพื่อผลิตแลว้ส่งออกโดยไม่
กระทบเกษตรกร, โรงงานแชแ่ข็งม ีcapacity เหลอืจากขาด
วัตถุดบิกุง้ จงึปรับไปทําสนิคา้ value added มากขึน้ ใชไ้ก่
เป็นส่วนผสม ขอใหD้LD กับDOF ชว่ยดูระเบยีบและอํานวย
ความสะดวกเพื่อใหเ้กิดการใช ้capacity ของโรงงานได ้
เต็มทีด่ว้ย 

 2. สนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง ดร ชนินทร์ เสนอ 3 ขอ้ 
(3,4,5) คือ การนํากลับสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง, การตรวจ
รับรองระบบของ AUS/ NZ เพื่อนําเขา้วัตถุดบิปศุสัตวเ์กรด 
Inedible, การตรวจ รง.อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อส่งออกไปจีน
โดยGACC 

  - ยินดีสนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรกรที่ได ้
คณุภาพ  

  - ไก่งวง: ทางTPFA เขา้ไปชว่ยรับซือ้ชว่งปัญหาโควดิ19 ทําpetfood เสนอให ้
ชว่ยเกษตรกรดู Demand&Supply ส่งเสรมิการเลีย้งใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาไม่มตีลาด
รองรับ 

 

 

 


